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ถอดบทเรียนการพัฒนาเมืองสุขภาวะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

บทท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นในการพัฒนาเมืองสุขภาวะของเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด 

1 ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

1.1 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

1.1.1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ย่ังยืน ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2557 (3th ASEAN 
Environmentally Sustainable Cities Award 2014) : เมืองสะอาด (CLEAN LAND) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน
รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมอืงที่ยั่งยืน ในดัชนีตัวช้ีวัดส าคัญดา้นการจัดการขยะ และพื้นท่ีสีเขยีวของเมือง 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1 การจัดการขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีพื้นท่ี ๑๑.๖๓ ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๔๕,๖๐๐ คน มีอัตรา
การเกิดขยะประมาณ ๖๐ ตันต่อวัน ซึ่งเทศบาลฯ มีวิธีการจัดการขยะจากต้นทางสู่ปลายทาง และการสร้างความตระหนัก 

 การจัดการต้นทาง เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ดจัดให้ม ี

1 รถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีทันสมัยเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเมือง  

2 ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System; GIS) เฝ้าติดตามและควบคมุการจดัเก็บของรถเก็บ
ขนขยะ  

3 เทศบาลฯ ได้ริ่เริมโครงการ “ถนนปลอดถังขยะ” โดยอาศัยการมสี่วนร่วมจากประชาชนในการน าขยะมาทิ้งตาม
เวลาที่มีการเก็บขนขยะ 

 การจัดการปลายทาง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ด าเนินการโดย 

1 การคัดแยกขยะขั้นต้น (Sorted) ก่อนเข้าสู่กระบวนการก าจัดขั้นต่อไป ซึ่งไดผ้ลผลิต ดังนี้                              

- เศษอาหาร ซึ่งเทศบาลฯ มีแผนจะน าไปผลติเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก 

- ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ กระป๋องอลูมิเนียม โดยมีบริษัทเอกชน มารับซื้อจากเทศบาลฯ 



- ขยะพลาสติก เศษผ้า และอื่นๆ จะเข้าสู่กระบวนการการคัดแยกขยะโดยเครื่องจักรต่อไป 

2 การคัดแยกขยะโดยเครื่องจักร (Sorting by Machine) ขยะที่เหลอืจากกระบวนการคัดแยกขยะขั้นต้น และขยะที่
อยู่ในหลุมฝังกลบ จะถูกน ามาแยกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลังงานจากขยะ ซึ่งมีขั้นตอน ได้แก ่

- การแยกด้วยตะแกรงหมุน (Rotary Trommel Screen) โดยขยะขนาดเล็กจะถูกร่อนออกมาจาก
ตะแกรง และขยะขนาดใหญ่จะถูกส่งต่อไปยังข้ันตอนต่อไป 

- การแยกด้วยมือ (Hand Sorting) ใช้แรงงานคนในการขยะแยกวัสดุตกค้าง เช่น เศษโลหะ เศษไม้ เศษ
แก้ว และวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลติพลังงานจากขยะ 

- การสลดัพลาสติก (Spinner Machine) ใช้สลดัเศษพลาสติกออกจากขยะ ซึ่งจะได้เศษพลาสติกขนาด
เล็ก ที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลังงานจากขยะ 

- การบีบอัด (Compression Machine) โดยน าพลาสติกขนาดเล็กที่แยกได้ มาอัดเป็นก้อนเพื่อเตรียมส่ง
จ าหน่ายให้กับบริษัทรบัซื้อต่อไป 

 การเสริมสร้างความตระหนัก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีนโยบายน าเมอืงสู่ “เมืองปลอดขยะ(Zero Waste)” ซึ่งได้
ด าเนินการต่างๆ เช่น  

- โครงการรณรงค์ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ท่ีส่งเสรมิการใช้ถุงผ้า  

- การลดการใช้ภาชนะท่ีท ามาจากโฟมและพลาสติก  

- โครงการธนาคารขยะรไีซเคิลตัวอย่างในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร โดยไดร้ับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดธนาคารขยะรไีซเคลิ พ.ศ.๒๕๕๑ 

1.1.1.2 การจัดการพ้ืนที่สีเขียว เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีพื้นท่ีสเีขียวท้ังสิ้น ๓.๔๙ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของ
พื้นที่เทศบาลฯ สดัส่วนพ้ืนท่ีสเีขียวต่อประชากรของเทศบาล ๕.๐๕ ตารางเมตรต่อคน พื้นที่สเีขียวท่ีส าคัญ ได้แก ่

 สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ๒ สวน ได้แก่ บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ท าหน้าท่ีเป็น
ปอดของเมือง เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธ์ุไมโ้บราณทีม่ีคุณค่าทางดา้นวัฒนธรรม 

- พื้นที่สีเขียวท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเป็นพืชอาหาร และพืชที่น ามาใช้เพื่อเพ่ิม เศรษฐกิจ
ชุมชน 

- พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นสวนป่าในศาสนสถาน พ้ืนท่ีสีเขียวในสถานท่ีราชการ สถานศึกษา 

- พื้นที่สีเขียวและไม้ใหญ่ที่ชุมชนอนุรักษ์ไว้  

 เทศบาลฯ ได้ท าการเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขยีวในบริเวณพื้นท่ีคูเมืองซึ่งเป็นเขตโบราณสถาน โดยการย้ายชุมชนแออัดไปยัง
พื้นที่ท่ีได้รับการจัดสรร ปี พ.ศ. 2565 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและผูแ้ทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พร้อม
คณะ ด้วยมูลนิธสิถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินการถอด
บทเรียนความส าคญักับผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจนได้รับรางวลัอาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยังยืน เพื่อทบทวนประสบการณ์การด าเนินงานพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมอืง รวมถึง
กระบวนการจดัการความรูร้ะหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง 

อ้างอิง: รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน, เข้าชมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566, http://aseanesc-
thailand.orgfree.com/award_thai57.html 



1.1.2 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง: กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น , เข้าชมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566, 
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/9/28085_1_1663822359529.pdf?time=1664169584076 

2 การจัดการและการก าจัดขยะ โดยใช้หลักการ ZERO WASTE  

ความเป็นมาจากปัญหาและนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่เข้าสู่สถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอย 35 ตัน/วัน 

 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมลูฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสยี
อันตรายของประเทศ โดยบรูณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไดร้่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขกระทรวง
อุตสาหกรรม จังหวัด ๗๖ จังหวัด กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ 

 ปัญหาขยะล้นเมือง และการจดัการขยะที่ล่าช้า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาขยะมูล
ฝอย ทีมุ่่งสู่ขบวนการก าจัดขยะใหห้มดไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดร้อยเอด็ โดยด าเนินการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จากการส ารวจและก ากบัติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ พบว่า ในระยะที่
ผ่านมาจังหวัดร้อยเอด็ประสบปญัหาขยะมลูฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย ในปีงบประมาณพศ 2560 
พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมจ านวน 47,557 ตัน ดังน้ันเพื่อเป็นการบูรณาการการด าเนินงานปรับปรุง
ฟื้นฟูและแก้ไขปญัหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็น
แหล่งชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่สดุของจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ และเพื่อ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการบริหารจดัการขยะ ใหล้ดปริมาณการสะสมลง 

 

 

 



2.1 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ในป ี2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
เพื่อการจัดการขยะต้นทาง 

2.1.1 โครงการการจัดการขยะ 

นาย อิสระ พรหมเดชบุญ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยภายใต้โรดแมปการจัดการขยะมลูฝอยและของเสยีอันตรายและก าหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระ
แห่งชาติซึ่งในส่วนของปัญหาขยะพลาสติกทีส่่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดแนวทางด าเนินการไว้ได้แก่  

 โครงการรณรงค์ร่วมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ ภาคธุรกิจ
เอกชน โดยขอความร่วมมือให้ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ ร่วมมืองดให้บริการซองพลาสติกกับลูกค้า ในวัน
จันทร์ พุธศุกร์และวันส าคญัทางสิง่แวดล้อมอ่ืนๆ  

 รณรงค์ขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดืม่ หรือแคปซลี ในอุตสาหกรรมน้ าดื่มไทยเนื่องจากเป็นพลาสติก
ที่ไม่จ าเป็นแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายย่อยสลายยากและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า 

 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและก าหนดจัดตัง้ศูนย์จัดการ
ของเสียอันตรายชุมชนโดยรวบรวม และส่งก าจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใน
ปีงบประมาณพ. ศ. 2559 และปีงบประมาณพ. ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รวบรวมและส่งก าจัด
ขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจ านวน 3.18 ตันและ 6 ตันตามล าดับและในปีงบประมาณพ. ศ. 
2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ด าเนินโครงการรวบรวมและส่งก าจัดขยะอันตรายชุมชนครอบคลมุพื้นท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ดและไดร้ับความร่วมมือจากองค์การองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการน าขยะอันตรายชุมชนน าส่งเพื่อ
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลติเป็นเชื้อเพลิง และปุ๋ยอนิทรีย์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมเป็นการน าขยะมลูฝอยกลับมาแปร
รูปเป็นเช้ือเพลิงขยะและปุ๋ยอินทรยี์ รองรับปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน 100 ตันต่อวันโดยใช้เทคโนโลยีทางกลและ
ชีวภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสรา้งรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ใหส้ามารถลดปริมาณขยะ
ลงได้ในอนาคต ต่อไป 

อ้างอิง : 1 โครงการติดตามประเมนิผลการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนบรูณาการขยะและสิ่งแวดล้อม, เข้าชมเมื่อวันท่ี 
9 พ.ค. 2566, http://waste.onep.go.th/projectdetail.php?id=190 

2 ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน, กรมควบคุมมลพิษ, เข้าชมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566, 
https://thaimsw.pcd.go.th/provincedetail.php?id=45 

3 องค์การบริหารส่วนต าบลธวัชบุรี, , เข้าชมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566, 
https://www.thawatburi.go.th/main/view.php?content=news&id=3 

3 วัฒนธรรมเมือง 

“สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายลบึง 
พลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ” จังหวัดรอ้ยเอ็ดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณซึ่งอยู่ตอนกลางของ
ภาคอีสานบริเวณลุ่มน้ าภาชีมีความเจรญิรุ่งเรืองมากในยุคประวัติศาสตร์และมีความหลากหลาย  ในแง่ของศาสนาและ
วัฒนธรรม  เนื่องจากดินแดนแห่งนี้เคยตกอยู่ในอิทธิพลของอาณาจกัรขอมโบราณนอกจากน้ี ร้อยเอ็ดยังเป็นแหล่งปลูกข้าว

http://waste.onep.go.th/projectdetail.php?id=190


หอมมะลิช้ันดี มีช่ือเสียงโด่งดังจากอดีตถึงปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงเป็นเมืองที่ มีความน่าสนใจทั้งประเพณีและวัฒนธรรม
อีกทั้งยังมีผลิตผลติภณัฑ์พื้นเมืองที่มีช่ือเสียงเช่น ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องจักสาน 

3.1 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

3.1.1 ศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 36,143 คน 90% นับถือศาสนา 

พุทธ อีก 10% นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ เป็นต้น  

3.1.2 งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นทีส่ าคัญ  

 งานประเพณบีุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) จัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี 
 งานประเพณสีงกรานต์ จัดขึ้นในวนัท่ี 13 – 15 เมษายน ของทุกปี 
 งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ จัดขึ้นในพุธแรก เดือน 6 ของทุกปี  
 งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง จัดขึ้นในพุธแรก เดือน 7 ของทุกปี  
 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน) 
 งานประเพณีออกพรรษาจัดขึ้นในแรม 14 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษา 1 วัน) 
 งานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา 
 งานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี 

3.1.3 วัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่  

1. วัดบูรพาภิราม   8. วัดเวฬุวัน  

2. วัดบึงพระลานชัย   9. วัดราษฎร์ศริ ิ

3. วัดกลางมิ่งเมือง    10. วัดคุ้มวนาราม  

4. วัดสระทอง    11.วัดสว่างอารมย ์

5. วัดสระแก้ว    12. วัดราษฎรอุทิศ 

6. วัดเหนือ    13. วัดท่านคร 

7. วัดป่าเรไร    14. วัดบ้านหนองหญ้าม้า 

3.1.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิน่ ภูมิปญัญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่น ได้แก่ สาธิต
วิธีการแกะสลักเทียนพรรษา และเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน ฯลฯ ภาษาถิ่น ภาษาอิสาน 

3.1.5 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จ าหน่ายบ้าง ได้แก่ ผ้าที่ทอจากผา้ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานท่ีท าจากไมไ้ผ่ และมีศูนย์จ าหน่ายสนิค้า OTOP 

 ผ้าลายสาเกตุ ผ้าไหมที่พบในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนมากเป็นผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง ผ้าสไบ ผ้าพื้น ผ้าขาวมา้ และผ้าปูม 
(มัดหมี่) เป็นต้น โดยเฉพาะผา้ไหมมัดหมี่ถือเป็นผ้าที่มลีวดลายสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีหลายลายที่สืบทอด
มาตั้งแต่โบราณ เช่น ลายขอ ลายบักจับ ลายนาคน้อย ลายคองเอี้ย ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด ลายโคมเก้า ซึ่งแต่
ละลายเป็นลายผ้าไหมมดัหมี่โบราณของท้องถิ่นที่แยกกันอยู่ในผ้าแต่ละผืน 

 



4 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง 

4.1 โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนมัน่คงพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตั้งชุมชนหนองหญ้าม้าเป็นโครงการบ้านมั่นคงแห่งแรกใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลได้ยอมรับให้ชุมชนมั่นคงพัฒนาเป็นชุมชนที่ 17 ของเทศบาล และใช้กรณีของชุมชน
มั่นคงพัฒนา ขยายไปสู่การพัฒนาตามโครงกาบ้านมั่นคงอีก 16 ชุมชนที่เหลือ: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ความเป็นมา แต่เดมิเมืองร้อยเอ็ดมีการสร้างก าแพงเมือง และขดุคลองโดยรอบเพื่อป้องกันข้าศึก ซึ่งปัจจุบันยังงพบร่องรอย
ของก าแพงเป็นบางส่วน ใขณะที่คูเมืองยังอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ เมื่อความเจรญิเข้าสู่เมืองท าให้เกดิกาตั้งถ่ินฐานบริเวณก าแพง
เมืองจนกลายเป็นชุมชนแออัด ในปี พ.ศ.2536 มีความพยายามในการย้ายชุมชนไปอยู่ในท่ีแห่งใหม่แตย่ังไม่ได้รับความร่วมมือ 
จนกระทั่งในปี พ.ศ.2537 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนคเูมืองและก าแพงเมือง เนื้อที่รวมทั้งหมด 895 ไร่ เป็นโบราณ
ถาน (เดิมเป็นที่ราชพสัดุ) เพื่อท าการบูรณะคูเมืองและก าแพงเมืองให้ป็นแหล่งท่องเที่ยว 

4.1.1 จ านวนประชากร ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณก าแพงเมืองมอียู่ประมาณ 250 ครอบครัว แบ่งเป็น 4 ชุมชน ได้แก ่

 ชุมชนพิพิธภัณฑ์ จ านวน 49 หลังคาเรือน 
 ชุมชนแตรชวลิต จ านวน 17 หลังคาเรือน 
 ชุมชนวัดบูรพาภิราม จ านวน 60 หลังคาเรือน 
 ชุมชนสระแก้ว จ านวน 28 หลังคาเรือน 

รวม 154 หลังคาเรือน 250 ครอบครัว โดยเรียกทั้ง 4 ชุมชนนี้ว่า “ชุมชนคูคลองเมือง” 

4.1.2 เศษฐกิจและการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและค้าขายเล็กๆน้อยๆ ถีบสามล้อ กรรมกร มีรายไดไ้ม่
แน่นอน โดยเฉลี่ยประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว 

4.1.3 ที่ต้ังโครงการ รัฐจัดหาพื้นที่รองรับบริเวณโรงต้มสรุาเก่า (บ้านหนองหญ้าม้า) เป็นที่ดินของราชพัดุ มีเนื้อท่ี 23 ไร่เศษ 
โดยจดัเป็น 250 แปลง แปลงละ 21 ตารางวา ที่ดินส่วนท่ีเหลือได้จดัป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนได้แก่ สนามเด็กล่น 
สวนสาธารณะบ่อก าจัดน้ าเสีย โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ด าเนินการเรื่องระบบสาธารณูปโภคทั้งโครงการ โดยโครงการใหม่มี
ระยะห่างจากที่ตั้งของชุมชนเดิมประมาณ 5 กิโลเมตร 

4.1.4 แนวทางการสร้างความร่วมมือ การเปดิโอกาสให้ชาวชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการที่อยู่อาศัยใหม่ตั้งแต่ต้น 
มีแกนน าชุมชนป็นคณะกรรมการในการส ารวจข้อมูลการจัดหาที่ดิน แต่เดิมมีการจดัตั้งการออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยโดยฝากไว้
กับ “สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนสาเกตนคร” จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 เมื่อย้ายเข้าสู่ชุมชนใหม่จึงเปลี่ยนช่ือมาเป็น “กลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชนมั่นคงพัฒนา” 

4.1.5 กระบวนการออกแบบบ้าน ชาวชุมชนได้มีกระบวนการออกแบบบ้านร่วมกับสถาปนิกจากสถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน 
(ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) โดยค านึงถึง การประกอบอาชีพ รายได้ ความสามารถในการช าระเงิน และความเหาะสม
ของแต่ละครอบครัว จงท าให้ไดล้กัษณะของที่พักอาศัย 5 รูปแบบ ได้แก่ แบบบ้านช้ันเดียวมี 2 แบบ แบบช้ันครึ่งแบบสองช้ัน 
และบ้านก่อสร้างจากวัสดุเดิม 

อ้างอิง: หนังสือส่งเสริมความรูด้้านงานพัฒนา ชุดที่ 25, โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนมั่นคงพัฒนา ร้อยเอ็ด, จัดพิมพ์โดย หน่วย
ประชาสมัพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อง์การมหาชน), กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ตุลาคม 
2547, ISBN 974-92561-5-8 

 



บทท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

2.1 ประวัติศาสตร์ของเมืองร้อยเอ็ด  

“เมืองร้อยเอ็ด เมือง 11 ผักตู 18 ป่องเอี้ยม ซาวเก้าแม่ขั่นได” หมายถึงการสร้างวิหารสูงหกช้ันท่ีกลางเมืองคือกลางบึง
พลาญชัย ให้มีบันได 25 ขั้น มีหน้าต่าง 18 ช่อง มีประตู 101 ช่อง (โบราณอ่านว่าสิบเอ็ดหรือสิบหนึ่ง) 

ในสมัยดึกด าบรรพ์เมืองร้อยเอ็ด คือ เมืองสาเกตุนคร หรืออาณาจักรกุลุนทะนคร มีหลักฐานปรากฏอยู่ในต าราอุรังคธาตุ (พระ
ธาตุพนม) กัณฑ์ที่ 6 ซึ่งจารลงในใบลานตัวอักษรตัวธรรมแบบหลวงพระบาง เมืองสาเกตุนครแห่งนี้มพีระเจ้าสุริยะวงษาธรรม
มิกราช เป็นเจ้าเมืองมีเมืองขึ้นอยูภ่ายใต้การปกครอง 11 เมือง มีทางเข้า 11 ประตู โดยถือเป็นสัญลกัษณ์พิเศษของเมือง โดย
ทิศเหนือ ได้แก่ เมืองเชียงเหยีน (บ้านเชียงเหียน อ าเภอเมืองมหาสารคาม) เมืองฟ้าแดด (บ้านฟ้าแดดสูงยาง อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์) เมืองสีแก้ว (บ้านสีแก้ว อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) ทิศตะวันตก ได้แก่ เมืองเปลือย (บ้านเมืองเปลือย อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด) เมืองทอง (บ้านเมืองทอง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด) เมืองหงส์ (บ้านเมืองหงษ์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน) ทิศใต้ ได้แก่ เมือง
บัว (บ้านเมืองบัว อ าเภอเกษตรวสิยั) เมืองคอง (อยู่บริเวณอ าเภอเมอืงสรวง อ าเภอสุวรรณภูมิ) ทิศตะวันออก ได้แก่ เมืองเชียง
ขวง (บ้านจาน อ าเภอธวัชบุรี) เมืองเชยีงดี (บ้านโนนหัว อ าเภอธวัชบุรี) เมืองไพ (บ้านเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ) ครั้นพระยา
สุริยะวงษาทิวงคตแล้วบ้านเมืองแตกสลาย ประชาชนพลเมืองอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคาย กลายเป็นพ้ืนท่ีโดดเดี่ยวทาง
วัฒนธรรม คนในพื้นที่เริ่มมีการสรา้งเมืองอย่างเป็นระบบ มีการขุดสระน้ ารอบเนินดินท่ีอยู่อาศัยที่เรียกว่า Tank Moat เพื่อ
การมีน้ าใช้ มีพืชและสัตว์น้ าเพื่อการบริโภคในฤดูแล้ง เป็นชุมชนที่รอบล้อมไปด้วยคูน้ า มีการใช้พื้นทีน้ าทวมขังในฤดูฝนท่ี
เรียก่า “ทาม” เป็นที่ท านาในฤดูแล้ง ใช้ตะกอนน้ าท่วมเป็นปุ๋ยที่ทับถมตามธรรมชาติ เรียกว่า “นาทาม” และการปลูกข้าวของ
ผู้คนในชุมชนโบราณยุคก่อนประวตัิศาสตร์จนถึงสมัยทวารวี เป็นการหว่านข้าวลงในเขตพื้นท่ีลุม่ต่ าชายขอบชายหนอง แล้ว
ปล่อยให้ข้าวโตขึ้นตามตามน้ที่ท่วมขึ้นมาตามฤดูกาล จนสมยัลพบุรดีั้บอิทธิพลวัฒนธรรมขอม จึงมีการสรา้งคันนาคันดินเพื่อ
กักน้ าไว้ในนา จะสร้างคันดินหรือท านบกักน้ าไว้ไม่ใหไ้หลลทะเลสาบ  

ในสมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่งสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดเกล้าให้ท้าวทนเป็นเจ้าเมือง โดยยกบ้านกุมเก่าขึ้นเป็นมือง
ร้อยเอ็ด แล้วโปรดให้ท้าวทนเป็นพระขัตตยิวงษา  

ในสมัยกรุงรตันโกสินทร์ จังหวัดรอ้ยเอ็ดเคยเป็นหัวเมืองส าคัญทางภาคอีสานและในปี พ.ศ. 2453 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศาภิบาลข้าหลวงมณฑลอสีานว่าควรแยกมณฑลอสีาน
ออกเป็น 2 มณฑล คือ มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไดโ้ปรดเกล้าฯ ให้
เป็นไปตามที่เสนอ มณฑล ร้อยเอ็ดจึงมีเขตปกครอง 3 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวดัมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ ์

 ในปี พ.ศ. 2469 อ ามาตย์เอกพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ข้าหลวงจังหวัดร้อยเอด็เห็นว่า บึงพลาญชัย (เดมิ
ใช้ว่าบึงพระลานชัย) ซึ่งตั้งอยูใ่จกลางเมืองร้อยเอด็ตื้นเขิน ถ้าปล่อยทิ้งไว้บึงก็จะหมดสภาพไป จึงได้ชกัชวนชาวบ้านจากทุก
อ าเภอมาขุดลอกบึงเพื่อให้มีน้ าขังอยู่ได้ตลอดปี ได้ด าเนินการขดุลอก ต่อมาก็ไดม้ีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนเป็น
มรดกที่ส าคัญของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

2.2 ข้อมูลด้านกายภาพของเมือง  

2.2.1 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป เป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 120-160 เมตร มีภูเขาทางตอน
เหนือซึ่งติดต่อจากเทือกเขาภูพาน บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลกัษณะเป็นท่ีราบลูกคลื่น บรเิวณตอนล่างมีลักษณะเป็นท่ี
ราบลุม่ริมฝั่งแม่น้ ามลูและสาขา ได้แก่ ล าน้ าชี ล าน้ าพลับพลา ล าน้ าเตา เป็นต้น บริเวณที่ราบต่ าอันกว้างขวาง เรียกว่า ทุ่ง
กุลาร้องไห้ มลีักษณะเป็นท่ีราบแอ่งกระทะ  



เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นลักษณะของคลองคูเมืองแทบจะโดยรอบ ระบบถนนภายในของคูเมือง มีลักษณะเป็นระบบกริดหรือ
รูปแบบของตาราง ด้วยลักษณะดงักล่าวท าให้เทศบาลมืองเป็นพื้นที่ดินได้ ในขณะที่ระบบถนนด้านนอกคลองคูเมือง จะเป็น
ลักษณะแบบโครงตาข่าย มีเส้นวงแหวนรอบนอกและถนนเส้นหลักพุ่งเข้าสู่บริเวณบงพลาญชัย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

2.2.2 สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการขั้นพืน้ฐาน สภาพพ้ืนท่ีการจราจร/ไฟฟ้าสาธารณะ มีการจัดระบบการเดิน
รถโดยใช้วงเวียน จ านวน 3 จุด การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way) จ านวน 5 เส้นทาง คือ  

  1) ถนนสุนทรเทพ  2) ถนนผดุงพานิช  3) ถนนคหบดีอุทิศ  

  4) ถนนราษฎร์อุทิศ 5) ซอยข้างตลาดทุ่งเจรญิด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 ลักษณะของแหล่งน้ า ในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่ 

• บึงพลาญชัย มีพื้นที่ 65 ไร่ พื้นที่กักเก็บน้ า 400,000 ลูกบาศก์เมตร 

• คลองคูเมือง มีพ้ืนท่ี 14 ไร่ พื้นที่กักเก็บน้ า 56,000 ลูกบาศก์เมตร 

• สระแก้ว มีพ้ืนท่ี 9.2 ไร่ พื้นที่กักเก็บน้ า 21,000 ลูกบาศก์เมตร 

• สระฮาง มีพ้ืนท่ี 9.2 ไร่ พื้นที่กักเก็บน้ า 22,154 ลูกบาศก์เมตร 

สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยร้านค้าสถาน
ประกอบการ หมู่บ้านจัดสรรตามล าดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีก็ได้แก่ดิน 
น้ า ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มมีลพิษปัญหาคือเพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็นของประชาชนเอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น การแก้ไขปญัหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาใหก้ับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
เช่น โครงการถนนปลอดขยะ ส่วนถนนบางสายเทศบาลก็จัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โครงการปลูกต้นไม้ใน
วันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ เทศบาลได้รับรางวัลอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2557 
(เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2557) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.3 ภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ แบ่งเป็นภูมิศาสตร์แบบธรรมชาติของพื้นที่ และ สิ่งท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น  

2.3.1 สภาพของภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ในอดีตพบหลักฐานสมยัก่อนประวัติศาสตร์และร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน ชุมชนจะอยู่
บริเวณลุ่มน้ าและบริเวณที่ใกล้กับแหล่งเกลือสินเธาว์ ซึ่งได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาภายใต้วัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรม
ขอม มีการขุดพบแหล่งโบราณคดบี้านเมืองบัวสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 1,800-2,500 



การใช้ประโยชนท์ีด่นิในเขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ พ.ศ.

2559 

พืน้ท่ีการเกษตร พืน้ท่ีพาณิชย ์/ ท่ีอยูอ่าศยั

พืน้ท่ีคคูลอง / หนองน า้สาธารณะ พืน้ท่ีสว่นราชการ

พืน้ท่ีวา่งเปลา่ พืน้ท่ีสวนสาธารณะ /นนัทนาการ

พืน้ท่ีสถานศึกษา พืน้ท่ีสถาบนัศาสนา

ปี ซึ่งได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาภายใต้วัฒนธรรมทวารวดี สามารถสังเกตภูมิศาสตร์จากสิ่งท่ีมนุษ์สร้างขึ้นได้จาก คูเมือง
ร้อยเอ็ด เจดีย์เมืองหงส์ในเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน กลุม่ใบเสมาบริเวณหนองศิลาเลขในเขตอ าเภอพนมไพร พระพมิพ์ดิน
เผาปางนาคปรกที่เมืองไพรในเขตอ าเภอเสลภมู ิ

2.3.2 สภาพของภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เมืองร้อยเอ็ดในปัจจุบัน จัดเป็นเมืองชุมทางที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีท าเลที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองร้อยเอด็มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ทางด้านการค้าพาณิชยแ์ละบริการค่อนข้างสูง ท้ังอาคารพาณิชย์ ศูนย์บริการห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสถาน
บริการตา่งๆ กระจายตัวไปตามเสน้ทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับจังหวดัอื่น ๆ ได้แก่ เส้นทางไปจังหวัดมหาสารคาม เส้นทางไป
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลมีทั้งหมด20ชุมชน แต่ละชุมชนมีประธานชุมชนซึ่ง
เป็นตัวแทนของชุมชน 20คน 

เขตที่ 1 ประกอบด้วย จ านวน 6 ชุมชน  

1. ชุมชนวัดป่าเรไร   2. ชุมชนท่านคร   3. ชุมชนวัดคุ้ม  

4. ชุมชนวัดบึง   5. ชุมชนวัดเหนือ   6. ชุมชนศิริมงคล  

เขตที่ 2 ประกอบด้วย จ านวน 8 ชุมชน  

1. ชุมชนพระอารามหลวง   2.ชุมชนหนองหญ้าม้า  3. ชุมชนรอบเมือง  

4. ชุมชนทุ่งเจริญ    5. ชุมชนวัดเวฬุวัน    6.ชุมชนพิพิธภัณฑ์  

7. ชุมชนศรีอุดม   8. ชุมชนมั่นคงพัฒนา  

เขตที่ 3 ประกอบด้วย จ านวน 6 ชุมชน  

1. ชุมชน บ.ข.ส.    2. ชุมชนโรงเรียนเมือง   3. ชุมชนหนองแคน  

4. ชุมชนวัดราษฏรอุทิศ  5. ชุมชนจันทร์เกษม  6. ชุมชนโรงพยาบาล 

2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสะท้อนบทบาทของเมือง คือ ส่วนใหญ่ใช้ที่ดินไปกับอะไร สะท้อนบทบาทของเมืองในฐานะ
เมืองที่อยู่อาศัยหรือเมืองอุตสาหกรรม 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 (พื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
พื้นที่การเกษตร 2.24 19.3 
พื้นที่พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย 6.70 57.6 
พื้นที่คูคลอง / หนองน้ า
สาธารณะ 

0.34 2.9 

พื้นที่ส่วนราชการ 0.60 5.1 
พื้นที่ว่างเปล่า 0.97 8.3 
พื้นที่สวนสาธารณะ /
นันทนาการ 

0.23 2 

พื้นที่สถานศึกษา 0.35 3 
พื้นที่สถาบันศาสนา 0.20 1.8 

รวม 11.63 100 



ปัจจุบันการกระจายตัวของการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นการใช้ที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยู่ใน
ย่านที่พักอาศัยย่านพาณิชยกรรมเก่าและบริเวณสถานท่ีราชการ รวมกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบ ๆ บึงพลาญชัย โดยแบ่งเป็น
ย่านส าคญัๆ ดังนี ้

 ย่านพาณิชยกรรมเก่ารวมกลุ่มกันอยู่ตามถนนผดุงพานิช ถนนหายโศรกและถนนเกิดวรามิตร พาณิชยกรรมได้
ขยายตัวไปบริเวณด้านใต้ ตามถนนราชการด าเนิน ถนนเทวาภิบาล ถนนเพลินจิต จนถึงสดุเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 ย่านที่อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นมาก อยู่บริเวณรอบๆยา่นพาณิชยกรรม ถนนผดุงพานิชถนนกองพล ถนนสุริยเดช
บ ารุง และบริเวณวดักลางมิ่งเมือง  

 พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยกระจายอยู่ทั่วไปปะปนกับวดัและโรงเรยีนซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 
 เขตผังเมืองรวมบรเิวณสถานท่ีราชการ รวมกลุ่มอยู่บรเิวณตอนใต้ของบึงพลาญชัยบริเวณถนนเทวาภิบาลถนนสรุิย

เดชบ ารุง อาทิ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีว่าการอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ส านักงานอัยการจังหวัดร้อยเอด็  

 ในส่วนของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่บริเวณด้านใต้ของเมือง 
 อาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน เช่น อาคารพาณิชย์คลินิกหมอ ร้านอาหาร กระจายตัวอยูต่ามแนวรอบบึง

พลาญชัย สองข้างถนนหายโครกและถนนคชพลายุกต ์

จากการพิจารณาโครงสร้างถนน เส้นทางคมนาคม พื้นที่รองรับการกระจายตัวของอาคารประเภทต่าง ๆ แนวโน้มมีการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดว่าจะขยายตัวตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณด้านทิศใต้
ของชุมชน ซึ่งการขยายตัวของการใช้ที่ดิน คาดว่าจะเป็นไปตามประเภทการใช้ที่ดินตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดไว ้

และจากความเจริญของเมืองท าให้ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยบรเิวณก าแพงเมือง จนกลายเป็นชุมชนแออัด ในปี 2537 กรม
ศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนคูเมืองและก าแพง ซึ่งมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 895 ไร่ เป็นโบราณสถาน (แต่เดิมเป็นที่ราชพัสดุ) 
เพื่อท าการบูรณะคูเมืองและก าแพงเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจงต้องย้ายประชากร
จ านวน 154 หลังคาเรือนคิดเป็น 250 ครอบครัว 4 ชุมชนคือ  

 ชุมชนพิพิธภัณฑ์ (49 หลังคาเรือน)  
 ชุมชนแตรชวลิต (17 หลังคาเรือน)  
 ชุมชนวัดบูรพาภิราม (60 หลังคาเรือน)  
 ชุมชนสระแก้ว (28 หลังคาเรือน) 

โดยเรียกท้ังสี่ชุมชนนี้ว่า “ชุมชนคูคลองเมือง” โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนมั่นคงพัฒนาร้อยเอ็ด เป็นโครงการที่รัฐจัดหาพื้นที่
รองรับบริเวณโรงต้มสุราก่า (บ้านหนองหญ้าม้า) ซึ่งห่างจากที่ตั้งเดมิประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นท่ีดินของราชพัสดุ มีเนื้อท่ี 23 
ไร่เศษ โดยจดัเป็น 250 แปลงๆละ 21 ตารางวา พื้นที่เหลือจงจัดเปน็พ้ืนท่ีส่วนกลาง ช่น สนามเด็กเลน่ สวนสาธารณะ บ่อ
ก าจัดน้ าเสีย โดยการเคหะแห่งชาติ ด าเนินการรื่องระบบสาธารณูปโภคทั้งโครงการ 

2.5 โครงสร้างประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลักจนกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิทีม่ีคุณภาพ มีการปลูกหม่อนเลีย้ง
ไหมป็นอาชีพเสริม และมีการสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มชนแบ่งออกเป็น 5 
กลุ่มหลัก ได้แก ่



0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

น้อยกว่า 1 ปี
1 ปีเต็ม – 2 ปี
3 ปีเต็ม – 5 ปี

6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม – 14 ปี
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม – 49 ปี
50 ปีเต็ม – 60 ปี

มากกว่า 61 ปีเต็มขึ้นไป

ร้อยละจ านวนประชากรตามช่วงวัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

1 กลุ่มไทย-ลาว เป็นกลุ่มชนพ้ืนเมืองเดิม อาศัยท่ัวไปในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเป็น ชาวไทยอีสานเดิม (ส าเนียงร้อยเอ็ด) และ
ชาวไทยอีสานใหม่ (ส าเนียงอีสานเหนือ, อีสานกลาง, และลาวใต้) 

2 กลุ่มไทย-เขมร เป็นคนที่อยู่ในจงัหวัดร้อยเอ็ด แตม่ีบรรพบุรุษที่มีเช้ือสายเขมร อยู่ในอ าเภอสุวรรณภูมิ และเกษตรวสิัย 

3 กลุ่มไทย-ส่วย เป็นคนท่ีอยู่ในจังหวัดร้อยเอด็ มีเช้ือสายเป็นชาวส่วยหรือกูย อยู่บรเิวณอ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอปทุมรัตต์ 
และอ าเภอโพนทราย ตดิต่อกับจังหวัดศรสีะเกษ 

4 กลุ่มภูไทหรือผูไ๋ทย เป็นกลุม่ที่ตัง้ถิ่นฐานในเขตอ าเภอเมยวดี หนองพอก ซึ่งติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ยโสธร และมุกดาหาร 

5 กลุ่มไทย้อ เป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายมาจากแขวงค ามวน ประเทศลาว อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอโพธิ์ชัย 

นอกจากน้ันยังมีกลุ่มคนอพยพเข้ามาอาศัยในจังหวัดร้อยเอ็ดในภายหลัง ได้แก่ กลุม่ไทย-จีน กลุ่มไทย-ยวน(เวียดนาม) กลุม่
ไทย-แขก 

2.5.1 สถิติและแนวโน้มประชากร 

ตารางแสดงจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร อัตราการเกิด อัตราการตาย การย้ายเข้า การย้ายออก ในเขต
เทศบาล (ปี 2557 – 2561) 

พบว่าอัตราการเกิดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,500 คน ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้น 3 เท่า ท่ีจ านวน 16,020 
คน ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2559 อัตราเกิดลดลงเหลือ 1,722 คน 

ตารางแสดงช่วงอายุและจ านวนประชากรตามช่วงวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากสถิติพบว่าในปัจจุบันประชากรในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดยังอยู่ในวัยท างานหรือวัยกลางคนและมีแนวโน้มว่า
โครงสร้างประชากรเริม่มีการเปลีย่นแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพของประชากร
ในทุกช่วงวัยเนื่องจากปัจจัยหลักๆได้แก ่

พ.ศ. จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่  
(กม2) 

อัตราการ
เกิด 

อัตราการ
ตาย 

อัตราการ
ย้ายเข้า 

อัตราการ
ย้ายออก 

ความหนาแน่น 
(คน/กม2) ชาย หญิง รวม 

2557 16,725 18,494 35,219 16,686 11.63 5,818 1,938 3,000 8,251 3,028 
2558 16,873 35,563 35,747 15,747 11.63 16,020 627 1,301 2,454 3,058 
2559 16,914 18,777 35,691 16,251 11.63 1,722 644 1,244 2,492 3,069 
2560 16,864 18,807 35,671 16,259 11.63 5,670 2,021 2,587 7,816 3,067 
2561 16,906 18,914 35,860 16,380 11.63 5,326 1,973 2,773 7,727 3,083 



1 ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

2 กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ๓๐เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นY ขณะที่แรงงานยังเพิ่มขึ้นช้าซึ่งจะ
เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนา 

กลุ่มผูสู้งอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพท่ีเพิ่มมากขึ้นขณะที่ผูสู้งอายุ
จ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพผู้สูงอาย ุ

2.5.2 กลุ่มประชากรแฝง 

นิยามประชากรแฝง - จากข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะ ได้ศึกษาประชากรแฝงจากการมีช่ือในทะเบียนบ้านท่ีอาศัยอยู่ 
เทียบกับสถานท่ีอาศัยอยูจ่ริงในจังหวัด และสถานท่ีเรยีน หรือสถานที่ท างานเทียบกับสถานท่ีอยู่จริงถ้าสถานท่ีเหล่านั้นไม่
ตรงกัน ให้นับว่าเป็นประชากรแฝง จากการท าส ามะโนประชากร หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นประชากรนอกทะเบียน ดังน้ันจึงให้
นิยามประชากรแฝงว่าหมายถึงประชากรที่เข้ามาอยู่อาศยั มาเรียน มาท างานอยู่ในจังหวัดนั้นๆ โดยไม่ได้ยา้ยทะเบยีนบ้าน
ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ 

1. ประชากรที่อ าศัยอยู่ประจ าในจงัหวัดนั้นๆ ในวันส ามะโน (1 กันยายน 2553) โดยไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่
อ าศัยอยู่ประจ า ซึง่อาจจะมีชื่ออยูใ่นทะเบียนจังหวัดอื่น ในต่างประเทศ หรือไม่มีชื่อที่ใดเลย ซึ่งเรยีกวา่ ประชากรแฝงกลางคืน 

2. ประชากรที่เข้ามาเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ผู้มาท างานท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หรือเข้ามาทั้งเรียนและท างานใน
จังหวัดที่ตนเองไมไ่ด้อาศยัอยู่ ซึ่งเรียกว่าประชากรแฝงกลางวัน 

2.6 เศรษฐกิจเมือง 

นโยบายดา้นศรษฐกิจเมือง ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์ การมหาชน) หรือ สศส. หน่วยงานภายใตส้ านัก
นายกรัฐมนตรี ได้จัดท าโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network 
(TCDN) ขึ้น โดยได้พิจารณาเลือกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในพืน้ท่ีเป้าหมายในการร่วมเป็นเครือข่ายโครงการดังกล่าว 
เนื่องจากมีทุนวัฒนธรรม สินทรัพย์ และบุคลากร ท่ีพร้อมจะขับเคลือ่นให้เกิดการพัฒนาเมือง และพฒันาต่อยอดทุนวัฒนธรรม
สู่การสร้างแบรนด์สินคา้และบริการ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดดูการลงทุนใหม่ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ตามแนวทางส าคญัของยุทธศาสตร์ชาติ "การเพิ่มพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ" ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบรูณาการ
ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานในพ้ืนท่ีท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2.6.1 แหล่งรายได้หลักของเมือง อาชีพหลัก มาจากภาคเกษตร และภาคบริการ 

 การปศุสตัว์ การประกอบการในลกัษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสรมิ เช่น การเลี้ยงไก่เป็ด สุกรโค 
กระบือฯลฯ 

 การบริการ สถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
 การพาณิชย์ ข้อมูลสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2561   
 กลุ่มอาชีพมีกลุม่อาชีพภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 5 กลุ่ม  

นอกจากน้ีในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดยังประกอบด้วยกลุม่อาชีพต่างๆ ดังนี้ 

 กลุ่มอาชีพตัดเย็บ เย็บเสื้อผา้ ชุมชนหนองแคน    
 กลุ่มอาชีพฝ้ายมงคล ชุมชนมั่นคงพัฒนา 
 กลุ่มอาชีพพรหมเช็ดเท้า ชุมชนวัดป่าเรไร 
 กลุ่มอาชีพฝ้ายมงคล ชุมชนวัดป่าเรไร 



 กลุ่มอาชีพท าหมวกจากยางพารา ชุมชนโรงพยาบาล 

2.6.2 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของเมือง  

จากรายงานคณุภาพชีวิตคนร้อยเอ็ด ปี 2562 ในเขตเทศบาลมืองร้อยเอ็ดมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี มากท่ีสุด จ านวน 
97,496.04 บาท/คน/ปี ในขณะดยีวกันมีรายจา่ยเฉลี่ยต่อคนต่อปี จ านวน 58,612.19 บาท/คน/ปี  

2.6.3 เศรษฐกิจใหม่หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมือง 

2.7 ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสขุภาพคนเมือง การร่วมกลุ่ม หรือการส่งเสริมกลุ่ม พ้ืนท่ีท ากิจกรรม เทศบาลส่งเสริมให้คนในชุมชน
ออกก าลังกายในพ้ืนท่ีสีเขียวตามจดุต่างๆในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอด็ มีบุคลากรในการดูแล ความเปน็เอกลักษณ์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การน าเอาวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย มีสนามวิ่ง สนามบาสเก็ตบอล ลานฝึกลลีาส 
และมีชมรมตา่งๆที่ส่งเสริมด้านสุขภาพของคนชุมชนเมือง เทศบาลมกีารส่งเสริมกีฬา มีโรงเรียนกีฬา และมีการจัดแข่งกีฬาท้ัง
ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ มีแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนในการพัฒนาเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต 

ระบบสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย 

1. โรงพยาบาลของรัฐบาล จ านวน 1 แห่ง  

2. โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 3 แห่ง  

3. คลินิกเอกชน จ านวน 60 แห่ง  

4. ศูนย์แพทย์ชุมชน จ านวน 2 ศูนย์ 

5. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 3 แห่ง  

6. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนจ านวน 20 แห่ง และมีจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ านวน214 คน 

2.8 สังคมและวัฒนธรรมของเมือง  

“สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายลบึง 
พลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ” จังหวัดรอ้ยเอ็ดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณซึ่งอยู่ตอนกลางของ
ภาคอีสานบริเวณลุ่มน้ าภาชีมีความเจรญิรุ่งเรืองมากในยุคประวัติศาสตร์และมีความหลากหลาย  ในแง่ของศาสนาและ
วัฒนธรรม  เนื่องจากดินแดนแห่งนี้เคยตกอยู่ในอิทธิพลของอาณาจกัรขอมโบราณนอกจากน้ี ร้อยเอ็ดยังเป็นแหล่งปลูกข้าว
หอมมะลิช้ันดี มีช่ือเสียงโด่งดังจากอดีตถึงปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดยงัคงเป็นเมืองที่ มีความน่าสนใจทั้งประเพณีและวัฒนธรรม
อีกทั้งยังมีผลิตผลติภณัฑ์พื้นเมืองที่มีช่ือเสียงเช่น ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องจักสาน 

2.8.1 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

2.8.1.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 36,143 คน 90% นับถือศาสนา 

พุทธ อีก 10% นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ เป็นต้น  

2.8.1.2 งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นทีส่ าคัญ  

1. งานประเพณีบญุผะเหวด (บุญมหาชาติ) จัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี 

2. งานประเพณสีงกรานต์ จดัขึ้นในวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี 

3. งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ จัดขึ้นในพุธแรก เดือน 6 ของทุกปี  



4. งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง จัดขึ้นในพุธแรก เดือน 7 ของทุกปี  

5. งานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน) 

6. งานประเพณีออกพรรษาจัดขึ้นในแรม 14 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษา 1 วัน) 

7. งานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา 

8. งานประเพณี “สมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป” จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี 

2.8.1.3 วัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่  

1. วัดบูรพาภิราม    6. วัดเวฬุวัน    11. วัดบ้านหนองหญ้าม้า 

2. วัดบึงพระลานชัย   7. วัดราษฎร์ศริ ิ   12. วัดป่าเรไร 

3. วัดกลางมิ่งเมือง    8. วัดคุ้มวนาราม    13. วัดท่านคร 

4. วัดสระทอง    9.วัดสว่างอารมย ์   14. วัดเหนือ 

5. วัดสระแก้ว    10. วัดราษฎรอุทิศ       

2.8.1.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปญัญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่น ได้แก่ สาธิต
วิธีการแกะสลักเทียนพรรษา และเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน ฯลฯ ภาษาถิ่น ภาษาอิสาน 

2.8.1.5 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลติของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จ าหน่ายบ้าง ได้แก่ ผ้าที่ทอจากผา้ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานท่ีท าจากไมไ้ผ่ และมีศูนย์จ าหน่ายสนิค้า OTOP 

 ผ้าลายสาเกตุ ผ้าไหมที่พบในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนมากเป็นผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง ผ้าสไบ ผ้าพื้น ผ้าขาวมา้ และผ้าปูม 
(มัดหมี่) เป็นต้น โดยเฉพาะผา้ไหมมัดหมี่ถือเป็นผ้าที่มลีวดลายสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีหลายลายที่สืบทอด
มาตั้งแต่โบราณ เช่น ลายขอ ลายบักจับ ลายนาคน้อย ลายคองเอี้ย ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด ลายโคมเก้า ซึ่งแต่
ละลายเป็นลายผ้าไหมมดัหมี่โบราณของท้องถิ่นที่แยกกันอยู่ในผ้าแต่ละผืน 

เอกสารอ้างองิ 

ประชุมพงศาวดารภาคที่ 4 ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2458 (คัดลอก) และ หนังสือปกณิกคดีประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 2 กรม
ศิลปากร พ.ศ. 2554) 

ตารางข้อมูลสถิติจากการส ามะโน/ส ารวจ/รายงานสถติิจังหวัด/ส ารวจพิเศษ. รายงานสติิจังหวัด. ส านกังานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
, สืบค้น 20 มีนาคม 2566, จากhttp://roiet.old.nso.go.th/nso/project/search/result_by_department.jsp 

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนโครงการเครือขา่ยย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศไทย Thailand Creative District Network (TCDN). 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด, สืบค้น 20 มีนาคม 2566, จาก 
https://roiet.prd.go.th/th/content/category/detail/id/877/iid/34953 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน,  

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ, กองวิชาการและแผนงาน, สืบค้น 29 มีนาคม 2566, www.roietmunicipal.go.th 

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน. กรมควบคุมมลพิษ, สืบค้น 5 เมษายน 2566, 
https://thaimsw.pcd.go.th/provincedetail.php?id=45 



บทท่ี 3 แนวค าถามเพ่ือถอดบทเรียน 

การพัฒนาเมืองสุขภาวะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

โดย อาจารย์ฐิติกา แก้วสมวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  

นักวิจัยผู้รับผิดชอบถอดบทเรียนเมืองร้อยเอ็ด  

ค าถามส าคัญ (Key Questions) : 

 แนวคิด แนวทางการพัฒนาและบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมของเมือง วิธีการสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และปัจจัยแห่งความส าเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วม 

ค าถามเกี่ยวข้อมลูภาพรวมของเมอืงร้อยเอ็ด 

 - เศรษฐกิจของเมืองร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพใด มีการพึ่งพิงเศรษฐกิจด้านใดเป็นพิเศษ (เช่น 
อุตสาหกรรม บริการ เกษตรกรรม)  

 - ข้อมูลด้านประชากรในเมืองร้อยเอ็ด มีสดัส่วนประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยใด มากน้อยเพียงใด มีบริการและ
สวัสดิการเพื่อคนและชุมชนอะไรบ้าง กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้น าชุมชน 

 - อาณาเขตโบราณสถานเดิม อาณาเขตเมืองปัจจุบัน และแนวโนม้การขยายตัวควบคู่ไปกับพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

 - ด้านนโยบาย จดุเด่น ยุทธศาสตร์ หรือปัญหาส าคญัในการเริ่มพัฒนาเมือง และล าดับแนวทางการพฒันา 

3.1 ค าถามส าหรับรายโครงการต่างๆ (Strengths / Products / Service)  

3.1.1 ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  

3.1.1.1 การพัฒนาบึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวใจกลางเมือง ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ ให้มคีวามร่มรื่น มีพื้นท่ีรอบบึง เพื่อให้คนพักผ่อน ออกก าลังกาย  

1. อาณาเขตบึงเดมิ ขนาด รูปร่างความลึกของบึง กิจกรรมเดิมทีเ่คยเกิดขึ้น 

2.นโยบายแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวและแหล่งน้ า รูปแบบการใช้ประโชน์ กิจกรรมที่ส่งเสรมิในพ้ืนท่ีแหล่งน้ าของบึง
พลาญชัยและบรเิวณรอบๆ บึง 

3. จุดเริ่มต้น ปัญหาหรือแนวคิดใดในการออกแบบ  

4. พ้ืนท่ีบึงพลาญชัยอยู่ติดกับพ้ืนที่ ชุมชนหรือหน่วยงานใดเป็นหลกั ผู้ดูแลรับผดิชอบหลักและแนวทางในการสร้าง
ความร่วมมือของคนพ้ืนท่ีในการดูแลสวนและแหล่งน้ ากลางเมือง 

5. หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ จากภาคส่วนตา่งๆที่มีส่วนไดส้่วนเสีย และการตอบรับจากประชาชนต่อพื้นที่   

6. สวนแห่งนี้ มีผลให้เกดิการท่องเที่ยวในเมืองร้อยเอ็ดมากน้อยเพียงใด ท้ังนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ  

7. แนวทางการน าเทคโนโลยี หรือแอพลิเคช่ันเพื่อการท่องเที่ยวมาใช้ การปรับตัวสู่การท่องเที่ยวแบบ smart travel 
การ scan QR CODE การเช็คอินลงทะเบียนออนไลน์ หรือการเก็บแต้มสะสม 

8. การบริหารจัดการและรักษาบึงและสวนแห่งนี้ บริหารด้วยกลไกใด ใครมีส่วนร่วมในการรักษาสวนแห่งนี้ มี
อาสาสมัครจากภาคประชาชนร่วมดูแลหรือไม ่



9. มีการปลูกจิตส านึกหรือเชิญชวนชุมชนอย่างไรให้ร่วมรักษาและดูแลสวนแห่งนี้ 

10. บึงพลาญชัย เป็นพ้ืนท่ีรับน้ าของเมืองหรือไม่ และมีการน าน้ าในบริเวณบึงใช้ประโยชน์ในด้านใดบา้ง 

11. ขยะของเมืองส่งผลต่อบึงพลาญชัยมากไหน มีวิธีจัดการยังไง หรอืในกรณีที่เกิดน้ าท่วมในเมืองบึงจะกลายเป็น
พื้นที่รับน้ าเสียหรือไม ่

12. ปัจจุบัน PM2.5 ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในภาคเหนือ ในส่วนพื้นที่ในเขตเทศาลเมืองร้อยเอ็ดมีการประสบปัญหา
มากน้อยเพียงใด และเปรยีบเทียบค่า PM2.5 ในบริเวณบึงพลาญชัยและพื้นที่เทศบาลของจังหวัดใกล้เคียงมีความแตกต่างท่ี
แสดงถึงนัยยะของสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

13. นโยบายหรือกิจกรรมที่ดึงดูดคนมาท่องเที่ยวและใช้งานพ้ืนท่ี กิจกรรมหลักและกิจกรรมประจ าปทีี่เน้นการใช้
งานในบึงพาญชัย 

14. ปัญหาหรือความท้าทายในการพัฒนาสวนและบึงกลางเมือง 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมคลองคูเมอืง (คืนเขตโบราณสถาน)  1.จัดระเบียบการสรา้งอาคารที่บดบังสถานท่ีส าคัญทาง
ประวัติศาสตร ์

3.1.1.2 อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้โบราณที่มีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม 

1. การเก็บรักษาและการดูแลบ ารงุรักษาต้าไม้โบราณ 

3.1.1.3. ปรับปรุงฟ้ืนฟูแนวคูเมือง-ก าแพงเมืองร้อยเอ็ด  

1. จุดเริ่มต้นหรือปัญหาเดิมเป็นอย่างไร ก่อนการปรับปรุงภมูิทัศน์คนืเขตโบราณสถาน   

2. บริเวณโบราณสถานอยูฝ่ั่งไหนของเมือง เมื่อเทียบจากแนวคลองคูเมือง มีอาณาเขตเท่าไหร่ มีการส ารวจพบ
โบราณสถานท่ีอยู่ใตด้ินของเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในบรเิวณใดบา้ง 

3. ด้านนโยบายมีการก าหนดใช้ผังสี อาณาเขตพื้นท่ีอนุรักษ์โบราณสถานและมีข้อบังคับใช้อย่างไรบ้าง และอาคาร
หรือสถานท่ีที่สร้างก่อนข้อบังคับก าหนดมีแนวทางในการสร้างความร่วมมือร่วมอย่างไรบา้ง 

4. มีการพบโบราณสถานในแหล่งน้ าบ้างหรือไม่ มีนโบายการบริหารจัดการอย่างไร 

5. ลักษณะอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของพื้นที่เดิมก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปญัหาการรุกล้ าและการท าลาย
เขตโบราณสถานเดมิ 

6. ต้นไม้พื้นถิ่นที่พบมากในเมืองรอ้ยเอ็ด 

7. มีการท างานร่วมกับภาคส่วนใดบ้าง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมไปถึงงบประมาณในการปรับปรุงภมูิทัศน์  

8. แนวทางและนโยบายการจัดระเบียบอาคาร ไดร้ับเสยีงต่อต้านหรอืได้รับความร่วมมือจากประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง
มากน้อยเพียงใด หากมีปญัหา ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร 

9. ผลลัพธ์ของการจดัระเบียบพื้นที่เป็นอย่างไร   

 3.1.1.4 การบริหารจัดการน้ าคูคลองรอบเมือง เทศบาลฯ มีการบรหิารจัดการคูคลองรอบเมือง รักษาระบบน้ า มี
การพัฒนาเรื่องการบ าบัดน้ าเสีย   

1. คูคลองรอบเมืองมีส่วนใดที่ยังคงเป็นคลองดินในแบบเดมิ หรือมสีว่นใดที่พัฒนาและพัฒนาในรูปแบบใด 



2.คลองในช่วงใดบ้างที่อู่ในเขตโบราณสถานและคลองช่วงใดบ้างที่เป็นคลองใหม่ 

3. น้ าจากคลองไหลมาจากแหล่งน้ าหรือแม่น้ าใดทีส่ าคัญ 

4. แต่เดิมคูคลองรอเมืองมไีว้เพื่ออะไรบา้ง และปัจจุบันมีการปรับใช้เพื่องานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใดบา้ง 

5. ขนาดความกว้างและความลึกของคลองเดิม ปัญหาจากความตื้นเขินของคลองจากการชะล้าง จากขยะ มีนโยบาย
ในการจัดการเพื่อความยั่งยืนอย่างไร 

6. คูคลองรอบเมืองมีการจัดการช่วงน้ าล้นหรือน้ าแห้งในแต่ละฤดูกาลอย่างไร 

7. ขยะส่งปัญหาต่อน้ าในคูคลองมากน้อยเพียงใต และน าน้ าในส่วนคูคลองนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง 

8. เทศบาลมีแนวคิดหรือหลักการอย่างไรในการบริหารจัดการน้ าของเมือง  

9. เทศบาลร่วมมือกับภาคส่วนใดบ้าง ให้เข้ามาพัฒนาระบบน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย  

10. ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในการรักษาคูคลองรอบเมือง เทศบาลมีวิธีการอย่างไรให้การสร้างความร่วมมือและ
ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกให้คนดแูลแม่น้ าล าคลองของเมือง  

11. ใช้เทคโนโลยีใดการจดัการแหล่งน้ า การบ าบัดน้ า และการท าน้ าจืดให้ใสสะอาด 

12. เคยเกิดเหตุการณ์น้ าเสียในคลองบ้างหรือไม่ มีวิธีในการจดัการหรือป้องกันยังยังไง 

13. ในช่วงที่น้ าท่วมเมือง น้ าเสียจากเมืองไหลลงคลองที่จุดไหนมีการดูแลระบบการจัดการหรือป้องกันอย่างไร 

14. มีนโยบายหรือการป้องกันโรคที่มากับแหล่งน้ าอย่างไรบ้าง เช่น ไข้เลือดออก อหิวาห์ตกโรค  

15. มีการจัดการกลิ่นในแหล่งน้ าอย่างไรบ้าง 

3.1.1.5 การก าจัดขยะ เมืองปลอดขยะ (Zero Waste) การบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม ระบบการจัดการ
ขยะ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง (มีโรงงานก าจัดขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)   

1 จุดเริ่มต้นของนโยบาย Zero Waste 

2 ในช่วงที่เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ชนิดและปรมิาณขยะในแตล่ะวัน เทียบกับปริมาณในการจดัการขยะได้ในแตล่ะ
วัน เมื่อเทียบกับการจดัการในปัจจุบัน 

3. แนวคิด วิธีการและเทคโนโลยีในก าจัดขยะ  

4. ข้ันตอนหรือแนวทางกิจกรรม Zero Waste ในส่วนของต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ของเทศบาลท าอย่างไร 

5. ต้นแบบของโรงงานก าจัดขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมาจากท่ีใด ปรับใช้ในเรื่องบ้าง 

6. ในการท าโรงปุ๋ยหมัก ระยะเวลาในการหมักส่งผลต่อกลิ่นภายในโครงการและบรเิวณโดยรอบหรือไม่ และมีวิธีการ
จัดการอย่างไร 

 7. แนวทางหรือเทคโนโลยีในการควบคุมการปนเปื้อนจากกระบวนการจัดการขยะภายใน โรงก าจดัขยะ ลงสู่ใน
แหล่งน้ า ดิน อากาศอย่างไร  

8. การควบคุมโรคและพาหะที่มาพร้อมกับขยะและท าอย่างไรให้ไดเ้กิดการยอมรับของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 



9. ระยะห่างจากโรงท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร โรงก าจัดขยะไปยังพ้ืนท่ีชุมชน แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ แหล่งน้ าและ
ดินในพ้ืนท่ีป่าไม ้

10. การสร้างความร่วมมือหรือสรา้งมูลค่าเพิ่มของขยะ ในส่วนของภาคธุรกิจ กลุม่ผู้ประกอบการ ชุมชน ท าอย่างไร
ให้เข้ามามสี่วนร่วมในการแยกขยะ และก าจดัขยะ  

11. ชนิดและแหล่งรายได้ที่เกิดจากขยะ  

12. แนวทางการตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบ ในช่วงเวลาโรงก าจัดขยะเปิด
ใช้บริการแล้ว 

13. ยังมีอุปสรรคหรือข้อท้าทายอย่างไรในการด าเนินการก าจัดขยะของเมือง   

14. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการก าจัดขยะของเทศบาลเป็นอย่างไร 

3.1.1.6 วัฒนธรรมเมือง การสร้างหอชมเมืองทรงโหวด และกจิกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเป็นพิพิธภัณฑเ์มือง ตั้ง
ข้างบึงพลาญชัย ส่งเสริมวัฒนธรรมของเมือง ส่งเสรมิรายไดม้ีสินคา้วัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

1. จุดเริ่มต้นหรือแนวคดิในการสรา้งหอชมเมืองทรงโหวด  

2. เปรียบเทียบรายได้ของชุมชนหรือเทศบาลในช่วงก่อนและหลังการสรา้งหอโหวด เพิ่มขึ้นคดิเป็นร้อยละเท่าไหร่ 
กลุ่มผูไ้ดร้ับประโยชน์จากกิจกรรมภายในหอโหวดและพื้นท่ีใกลเคียงในแต่ละภาคส่วน 

3. กลไกการบริหารจัดการหอทรงโหวดเป็นอย่างไร มภีาคส่วนใดร่วมท างานกับเทศบาลบ้าง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยรอบ 

4.งบประมาณมาจากแหล่งใดบ้างในการดูแลและจดักิจกรรมหอชมเมือง แลรายได้เฉลี่ยที่เกดิจากหอชมเมือง น าไปสู่
การใช้ประโยชน์ต่อยอดให้กับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและชุมชนโดยรอบอย่างไร 

5. สินค้าที่น ามาขายในหอชมเมือง มีจุดเด่นอยา่งไร ชุมชนร่วมรับผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด  

6. มีพื้นที่ท่ีส าคัญในการประกอบกิจกรมประเภทใดบา้งบริเวณภายในหอชมเมือง และบริเวณภายนอกของหอโหวด 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมส าคัญๆของเมือง และนโยบายในการสรา้งกิจกรรมที่ต่อเนื่องและสร้างช่ือเสียงให้กับ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างกจิกรรมเมือง และเกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือของ
คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เชน่ การแข่งขันเป่าโหวด หรือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 101 ROI ET TOWER รวมไปถึง
กิจกรรมอื่นๆ มีภาคส่วนใดร่วมคิดและร่วมท างานด้วยกัน 

8. ผลส าเร็จของหอชมเมืองเป็นอย่างไร ท้ังในตัวของรายได้ (เพียงพอต่อรายจ่ายหรือไม่) และแนวทางการประเมิน
การตอบรับภาคประชาชน 

9. นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมหอชมเมืองมากน้อยเพียงใด และอัตราแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมาจากสาเหตุใด  

10. นโยบายการจดักิจกรรมในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวท่ีส าคัญของเมือง และกิจกรรมในช่วงปกติ 

11. นโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้หอโหวดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือแนวทางในการสรา้งให้ร้อยเอ็ด
ติดอันดับการเป็นเมืองน่าอยู่ล าดบัต้นๆของประเทศ 

3.1.1.7 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง โครงการ จดัหาบ้านประชารัฐรมิคลองผู้ด้อยโอกาส ชุมชนมั่นคง
พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด มีชาวบ้านไปอาศัยบุกรุกที่ดินกรมธนารักษ์ มกีารจัดสรรที่ปลูกบ้านอาศัยภายใต้โครงการ “บ้านมั่นคง



พัฒนา” ตั้งแต่ปี 2543 เรื่อย มา และพัฒนาเพิ่มเติมจัดระเบียบพื้นท่ี พ้ืนท่ีสีเขียว และมีการจัดสวัสดิการดูแลกลุ่มคน
เปราะบางในชุมชน  

1. ลักษณะของที่อยู่อาศัยเดิมและบริวณต าแหน่งที่อยูอาศัยเดมิของชุมชน ศักยภาพและแรงจูงใจท่ีส่งผลให้คน
เลือกตั้งถ่ินฐานในบริเวณนั้น 

2. แรงจูงใจหรือประโยชน์ในการยา้ยออกจากพ้ืนท่ี ข้อตกลงร่วมการตกลงหรือสวัสดิการแก่คนในพื้นทีเ่ดิม 

3. จ านวนประชากรหรือจ านวนครัวเรือนท่ีต้องย้ายออกจากพ้ืนท่ี 

4. สิทธิในท่ีดินแปลงใหม่มีอะไรบา้งและมีนโยบายในการจัดกลุม่และการเลือกอยู่อาศัยอย่างไร นโยบายในการ
จัดสรรที่อยู่อาศัยตามลักษณะของแต่ละครัวเรือน 

5. ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิส าหรับที่อยู่ใหม ่

6. ปัญหานด้านนโยบาย ด้านชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านการจัดการย้ายชุมชนมอีะไรบ้าง 

7. ในกระบวนการการยา้ยชุมชนไปยังพ้ืนท่ีใหม่ยุคนั้น มีวิธีการหรือเทคนิคใดท่ีสามารถตกลงร่วมกับชุมชนหรือผู้ที่ไม่
ประสงค์จะย้ายจากพ้ืนท่ีเดิมอยา่งไร จนสามารถย้ายชุมชนได้ส าเร็จ  

8. ยังมีชุมชนแออัดที่เทศบาลฯ ตอ้งการย้ายหรือพัฒนาคณุภาพชีวติเพิ่มเติม นอกเหนือจากชุมชนมั่นคงพัฒนาอีก
หรือไม่  

9. แนวทางการบริหารและการจัดการชุมชนใหม่ท าอย่างไร มีการจดัสาธารณูปโภคและสวสัดิการหรือดูแลสุขภาวะ
คนในชุมชนอย่างไร  

10. แนวทางการประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชน ด้านความสะดวกสบาย มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อ
เปรียบเทยีบกับการอาศยัอยู่ที่เดิมกับท่ีอยู่อาศัยใหม่  

11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการชุมชนของตนเองอย่างไรบ้าง  

12. ยังมีพื้นท่ีหรือชุมชนใดอีกบ้างที่เทศบาลต้องเข้าไปพัฒนาหรือย้ายสถานท่ี และจะก าหนดนโยบายหรือแนวทาง
ตามแบบเดิมหรือพัฒนานโยบายโดยใช้ชุมชนมั่นคงพัฒนาเป็นต้นแบบ 

13 แนวทางหรือนโยบายการพัฒนาและดูแลพื้นที่ชุมชนแออัดที่มีรปูแบบอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการพัฒนา
เมืองแห่งสภาพแวดล้อมอย่างไร 

3.1.1.8 โครงการอื่นๆ ด้านสุขภาวะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดยังมีโครงการโดดเด่นในการดูแลสุขภาวะและคณุภาพ
ชีวิตของคนเมืองเพ่ิมเติมนอกจากนี้หรือไม่  

รางวัลของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

1.ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2564 จากกรมสง่เสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

2. เทศบาลได้รับรางวัลอาเซยีน ดา้นสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2557 (เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2557) 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 



บทท่ี 4 ถอดบทเรียนเมืองสุขภาวะร้อยเอ็ด 

4.1 หัวข้อ: วิสัยทัศน์ แนวคิด และการบริหารเมืองร้อยเอ็ด ในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(วิธีการบริหารและจัดการเมืองที่ท าให้เมืองน าไปสู่สุขภาวะที่ดี): นโยบายและแผน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร. วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 

ชุมชนบ้านมั่นคง: ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านมั่นคงย้ายมาอยู่ที่น่ีตั้งแต่ตั้งชุมชน แต่เดิมอยู่แถวคลองคูเมือง หน้าวัดบูรพา พ่อ
แม่อยู่ตรงนั้น เป็นที่อยู่เดิม เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่า แต่เดมิจากทีผ่ังเมอืงร้อยเอ็ดเป็นคูเมืองล้อมรอบ ตรงคูเมืองเก่าชาวบ้านเห็น
เป็นทีร่กร้างเมื่อก่อนชาวบ้านมาจบัจอง ประมาณเมื่อ 30 กว่าปีท่ีแล้ว อยู่ในพ้ืนท่ีตรงนั้นประมาณ 2527 เมื่อก่อนอยู่ลึกเข้าไป
ข้างในอีก ตอนนั้นตรงนั้นมี 5 ชุมชน ประมาณ 300 ร้อยหลังคาเรือน ส่วนมากก็รับจ้างค้าขาย ตอนน้ีก็ไม่อยู่หรอกเพราะก็
ออกไปรับจ้างค้าขาย ส่วนมากจะรับจ้างทั่วไป เค้ากม็ีที่ของเค้า สภาพก่อนก็จะเป็นสลัมเลยคะ่ แออัด แต่ตอนนี้แก้ไขไปได้ 
80% แรกๆชาวบ้านกลัวจะไปอยูท่ี่ไกลๆ กลัวจะไปอยู่ที่ไมเ่จรญิ กลัวจะไปอยู่ข้างนอกในเขตที่ไมเ่จรญิ ไมไ่ด้อยู่ในเมือง ในเขต
เทศบาล พื้นที่ชุมชนบ้านมั่นคงแตเ่ดิมเป็นทีร่าชพัสดุนะ ปัจจุบันกรมศิลป์ดูแลเนื่องจากอยู่ในเขตโบราณสถานจึงจ าเป็นต้อง
ย้ายออก 

เจ้าหน้าที่ : กรมศิลป์เพิ่งมาประกาศเป็นเขตโบราณสถานเมื่อปี 2537 เพราะว่าชาวบ้านเค้าไปปลูกสร้างบ้านแถวนั้นแล้วไป
ขุดเจอซากโบราณวัตถุต่างๆ กรมศิลป์ก็เลยเข้ามาส ารวจ ก็เลยประกาศเป็นพ้ืนท่ีโบราณสถาน คราวนี้ทางธนารักษ์เลยต้อง
ประกาศยกเลิกสัญญาการเช่าท่ีตรงนั้น เพราะกรมศลิป์ประกาศเป็นพื้นที่โบราณสถาน  

ชาวบ้าน : ตอนท่ีเราอยู่เราก็ต้องจ่ายให้กับธนารักษ์ จ่ายเป็นปีแล้วแต่ที่กว้างหรือไม่กว้าง และไดย้้ายออกตอนมาท าโครงการ
ตอนปี 47 

เจ้าหน้าที่ : รุ่นแรกๆที่ย้ายเป็นกลุม่อาสาประมาณ 50 ครอบครัวท่ียา้ยมาก่อน  

ชาวบ้าน : ค่าใช้จ่าย กลุ่มแรกที่มาก็ต้องกู้สร้างบ้าน กู้ พอช พอช มาร่วมให้เบี้ยเงินกู้ ราคาแล้วแต่ขนาดบ้าน 

เจ้าหน้าที่ : พอช จะสนับสนุนออกสินเช้ือดอกเบี้ยต่ า จะออกแบบบ้านให้ชาวบ้านโดยจะท าเป็นรุ่นๆ คือท่ีมาได้พื้นท่ีตรงนี้
ตอนแรกเราส ารวจมาหลายจดุแลว้เหมือนกัน ก็สรุปไดต้รงนี้ เมื่อก่อนเป็นของที่ของโรงต้มสุราเก่า เปน็ของกรมธนารักษ์ พ้ืนท่ี
ทั้งหมดก็ประมาณ 27 ไร่ ตอนนั้นโรงต้มสุรากไ็ม่ใช้อะไรแล้ว เลยตดิต่อกรมธนารักษ์ขอเช่าท่ี จากน้ันกป็ระสานกับการเคหะ
แห่งชาติ แล้วก็การไฟฟ้า การประปา ถนน ในการมาสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน แล้วก็ประสานทาง พอช คือ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน เค้าก็จะมาดสูินเช่ือให้เรา มาสนับสนุนการจดัตั้งกลุ่มสหกรณ์ แล้วก็สนบัสนุนสนิเช่ือดอกเบี้ยต่ าให้กับ
ชาวบ้าน ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี  

ชาวบ้าน : สองแสนนี่ผ่อนหมดแล้วค่ะ ให้ปีละ 2000 -2500 แล้วค่อยๆโป๊ะไป 

เจ้าหน้าที่ : ตรงพื้นที่รอบคูเมือง ครอบคลมุทั้งหมด 5 ชุมชน ก็จะมชุีมชนวัดเหนือ ทุ่งเจริญ พิพิธภัณฑ์ บ้านลาวหวง สิรมิงคล 
ย้ายมาอยูต่รงนี้ก็ตั้งเป็นชุมชนขึ้นใหม่ ตั้งช่ือเป็นชุมชนมั่นคงพัฒนา เป็นชุมชนใหม่ท่ีเทศบาลตั้ง รวมเปน็ชุมชนเดียว ท่ี
เทศบาลตั้ง เอา 5 ชุมชนมารวมกนัเป็น 1 มีพ้ืนท่ีส่วนกลางได้แก่ ศนูย์บริการสาธารณสุข ของเทศบาลดูแล มีหมอประจ า หมอ
มาทุกวัน แต่ก่อนที่โน่นฝนตกกล็ าบาก อยู่นี้สบาย  

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของเทศบาล: ใช้ได้ทุกสิทธิการรักษา ใช้เป็นเงินบ ารุงในการจัดซื้อครุภณัฑ์และยา มีความหลากหลาย
ด้านสิทธิการรักษามาก เนื่องจากย้ายมาหลายชุมชน สิทธิโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สิทธิศูนย์แพทย์ สิทธิจุรีเวช บางคนสิทธิ
ประกันสังคมบ้าง เรามองว่าเป็นการช่วยเหลือ การให้บริการเบื้องตน้ เกิดที่นี่ฟรี ประกันสังคม รักษาโรคเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น
ยาบรรเทาอาการทั่วไป แต่ถ้าเกินศักยภาพก็จะมีประสานงานกับ 1669 ไว้ ท่ีเกินก าลัง เช่น ผู้ป่วยความดันสูงภาวะเฉียบพลัน 
ทางพยาบาลกะประสานงานว่าสิทธิของคนไข้โรงพยาบาลไหน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลจรุีเวชที่อยู่ใกล้ๆ ก็จะรับบัตรทอง 



หรือว่าโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ท่ีประเมินมาเจอคัดกรองสุขภาพแล้วมาเจอปัญหาใหม่ เช่น ปวดหัวมาวัดความดัน แล้วความดัน
เกิน 150 เราก็จะแนะน าตามสิทธิ ประเมินการประสานสิทธิให้ มีการจัดโครงการที่ข้ึนกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่ีออกมา เป็นโครงการเชิงรุกในการส่งเสรมิ ป้องกันฟ้ืนฟู รักษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ประชากรในชุมชนมั่นคงซึ่งจะมหีลายชุมชนด้วยกัน หลายๆโครงการ เช่น โครงการคดักรองไตวาย เราก็จะมีแถบปสัสาวะให้
ส าหรับคนท่ีไมส่ามารถเข้าถึงบริการโครงการ คนในชุมชนเยอะ เด็กเยอะ ผูสู้งอายุก็เยอะ โรคเยอะสิทธิการรักษาก็แตกต่าง 
บางครั้งเวลาไปจัดการโครงการชมุชนโดยไม่อยู่ในแพทเทิร์นที่ถูกจดัไว้แบบนี้ก็จะมีคนเข้าร่วมโครงการน้อย แต่พอเป็นคนใน
โครงการนี้ชุมชนนี้ เวลาเราจัดโครงการคนในชุมชนก็จะมารับบริการเยอะมาก เนื่องจากชุมชนนี้มีคนในหลายช่วงวัย คนใน
ชุมชนเป็นโรคเบาหวาน ความดัน โรคเรื้อรังเยอะ เจ็บป่วยเล็กน้อยและโรคทั่วไปส่วนใหญ่ จะมีการลงบันทึกข้อมูลไว้ ว่ามา
ด้วยไอปวดท้อง อะไรที่เป็นโรคเบือ้งต้นเค้าก็ไมต่้อง move ตัวเองออกไปร้านขายยา ออกไปโรงพยาบาลจุรเีวช เพราะสิทธิเค้า
อยู่ท่ีโน้น ทานยาที่น่ีหาย ท าให้สามารถท างานต่อได้ ไดร้ับความสะดวกในการเข้าถึงการรักษา เศรษฐกิจในบ้านไม่เปลี่ยน 
“ใกล้บ้านใกล้ใจ” จะมีคิวเช่นจะมเีคสท าแผลต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ความดัน ถ้าเค้าต้องออกไปท าแผลทีโ่น้น
โรงพยาบาลจุรีเวชหรือโรงพยาบาลร้อยเอด็ สิทธิเค้ากไ็มไ่ด้ ต้องเสียเงิน ต้องจ้างรถไป ถ้าเราดูแลเบื้องต้น เค้าสามารถมาท า
แผลได้ฟรี ปกติไปท าแผลกต็้องเสยีเงินประมาณ 70-100 บาท ท าแผลเล็กๆน้อยๆ ดูแลด้าน ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจและสังคม 
ชาวบ้านมีความสนิทสนมกับเรา เจ้าหน้าที่มีงานให้ท าตลอด บางคนมาหาหมอด้วยอการแบบนี้บ่อยๆแล้วเค้าไม่หาย มีประวตัิ
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเค้ารักษาด้วยกระบวนการปกติแล้วไม่หาย เพราะว่าเรามีประวัติ เป็นแหล่ง Health Educated 
เช่นเค้าจะมาปรึกษา บางคนไม่ไดม้าด้วยอาการเจ็บป่วย บางคนมาด้วยการปรึกษาปัญหาสุขภาพช่วงโควิท ตรงนี้ก็เป็นศูนย์ 
แต่ถ้ามาหาหมอไมไ่ด้ ก็จะมีหมอไปตามบ้าน หมอจะถือกระเป๋า เยีย่มตามบา้น เคสไหนด่วนมาไม่ไดห้มอก็จะไปท่ีบ้าน หมอก็
จะเป็นหมอผู้ชายอยู่ที่น่ี หน่ึงก็คืออยู่คนเดียว ด้านความปลอดภัยดว้ย มีผู้ช่วยเหลือคนไข้ท่ีจะผลัดเวรกันมา แต่ถ้าอยู่ประจ าก็
จะเป็นเจา้หน้าท่ีพยาบาลที่เป็นประจ า หมอในความเข้าใจกค็ือพยาบาล เลือกเป็นพยาบาลเวชปฏิบัต ิรักษาโรคเบื้องต้น งาน
ประจ าเราจะเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตรงบ้านวัดเหนือนะคะ แต่เราก็จะแบ่งกันมาตรงนี้ กเ็ลยต้องออกนอกพ้ืนท่ี 
แต่ก่อนไม่มศีูนย์นี้ไม่มีการให้บริการ แต่มาตอนหลังท่านรองนายกนะคะ บอกว่าไมไ่ด้ถ้าหากว่าศูนย์นีจ้ะเป็นศูนย์ที่
โรงพยาบาลร้อยเอด็เคยสร้างไว้ เราเป็นคนท่ีย้ายชุมชนเราก็เลยต้องดูแลเรื่องสุขภาพเค้าด้วย ยังไงก็ไม่มีเรื่องก าไรขาดทุนอยู่
แน่ๆ เพราะเราให้กับประชาชน ก็คือให้ศูนย์ใหญ่ เป็น node ใหญ่ในการบริหารจัดการเรื่องยา เรื่องการรักษาพยาบาล เรื่อง
การจัดการพวกน้ีอะค่ะ พวกหนูก็ต้องเอาอุปกรณ์พวกนี้กลับไปนึ่ง กลับไปอะไรที่ศูนย์ใหญ่ ทุกเช้าพีพ่ยาบาลที่มาต้องแวะท่ี
ศูนย์ใหญ่ก่อนจะมาที่น่ี ก็จะเอาอุปกรณ์ ผา้ก๊อซ ส าลี น้ ายา และอุปกรณ์ที่น่ึงสะอาด ยาที่ขาด ยาทีห่มดอายไุปเทิร์นแล้วค่อย
อามาที่น่ี ท าอย่างนี้ทุกๆวัน อยู่ตั้งแต่ 8.00-16.00 น. หยุดเสาร์อาทิตย์ แต่ชาวบ้านโทรหาโทรปรึกษาได้ เป็นการให้ค าปรึกษา
ไป ทุกคนเค้าจะรู้สิทธิการรักษาของตนเอง ถ้าเค้าเจ็บป่วยฉุกเฉินในช่วงนอกเวลาการรักษาเคา้ต้องไปที่โรงพยาบาลไหน ศูนย์
ที่น่ีเพื่อความสะดวกในชุมชนถ้าเกิดเหตุในวันท าการเค้าก็มาที่น่ีได้ก่อน ก็จะได้การประเมินเบื้องต้นกอ่น โรงพยาบาลก็โอเคที่มี
ศูนย์เพราะช่วยลดความหนาแน่นของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเค้าโอเคในด้านการช่วยเหลือ แต่เค้าไม่ได้ช่วยเหลือใน
การสนับสนุนด้านงบประมาณนะคะ เทศบาลเราก็ยังเป็นตัวหลักในเรื่องงบประมาณ หรือทุกอย่างในนามเทศบาลทั้งหมด ส่วน
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีต่้องส่งตัวเราไม่ตามจ่ายแต่ชาวบ้านแตล่ะคนจะมตีามสิทธิของเค้าเอง ทางศูนย์ดูแลแกไ้ขเบื้องต้น 
ถ้าอาการไมด่ีหมอก็จะโทรรียกรถมาให้ งบประมาณที่เทศบาลท าคอืงบประมาณในการจัดซื้อยาของศูนย์ใหญ่ เรากจ็ะมี
งบประมาณในส่วนน้ีในแตล่ะปี หลายหมื่นในแต่ละรอบที่ซื้อยา งบบุคลากรก็ขึ้นอยู่กับเทศบาล เทศบาลป็นคนจ่ายเงินเดือน
ให้กับบุคลากร แล้วก็งบประมาณด้านยารักษาโรคก็จะได้รับรายหัวจาก สกสช ในการอุดหนุนศูนย์ใหญ่ของเรา สกสช อุดหนุน
รายหัว ในการบ ารุงศูนย์บริการ คา่ใช้จ่ายในการบริการ แต่ไมร่วมคา่อุดหนุนเงินเดือนของบุคลากร เทศบาลเป็นคนจา่ย
เงินเดือนให้กับบุคคลากร ยาที่จดัให้ก็เป็นยาดมีีคุณภาพ จะมยีาสมุนไพรจัดมาให้ด้วย เช่น ฟ้าทะลายโจร เถาวัลยเ์ปรยีง 
ขมิ้นชัน รับจากศูนย์ใหญ่ของเราคะ่เพราะมีแพทย์แผนไทยประยุกต์ เราสามารถ order ยาของพวกแพทย์ทางเลือกมาด้วย ถ้า
สมมติมีกรดในกระเพาะ แน่นจุกเสียดท้อง ก็ให้ทานขมิ้นชันก่อน ถ้ายังไม่หายกค็่อยใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบัน เหมือนราจะมี
แพทย์แผนไทย ตูย้าเราก็เลยจะมทีั้งยาแผนปัจจุบัน และแผนไทย ยาสมุนไพร เฉลีย่คนไข้ท่ีมาต่อวันประมาณ 10-15 รายไม่
เยอะมาก ชุมชนนี้คนแข็งแรง แตจ่ะเป็นโรคเรื้อรังเยอะ ท่ีบางทีลมืกินยา ขาดยา เนื่องจากลักษณะการท ามาหากิน ต้อง



ประกอบอาชีพ แต่เมื่อมีอาการก าเริบก็จะมีมาวัดความดันสักหน่อย คือถ้าลืมกินยาก็จะต้องให้ไปโรงพยาบาลแล้วนะ คือยา
เบาหวาน ยาความดัน ยาที่รับประจ าของเค้าจะต้องไปท่ีสิทธิการรกัษาหลักของเค้า 

ชาวบ้าน : ที่น่ีดีกว่า คนอื่นที่ย้ายมาอยู่ใหม่เค้าก็ว่าไกลเนาะ เพราะมัน 5 กิโล เรามาอยู่นานแล้ว แตค่นท่ีนี่มีรถก็สะดวกอยู่ 
เพราะเวลามีประชุม อสม ธุระโนน่ธุระนี่ก็ไปอยู่ ท่ีนีไ่ม่มรีถบริการสาธารณะ แต่คนที่น่ีขี่มอรไ์ซด์ รถเราเอง มีสามล้อเครื่อง
รับจ้าง มีรถโดยสารผ่าน รถโดยสารเส้นอาจสามารถ 

เจ้าหน้าที่ : มีบางส่วนท่ีเทศบาลสร้างให้ คือจะเป็นบ้าน โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์กับประชารตัน ์อยู่ในชุมชนนี้ อันนี้
ส าหรับพวกผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีเงินเลย ไม่ได้กู้ ไมม่ีความขัดแย้ง คนท่ีเข้ามาอยู่ก่อนก็ในเข้าใจระบบ ไม่โกรธ แต่ก็มบี่นๆหน่อย 
แรกๆก็มีเฉพาะพวกที่พอมีรายได้ พอจ่ายเงินกู้ได้ แต่กลุ่มหลังๆคือพวกที่ไม่มีจริงๆแต่ต้องย้ายแล้ว เค้าเป็นกลุ่มที่รบัจ้างรายวัน 

เจ้าหน้าที่ : ที่เทศบาลสร้างให้ท่ีอยู่ในชุมชนที่น้ีประมาณ 10-11 หลงั และยังมีที่อ่ืนอีกท่ีเทศบาลสร้างให้อยู่ตรงชุมชนพระราม
หลวง ตรงนั้นมีอีก 22 หลัง อยู่ห่างจากท่ีนี่ ตรงนั้นเป็นท่ีธรณสีงฆ์ ตรงนั้นจะอยู่ด้านในตั้งออกมานอกเขตโบราณสถาน ท าให้ที่
สามารถก่อสร้างได้ ประสานกับทางส านักพุทธในการขอเช่าที่ ซึ่งทางเทศบาลก็จะคดักรองอย่างที่สุดวา่ไม่มจีริงๆ โครงการ
บ้านเทิดไท้จะเป็นบ้านช้ันเดียว บา้นขนาด 4x7 เมตร สิทธิก็ตกถึงลกูหลาน มีเง่ือนไขคือหา้มขาย ท่ีธรณีสงฆส์ านักพุทธก็จะ
เก็บเงินจากผู้ที่อยู่อาศัยเองปีละ 100 กว่าบาท เทศบาลเป็นคนจ่ายให้กับกรมธนารักษ์ ปีนึงประมาณ 45,000 บาทไม่ได้สูง
มาก ท่ีตรงนี้รองรับได้ 250 หลังคาเรือน แต่ตอนนี้ท่ีเข้ามาอยู่ ได้ 142 ครัวเรือน ท่ีก าลังสร้างอีกตอนนี้โครงการบ้านมั่นคงอีก 
25 ห้อง ตอนนี้ก็เกือบ 200 ห้อง ขาดอีกประมาณ 50 ห้อง มีท่ียังไม่มากับที่ยังทยอยมา เพราะยังมี 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่พอมี
รายได้ที่ยอมย้ายออกมาจากที่ กลุม่ที่สองคือไม่มรีายได้ฐานะยากจนเลย ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มทีไ่ม่ยอมออก ซึ่งต้องใช้
วิธีการทางกฎหมายมาดูแล ก็ด าเนินการไปหลายรายแล้วค่ะ  

ชาวบ้าน : ที่น่ีมีผู้ใหญ่บ้านคะ่ที่นี่มีประธานชุมชน มีกองทุนเงินล้าน แล้วก็มี อสม เวลาเราประชุมเราก็เข้าไปในเมือง  

เจ้าหน้าที่ : พอช จะเป็นพี่เลี้ยงในการตั้งกองทุนให้ แล้วก็จะมสีหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดมาดูแล จดัประชุมกรรมการทุกเดือน 
เป็นการท างานแบบเครือข่าย  

เจ้าหน้าที่ : โรงเรียนเด็กๆก็จะไปเรียนท่ีโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า มีทั้งศูนย์เด็กเล็ก ประถม มัธยม และมโีรงเรียนกีฬา
ด้วยนะคะ ศูนย์เด็กเล็กจะมี 2 แห่ง ท่ีพระรามหลวง กับท่ีหนองหญ้าม้า ส่วนโรงเรียนมีทั้งหมด 8 แหง่ รวมถึงโรงเรียนกีฬา
หนองหญ้าม้าด้วย เด็กในชุมชนนี้จะไปท่ีโรงเรียนกีฬาหนองหญ้าม้ามาก เป็นโรงเรียนใหญ่ มีสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดที่
มีชื่อเสียง ติดทีมชาติหลายคน เดก็ในชุมชนมีเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ า ถ้าใครอยากไปว่ายกไ็ดเ้สียเงิน 30-50 บาทก็ลงว่ายน้ าได้ 
สนามได้มาตรฐาน ในชุมชนนี้จะเข้าโรงเรยีนนี้เยอะ มีถึง ม.6 มีโควตา ที่น่ีมีสวัสดิการดูแลนอกจากศนูย์นี้ เบี้ยยังชีพ ดูแลเด็ก
ไร้ที่พึ่ง โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตด้านการฝึกอาชีพ ตอนนี้เรากม็สี่งเสริมเรื่องตลาดชุมชนด้วย ตลาดก็จะอยู่ตรงข้ามหอ
โหวดด้วย เค้าจะจดัพื้นท่ีให้ทุกชุมชน ในชุมชนนี้ก็มีไปขายน้ า ไอติม ขายของกิน จะมีผลติภณัฑ์ชุมชน เช่นไม้กวาด ไม้เท้า 
เฉพาะฝึกอาชีพเอาไปขายในนามชุมชน ใครขายหรือลงทุนก็ไดส้ิทธิคนนั้นไป เฉพาะสมาชิกในชุมชนผา่นกรรมการชุมชนด้วย 
ที่น่ีมีฝึกอาชีพ กลุ่มอาชีพท่ี กศน ครูมาสอนเรื่องท าดอกไม้ประดิษฐ์ สานตะกร้า ท าไม้กวาด ท าพรม ขาย ตรงนี้เรื่องกลุม่
อาชีพ มีงบประมาณรัฐจาก ทม จากเทศบาล งบประมาณจาก พอช และจาก กศน มาช่วย 

ชาวบ้าน : ในชุมชนนี้รู้จักกันหมดเพราะ มาอยูห่ลายปีแล้ว และมาจากหมู่บ้านเดียวกัน และแต่ละทีม่ี อสม ดูแล  

เจ้าหน้าที่ : การที่ย้ายชุมชนมีปัญหาน้อยมาก เนื่องจาก โครงการมหีลายหน่วยงานเช่นกองทุนสัมพันธ์ มีหลายหน่วยงานเข้า
มาช่วยดูแล อาศัยหลายๆอย่าง ท่ีส าคัญคือผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน จุดตั้งต้นคือเทศบาลเป็นแกนหลักแล้วเอาเครือข่ายมา
ช่วยท างาน ถ้าล าพังเทศบาลงบประมาณไม่พออยู่แล้ว อย่างเรื่องบา้นก็ต้องเอา พอช มาช่วย ตอนนี้เราก็จะหาอีกทางนึง คือ
หาโครงการเสนอเขา้ไปยังกรม เพือ่ของบประมาณจากส่วนกลาง พ้ืนท่ีส่วนกลางของชุมชนการเคหะแห่งชาติออกแบบโดย
การคหะแห่งชาติ พอท าสร็จการเคหะก็ถอนตัว แล้วเทศบาลก็เข้ามาแล แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูงาน แต่ พอช ก็จะเข้ามา
ติดตามประเมินผล 



ชุมชนบ้านมั่นคง: ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านมั่นคง 2 

เจ้าหน้าที่ : ก็จะเพิ่มอีกประมาณ 70 หลังบางเรื่องปัญหาที่แก้ก็ต้องใช้เวลา ใช้เวลาในการย้าย 20 กว่าปี ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะ
แล้วค่ะ ประมาณ 70 กว่าๆเกือบ 80 ท่ียังค้างอยู่ก็คือกลุ่มที่ไม่ยอมออก เค้าก็อ้างว่าไม่อยากไปอยู่ที่อ่ืน อยากอยู่นี่ ถ้าไม่ไป ถ้า
โดนฟ้องเค้าก็จะไมไ่ดส้ิทธิอะไร ถา้ยอมไปก็จะได้สิทธิที่อยู่ใหมส่ิทธิที่ว่าคือพ้ืนท่ีปลูกสร้างที่ใหม่ ตอนนี้ท่ีสั่งฟ้องก็มีหลายๆราย
แล้วค่ะ ก็ต้องออกจากพ้ืนที่บุกรุกแล้วค่ะ  

เจ้าหน้าที่ : บางบ้านให้ลูกหลานมาอยู่ ปล่อยเช่าไมไ่ด้ ขายไม่ได้ ถ้าเราอยากมีบ้านก็ค่อยซื้อเพิ่ม เค้ามักจะคิดว่าถ้าดึงดันอยู่
เค้าจะให้อยู่ ก็ผดัผ่อนมาเป็นปตี่อปีไป ซึ่งตอนนี้ไมไ่ด้แล้ว ตอนนี้สดุท้ายแล้วเพราะ เรายื่นข้อเสนอ และหาทางออกให้เยอะ
แล้ว เป็นท่ีหลวง 

เจ้าหน้าที่ : ซอยสุดท้ายจะเป็นบ้านท่ีเทศบาลสร้างให้อยู่ 25 ห้อง ส่วนตรงนี้ท่ีเรายืนอยูค่ือส่วนท่ีท ากับ พอช ท่ีชาวบ้านกู้เงิน
สร้าง ส่วน เทิดไท้องค์ราชันย์กับประชารัตนต์่างกันตรงที่ เทิดไท้องค์ราชันย์งบประมาณของเทศบาลรอ้ยเปอร์เซ็นต์ ส่วนของ
ประชารัตนเ์ป็นงบของเทศบาลรวมกับงบอุดหนุนของ พอช และงบสมทบเองของชาวบ้าน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม บ้านดดูี 
พื้นที่ส่วนกลางคือมีศูนย์ประชุม มศีูนย์พัฒนาเด็กประถมวัย เพิ่งจะตัง้ยังไม่มีเด็กมาเรียน มีศูนยส์าธารณสุข โครงการสุขภาวะ 
โครงการพัฒนาเมือง มีพ้ืนท่ีสีเขียว เดี๋ยวจะมสีนามเด็กเล็กเล่นสร้างปัญญาตอนนี้ก าลังออกแบบ ตรงกลาง ศูนย์เด็กเล็กจะเปิด
เมื่อมีจ านวนเด็กมากพอ ในชุมชนมีการจัดกจิกรรมปีใหม่ร่วมกัน พี่เลี้ยงก็จะเป็นคนของเทศบาลจ้างมาให้ 

เจ้าหน้าที่ : นี่เป็นปีแรก ตรงนี้จะเป็นสองช้ันท้ังหมด ตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นก็จะท าใหม่ สนามเดก็เล่นได้งบประมาณจาก 
สสส. เข้ามาท าคะ่ เป็นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของคุณดวงพร เคา้ติดต่อที่ฝา่ยส านักงานการศึกษา ครงนี้จะเป็นชั้นเดียว 
ตรงนี้เป็นโครงการบ้านเทิดไทรุ้่นแรกของเทศบาล ส่วนถนนกับทางระบายน้ าเราได้งบประมาณมา ก าลังจะไปปรับปรุงใหม่ ที่
เห็นข้างหน้านี้เป็นโครงการบ้านมัน่คง 25 คูหาท่ีก าลังทยอยเข้ามา  

เจ้าหน้าที่ : นี่เป็นบ้านมั่นคงค่ะ อันนี้เป็นโครงการของเทศบาล มี 25 ห้อง ว่างตรงไหนเราก็สร้างตรงนั้น ฝั่งน้ีสร้างได้ 3 คูหา 
ส่วนฝั่งน้ีสร้างไดย้าวถึง 12 คูหา ในหมู่บ้านมีรา้นค้าแค่รา้นเดยีว พวกอาหารตามสั่งก็มี ฝั่งนี้ต้องมาจัดระเบียบเค้าอีกที เพราะ
อยู่ในช่วงก่อสร้าง เหมือนหลังนี้ใช้สิทธิสองครอบครัว แต่มาสร้างรวมกันให้เหมือนหลังเดียว จดัเป็นกลุ่ม กลุม่ครอบครัวใหญ่ 
ก็จะมีบางหลังก็ท าสังกะสี ท่ีว่างตรงนี้ท่ีปลูกผักก็คือพื้นที่ท่ียังไมม่ีคนมาอยู่ก็เลยปลูกพืชผักไปก่อน ลกัษณะทางกายภาพ
เหมือนบ้านจัดสรร ซอยนี้จะเป็นสองช้ัน (สองแสนสอง) ซอยนี้ก็จะเป็นช้ันเดียว (แสนแปด) บ้านช้ันเดยีวมีห้องๆ นึง พ้ืนท่ีได้
ทั้งหมด 21 ตารางวา 

 

4.2 หัวข้อ: วิสัยทัศน์ แนวคิด และการบริหารเมืองร้อยเอ็ด ในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(วิธีการบริหารและจัดการเมืองที่ท าให้เมืองน าไปสู่สุขภาวะที่ดี): สาธารณสุข 

ผู้ให้สัมภาษณ์ การบริหารจัดการ: ผอ เพ็ญลดา 

เจ้าหน้าที่ : ก็จะมีกรรมการมลูนิธสิวนสมเด็จ ท่ีอยู่ในจังหวัด ซึ่งต้องรายงานไปด้วย แต่ว่าเงินพอเราเกบ็ ก็จะเป็นเหมือนเงิน
รับฝากแขนงนึงที่เอามาเก็บไว้ต่างหาก แต่ไมไ่ดเ้ข้าเป็นเงินงบประมาณ แต่ทางเทศบาลก็จะมีการตรวจสอบบัญชี การบันทก
อะไรอยู่นะคะ ไม่ใช่ว่าท าตามใจยงัไงก็ท า มันถึงจะคล่องตัว 

เจ้าหน้าที่ : เป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีใหญ่กว่าที่อ่ืน โรงพยาบาลนี้กจ็ะท ากับ สกสช ด้วยนะคะ โดยแบ่งในพื้นที่ของเราไป 6 
ชุมชน เราแบ่งพ้ืนท่ีกันอยู่แล้วค่ะ แบ่งกันว่าใน 20 ชุมชน เราจะเปน็ในเขตเทศบาล 7 ชุมชน ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอีก 7 
น่าจะ 8 ชุมชน แล้วก็ของโรงพยาบาลจุรเีวชอีก 6 ชุมชน ของโรงพยาบาลจรุีเวชเป็นเอกชนท่ีมาท าเรือ่งนี้ แต่เค้าต้องไดร้ับการ
ประเมินจาก สพอช  ในแต่ละปีกจ็ะมีการประเมิน คือเวลาคนไข้เราก็อยากให้เค้าไปตามสิทธิของตัวเองในแต่ละโรงพยาบาล 
ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลก็อยากให้ไปในส่วนของโรงพยาบาลเทศบาล ถา้ไดส้ิทธิของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ถ้าได้สิทธิของ



โรงพยาบาลจุรีเวชก็ไปใช้สิทธิของโรงพยาบาลจุรีเวช เว้นแต่ว่ามาจากกรณีฉุกเฉิน แล้วแต่ละคนต้องดูประชาชนของตัวเองเพื่อ
ไม่ให้เค้าย้ายสิทธิ เพราะมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องรายได้ว่าถ้าเราน้อยกว่านี้ ถ้าประชากรน้อยกว่านี้เราจะมีรายได้ต่อหัวน้อย 
เพราะว่าส่วนนึงเราไดร้ายได้จากสว่นน้ีเยอะเหมือนกัน ซึ่งรายได้จากตรงนี้เอาไว้จา้งหมอ พยาบาลแต่ตอนนี้เรามีศูนยผ์ูสู้งอายุ
แยกท่ีกับเทศบาล 

4.3 หัวข้อ: วิสัยทัศน์ แนวคิด และการบริหารเมืองร้อยเอ็ด ในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(วิธีการบริหารและจัดการเมืองที่ท าให้เมืองน าไปสู่สุขภาวะที่ดี): ชุมชนผู้น าการจัดการขยะ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ชุมชนผู้น าการจัดการขยะ: ในอาคาร 

หมายเหตุ: ชาวบ้านผู้น าชุมชนที่ให้ข้อมูล เป็นคณุครูในวัยเกษียณ พยาบาล คณุหมอ อสม. 

ชาวบ้าน ผู้น า : ศูนย์ สสวช ชุมชนจันทรเกษม ชุมชนของเทศบาล เป็นที่ของเทศบาล ชุมชนขอใช้สถานท่ีป็นท่ีประชุมตั้งเป็น
ศูนย์ สสวช แต่เดิมอาคารถูกสร้างด้วยงบของมูลนิธิมิยาซาวา ของญี่ปุ่น ให้งบประมาณมาสร้าง ประมาณ 20-30 ปี 

ชาวบ้าน ผู้น า : เทศบาลส่งเสริมให้ท าสวนสมุนไพร เอาสมุนไพรมาท ายา ที่น่ีเป็นชุมชนต้นแบบ ชุมชนมีการคัดแยกขยะ 
ชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะม ี4-5 ชุมชนเลย มีการท า 3R มีการคัดแยกขยะ 

1 ขยะรีไซเคิล ท่ีชุมชนเอาไปขายเพื่อมาท าเงิน ไว้เป็นกองทุน เป็นรายได้ 

2 แยกขยะอันตรายรวบรวมมาเกบ็ไว้ สสวช สสวท แล้วเทศบาลก็จะมาจัดการ 

3 ขยะอินทรีย์  

เทศบาลให้ข้อมลูความรู้ด้นการจัดการขยะ องค์ความรู้ วิธีการในการขับเคลื่อน งบประมาณในการจดัการ ส่วนกระบวนการ
ตา่งที่อาจารย์จะสอบถามเพิ่มเติม 

ชาวบ้าน ผู้น า : ชุมชนจันทร์เกษมประมาณ 1,000 กว่าๆคน เทียบจากตอนเลือกตั้ง 

ชาวบ้าน ผู้น า : โครงการ Zero Waste ของเทศบาล ที่ประสบความส าเร็จ และอาศัยการมสี่วนร่วมของชุมชน โดยเริ่มมา
จากมีโครงการหน้าบ้านน่ามอง ตอนช่วยกันท าความสะอาดกเ็ลยมองว่ามันสกปรกก็เพราะขยะ ก็เลยมาคุยกันเรื่องขยะ เลย
เป็นที่มาว่าจะท ายังไงดี เพราะขยะมันเหม็น เลยมีบางพ้ืนท่ี บางซอยไม่เอาถังขยะ แต่ละบ้านมีถังขยะของตัวเองแต่ละบ้าน รถ
ขยะก็จะมาเก็บให้สองวัน ตอนนั้นก็ยังไม่มีการแยกขยะ ภายหลังเริ่มมีงบประมาณมาสนับสนุน เลยมีแนวความคิดว่าน่าจะ
แยกประเภทขยะนะ อย่างถุงพลาสติกขายได้เลยท าถุงตาข่ายมาแจก แยกขวดน้ าพลาสติก หลังจากนัน้ก็ไปจัดการขาย แต่จะ
ขายยังไง ร้านขายของเก่าก็ไกล และปรมิาณขยะพลาสติกของแตล่ะบ้านไม่เยอะ เลยคิดจะท าผ้าปา่ขยะ เพื่อรวบรวมขยะขาย
ได้มากข้ึน ชุมชนซื้อมอรเ์ตอรไ์ซดพ์่วงหนึ่งคัน และมีอาสาสมัครขับประกาศวันที่ผา้ป่าขยะจะมารับขยะของแต่ละพื้นท่ี ให้คน
เอาขยะมารอ แล้วน าขยะมารวบรวมไว้ท่ีด้านหลังศูนย์ ท าเป็นช่องๆ แยกชนิดของขยะ แยกขวด เศษแก้ว ได้เงินมาก็เอาเงิน
ฝากเข้าบัญชี มีกรรมการ เวลาในชุมชนมีนเสียชีวิตเงินส่วนน้ีจะใสซ่องและซื้อพวงหรีดแสดงความเสียใจ ท ามาตลอดแล้วมางด
ไปตอนช่วงโควิทกลัวขยะติดเชื้อ ด้านหลังตอนนีร้ื้อออกเปลี่ยนจากที่เก็บขยะกลายเป็นท่ีเก็บรถพ่วง ต่อมาเทศบาลก็มา
ส่งเสริมอยากให้แยกขยะเปียกขยะอินทรีย์ มีจุดวางถังให้ เทศบาลจะสนับสนุนโดยการมาเก็บทุกวันจนัทร์ กับวันพฤหัส โดย
ทุกบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ีไม่มีการบังคับ บางบ้านก็เก็บไปขายเอง ขอเพียงให้สะอาด มีจดุวางถังให้ แล้วเทศบาลจะ
มาเก็บ ถ้าไปเก็บบ้านคนใดคนหนึง่ก็จะมีปัญหา  

ชาวบ้าน ผู้น า : ชุมชนท าเองก่อนปี 2560 ก่อนโควิทในตอนแรกมี ช่วงโควิทจริงจังมากข้ึนสาธารณสขุอ าเภอมาช่วยสอน มี
คุณหมออัมพรที่ให้ความรูด้ีมาก เก่ง หลังจากน้ันคนในชุมชนมาสานต่อ 



ชาวบ้าน ผู้น า : ปี 44 การคัดแยกขยะก็ท ามานานแล้ว ที่ผ่านมาท าไม่ได้เต็มที่เพราะ ไม่มีรถเก็บ พอชาวบ้านแยกเสร็จก็เอา
มารวมกันมันก็ไมม่ีประโยชน์ ปี 65 เริ่มมีนโยบายแยกขยะอินทรีย์ แต่ในปี 59 มี 3R พอมีรถมาก็มีนโยบายจากทางกระทรวง 
ว่าขยะอินทรีย์ต้องเป็นศูนย์ในทุกแห่งของ อปท และส่วนนึงที่มีนโยบายนี้ได้กเ็พราะมีตัว carbon credit ตัวที่ท าให้เราขาย 
carbon credit ได้ คือเรื่องการจดัการขยะอินทรีย์ น้ าหมัก ท่ีท าใหเ้กิดแก๊ซ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองได้ส่ง
หน่วยงานเข้ามาเน้นตรงนี้โดยตรง ทีนี้ขยะอินทรีย์ก็คงต่อยอดต่อไป แต่ในการคัดแยกกเ็หมือนเดิมเพราะประชาชนมีการคดั
แยกขยะทุกวัน และพอตั้งแตม่ีโควิท ประชาชนก็ไม่อยากให้ถังขยะอยู่ใกล้บ้านตัวเอง เลยต้องมาวางตรงนี้ 

ชาวบ้าน ผู้น า : ขยะที่แยกก็มีพวกพลาสติก ขวด แก้ว ขยะรีไซเคลิ กระดาษ ขยะอันตรายพวกเศษแก้ว (เศษแก้วตกค้างใน
ปุ๋ย) ตอนนี้ก็เน้นขยะเปยีก ปุ๋ยหมกั 

ชาวบ้าน ผู้น า : ปุ๋ยหมักจากขยะชุมชนท าเอง แต่ละบ้านก็ท าเอง ใส่ EM น้ าตาล  ท าปุ๋ยหมักได้ประโยชน์ รดต้นไม้ เทลงส้วม
เวลาส้วมเตม็ ท าตั้งไว้แจก พอใกลห้มดก็ท าเพิ่ม  

ชาวบ้าน ผู้น า : ขยะเปียกต้องท าสองรูปแบบ กรณีที่มีพ้ืนดิน เป็นชุมชนมีพื้นท่ี ใช้วิธีแบบฝังดิน ถังฝาปิด ฝังกลบเอง ไว้เลี้ยง
สัตว์ กับบ้านท่ีไม่มีบรเิวณพื้นดิน ตัวอาคาร คือการแยกขยะเปยีกแล้วให้เทศบาลเก็บไปจัดการ เทศบาลไม่ไดบ้ังคับว่าจะต้อง
มาทิ้งกับเทศบาลอย่างเดียว แต่ถ้าบางบ้านมีวิธีแยกขยะเปยีกเพื่อน าไปใช้ก็ได้ ส่วนท่ีมันเหลือจริงๆ ถึงจะเข้าสูโ่ครงการท าปุ๋ย
เทศบาล ส่วนน้ า EM ในอนาคตกอ็ยากจะท าสินคา้ที่ขาย ช่วงหลังนโยบายทางกระทรวงด้านความสะอาดเยอะมาก หน่วยงาน
ราชการ เทศบาล ชุมชนหรือโรงพยาบาลก็มาซื้อเยอะมาก ซึ่งมองว่าก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอนินทรีย์ 
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตเป็นอยากท าเป็นลักษณะของวิสาหกิจชุมชน เราได้พบองค์ความรู้อบรมทุกปี อุปกรณ์กลางทาง
ที่จะเก็บผล ท้ังขยะอันตรายและขยะอินทรีย์ โรงงานก าจัดขยะทีไ่ดม้าตรฐานมากๆ และงบประมาณเพื่อท าโรงงานท่ีเก็บขยะ
อินทรีย์เพื่อท าให้เป็นปุ๋ยโดยตรง แม้จะขายไมไ่ด้แตเ่ราก็จะประหยดังบประมาณของเทศบาลในการซือ้ปุ๋ยของเทศบาลในการ
ดูแลพื้นที่สีเขยีว หรือประชาชนชุมชต่างๆ ที่ต้องการปุ๋ย 

ชาวบ้าน ผู้น า : ของทางชุมชนกับเกษตรกร ในอนาคต จากการพดูคุยกับ ผอ ช่างสุขาภิบาล ซึ่งเค้าเป็นแบบก าจัดปลายทาง
ซึ่งก็จะอีกแบบ ตอนแรกโรงงานของเรานี่ต้องก าจัด 2 อย่างขยะอินทรีย์กับ rdf ก าจัดขยะของเรานี่ แต่ปรากฎว่าพอเราร่อน
ออกมาจริงๆ สารบ ารุงดินที่ออกมาก็มีเศษแก้วที่ไมเ่หมาะ เราเลยไมแ่จกเกษตรกร ประกอบกับช่วงหลงัระบบ rdf เราคัดขยะ
เชื้อเพลิงจริงๆไว้ขาย ปรากฏว่ามนัไม่จ าเป็น เพราะขยะที่ผ่านกระบวนการหมักระยะสั้นหรือว่าไม่หมักเลยหรือมเีสษปุ๋ย
อินทรีย์นิดเดยีวมากับ บริษัทท่ีมารับซื้อพอใจด้วยซ้ า เพราะว่าเวลาเผาแล้วค่าความร้อนมันได้ แทนท่ีจะท าแยกออกมาแล้วไป
ขาย ผสมตรงนี้แล้วเอาไปขายมันลดขั้นตอนไปได้เยอะเลย และประหยัดกว่าการเอาไปแยก ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ก็จะเกดิตอนแยก
ไปแล้ว  

ชาวบ้าน ผู้น า : ปัญหาเรื่องกลิ่นจากขยะอินทรียไ์ม่ค่อยมี เราเก็บเร็ว ถังมีฝาปิด มี em ด้วย ถังเก่าเอาไปล้าง ถังใหม่ก็จะรอง
ก้นด้วย em เป็นระบบปิดมิชิดไมม่ีแมลงหรือสัตวร์บกวน 

ชาวบ้าน ผู้น า : มีการบริหารเองโดยมีบุคลากรจบทางด้านสิ่งแวดลอ้มโดยตรง หน่วยงานวิศวกรดา้นสิ่งแวดล้อมโดยตรงมา
อบรม เช่นการท า em นอกจากน้ีมีเครือข่ายสวนป่าอินทรีย์ สาธารณสุข ใครผ่านข้อก าหนดมาตรฐานก็จะออกโลโก้ให้ว่า
ปลอดภัย 

ชาวบ้าน ผู้น า : ผ้าป่าขยะ นี่มาจากประชุมชาวบ้านก่อน แล้วเอารถไปเก็บๆ แล้วรับซื้อจากชาวบ้าน ท าบัญชี แล้วน าไปขาย
ต่อ มีการท าบัญชี มีกรรมการ 

ชาวบ้าน ผู้น า : น้ าท่วมปัญหาที่เกิดจากขยะแป้บเดียว มันเอ่อเฉยไ ปกติระบายน้ าทัน ไม่ค่อยท่วมส่วนใหญ่จะเอ่อขึ้นเฉยๆ  

ชาวบ้าน ผู้น า : ขยะชิ้นใหญ่ของชุมชน เช่น เบาะ ฟูก เฟอร์นิเจอร ์เจ้าของบ้านจัดการเอง ไม่มีการเอาของพวกนี้มาท้ิงไว้ตรง
กลาง เป็นกติกา 



ชาวบ้าน ผู้น า 2 : ถังขยะเปียกต้องปิดให้มิดชิด รองก้นถังด้วย EM ใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนขยะเปียกก็จะยุบลง  

ชาวบ้าน ผู้น า 2 : ถ้าหมายถึงปุ๋ยมีการขอถังจากเทศบาลมาท าอยู่ ถังหมักขยะส่วนกลางของชุมชนอยู่ตรงนี้ มีการเปลีย่นถัง
ตลอด ถังใหม่ท่ีเอามาล้างสะอาดแล้วใส่ EM รองก้นถัง ไม่มสีุนัขจรจดัมารบกวน วางบนท่ีดินของชาวบ้าน ชาวบ้านช่วยๆกันดู 
นอกจากน้ีชาวบ้านจะมีถุงตาข่ายส าหรับแยกใส่ขวดพลาสติกแขวนไว้หน้าบ้าน ขวดพลาสติกนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านจะจดัการ  
ความเข้มแข็งของชุมชนคือทุกคนในชุมชนรู้จักกันเกือบท้ังหมด บางทีก็เป็นญาติกัน และการร่วมมือในการจัดการขยะต้นทาง 
และท่านรองนายกเทศมาตรี จริงจังมาก เก่งและดี มีผลงานท่ีดี ท างานเข้มแข็ง นายกเทศมนตรีก็สุดยอด อนุรักษ์ก็ได ้

ชาวบ้าน ผู้น า 2 : จริงๆชาวบ้าน สนใจการท าปุ๋ยแล้วให้ชุมชนเอามาขาย หรือผักสมุนไพรปลอดสารพิษ ตอนนี้ท่ีท าอยู่คือ 
สมุนไพรต้นกระดูกไก่ด าไว้ส าหรับแก้ปวด สกัดขวดละ 50 บาท แก้ยุงกัด ไข้เลือดออกท าสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอม ขวดละ 
20 บาท เวลาใครมาเยีย่มเทศบาล ชาวบ้านก็สกัดมาขาย 

ชาวบ้าน ผู้น า : ศูนย์ สสมช. เป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ชุมชนอื่นเป็นที่ของชาวบ้านเอง แต่ชุมชนนี้เป็นศูนย์ของ
ชุมชนเค้า เป็นที่ของเทศบาล ชาวบ้านมาขอใช้ ญี่ปุ่นมาสร้าง  

ชาวบ้าน ผู้น า : ได้มีการคุยกบัประธานชุมชนในการท าวิสาหกิจชุมชนในการที่จะท าปุ๋ย พชืผักปลอดสารเคมี การใช้ปุ๋ยจาก 
มูลสตัว์ เศษอาหาร แต่ตอนนีไ้ม่พอ แต่ สสส. ตอนนี้เค้าก็จะเน้นเรื่องผักปลอดภยั 

4.4 หัวข้อ: วิสัยทัศน์ แนวคิด และการบริหารเมืองร้อยเอ็ด ในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(วิธีการบริหารและจัดการเมืองที่ท าให้เมืองน าไปสู่สุขภาวะที่ดี) : โรงก าจัดขยะ ZERO WASTE 

ผู้ให้สัมภาษณ์ โรงก าจัดขยะ ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน 

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : โรงก าจัดขยะเริ่มออกแบบก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โรงงานเริ่มมีจดัการขยะจริงๆปี พ.ศ.2561 
อาคารเอาแบบของ ม.สรุนารมีาประยุกต์ ม.สรุนารไีด้นวัตกรรมการจัดการขยะ rdf เป็นนวัตกรรมของเค้า เค้าจดลิขสิทธิ์ แต่
ในส่วนของร้อยเอ็ดได้สิทธิบัตรไปโดยปริยาย แต่การคดัแยกเอาตัวเลขเป็นหลัก ของร้อยเอ็ดได้ปริมาณ 100 ตัน ประเด็นคือ
ที่ดินของเทศบาลเดมิมีอยู่แค่น้ี ตอนเขียนแบบก็มีค าถามว่าจะสร้างได้มั้ย ตอนเขียนแบบเราเขียนตรงนี้ ท่านนายกให้ของบไป
เลยแล้วแจ้งว่าเราก าลังจะซื้อท่ีดินต่อขยายเพิ่ม แต่ทีด่้านหลังเป็นที่ของต่างจังหวัด พอของบมาก็เป็นช่วงเวลาที่ขอซื้อที่ได้พอดี 
ข้างหลังเลยสามารถขยายและสร้างได้ เลยแก้ไขสญัญาการก่อสร้างยา้ยไปตรงนี้ ท าให้เราช้ากว่า 1 ปี เลยท าให้เราเห็นปญัหา
ของโครงการของศรีษะเกษกับขุนหาญ เราเลยแก้ปัญหา พอเริ่มก็สามารถใช้งานได้เลย  

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : ผมขอเริ่มอธิบายเลยนะ ของโรงงานมีการจัดการขยะแบบกลุ่ม Cluster มี 9 องค์กร มีอยู่
องค์กรนึงที่ไม่อยู่บนแผนที่คือ อปท ท่าม่วง มันจะอยู่ด้านนอกแต่เคา้ยินดีที่จะมาร่วมกับเรา ช่องว่างในแผนที่ไมไ่ด้หมายความ
ว่าไม่ได้จัดการขยะ ในยุคนั้นคือถ้า อปท ไม่มีรถขยะกจ็ะไม่ได้จัดการขยะ  โฉนดเป็นของเทศบาลเมืองทั้งหมด ถ้ารถเมโคร 
หรือรถดมัป์ อปท ไหนไมซ่ื้อรถขยะจะไม่เกิดปญัหาขยะ ไมต่้องจัดการขยะ ซื้อรถขยะก็จะเกิดปัญหาในการหาที่ก าจัดหรือท่ีทิ้ง
ขยะ เช่นข้ามรั้วไปเป็นเขตหนองแวง ไม่มีรถขยะกไ็มต่้องจัดการขยะ หรือท่ีใกล้ๆ โรงใหญ่ ป่ายาง ก็ไมม่ีรถขยะก็เกดิฟันหลอ
หลายจดุ ของเราที่ตั้งโครงการก็จะอยู่ที่หนองเมือง แต่โฉนดเป็นของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้งหมด น่ีคอืสภาพเดมิก่อน
แก้ปัญหา ท่ีแต่ก่อนขยะเคยล้นตามไหล่ทาง ไม่มีการจัดการก็เลยกองเป็นภูเขา อปท  

ที่โรงงานน้ าไม่ท่วม ท่ีนี่เดิมเป็นทีน่า เริ่มจากการขุด มเีกลือมีอะไร ด้านล่างปูพลาสติกมั้ยไม่แน่ใจ โฉนดแปลงนี้เป็น
ของเทศบาล เริ่มตั้งแต่ปี 2520 น้ าไหลไปท่ีนาชาวบ้านรเึปล่าไม่แน่ใจ หลังๆเริ่มไม่มีโครงการฝังกลบ ไปไม่ได้ดินมันอ่อน 
เพราะขยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลไม่มีงบซื้อท่ีดินมาถม ดินเลยอ่อนรถเข้าไม่ได้ การจัดการภายในท าได้ในช่วงที่สภาพอากาศดี 
หน้าแล้ง แห้ง แต่ถ้าช่วงหน้าฝนรถว่ิงเข้าไปจัดการขยะไม่ได้เพราะขยะจะฟูรถจะตดิ พอมีปัญหาอย่างนี้ท่านนายกเลยมี
นโยบายจดัการขยะจะแก้ปญัหาขยะ ประกอบกับตอนนั้นมี คสช. เทศบาลก็เลยมีนโยบายทางรัฐบาลเข้ามาช่วยด้วย มีข้อ
กฎหมายมาช่วยด้วย ก็เลยสามารถท าอะไรได้ในหลายๆที่เป็นข้อจ ากัด ก็เลยจดัแจ้งโดยจัดท าโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 เฟส 



ซื้อท่ีเพิ่มอีก 30 ไร่อย่าง โดยเฟสแรกจะเป็นการสร้างโรงงานก าจัดขยะก่อน เราของบไปเพื่อสร้างบริเวณตรงนี้แต่รู้ว่าสร้าง
ไม่ได้แต่ของบไปก่อน และไปซื้อท่ีเพิ่มแล้วถึงย้ายมาบริเวณนี้ เพราะตอนนั้นใครของบขยะที่สรา้งอยู่ในพ้ืนท่ีเดิม ไมต่้องท า
ประชาพิจารณ์ ไม่ต้องท า EIA ไมต่้องท าโน้นไม่ต้องท าน่ี มีข้อยกเวน้เยอะ เลยท าตรงนี้เลย  

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : เทศบาลทั้งประเทศไทยมีอยู่ 3 พื้นที่ได้งบประมาณเนื่องจากท าของบเสร็จแค่ 3 พื้นที่ ตัวแปรที่
ไม่ได้งบมาจาก ท าไม่ได้ก็จะไม่งบ เวลา และไมส่ามารถแก้ไขแบบ ตอบปัญหาไม่ได้ ข้อมูลไม่ชัดเจน งบขยะมีเกณฑ์ มีเงื่อนไข 
และมรีูปแบบเยอะ แบบต้องมี BOQ ก็ต้องมี ต้องท าเองจริงเพราะเวลาเคา้ถามมาถึงจะตอบได้ ของร้อยเอ็ดท าเองทั้งหมด 
ถามเรื่องราคากต็อบได้ ถามเรื่องโครงสร้างก็ตอบได้ ถามเรื่องการจดัการขยะกต็อบได้เพราะท าเองทั้งหมดก็เลยง่ายท่ีจะตอบ
ค าถาม ก็เลยขอโครงการอันน้ีก่อนใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 ปี พอเริ่มก่อสร้างโครงสร้างขึ้นมาระดับนึงแล้ว เราก็ของบ
จังหวัดเพื่อจะฝังกลบขยะตรงโซนสีเหลืองก่อนในครั้งท่ี 1 เค้ายอมให้ท า เพราะเปา้เค้าบอกว่าเป็น zero waste พอโรงขยะ
ก่อสร้างเสร็จพื้นที่ว่างตรงนี้กส็ามารถจัดการได้ เลยได้พื้นท่ี Zero Waste ที่ลานตรงนี้  โครงการเป็นของจังหวัด แต่
งบประมาณเป็นของ สผ ช่วงที่ก่อสร้างอยู่นี่ปัญหาแรกคือจะจัดการกับขยะที่เข้ามาใน site ทุกวันยังไง ต้องเตรียมพื้นท่ีที่จะ
ท างานของพรุ่งนี้ ไม่อย่างน้ันงานก็จะไมจ่บ ธุรกิจการก่อสร้างก็จะมีการตอกเสาเขม็ แล้วเริ่มโครงการนี้เลย พอ ลงเสาเขม็ก็เท
พื้น พอสิ้นสุด พออาคารนี้จบ ก็มาท า zero waste กส็ามารถจบโครงการนี้ได้ แต่เราก็ต้องเหลือพ้ืนท่ีตรงนี้ เพื่อท่ีจะรองรับ
ขยะที่ออกจากระบบท่ีไม่สามารถจัดการได้ หรือวันน้ีเครื่องมีปัญหา หรือโรงงานมีปัญหา shut down ก็สามารถมาจัดการตรง
นี้ได้ มีพ้ืนท่ีรองรับตลอด สภาพภายนอกก็จะดูดี ช่วงนี้มีปัญหาคือเราของบประมาณเยอะๆไมไ่ด้ เราของบประมาณสรา้งรั้ว 
เพื่อจะมาเก็บขอบบริเวณนี้ให้จบเหมือนฝั่งนี้ ยังไมม่ีรั้วตรงนี้ ตรงนี้เก็บไม่ได้ขยะปลิวออกไปหมด เดมิมีขยะตกข้างตั้งแต่ 2520 
เป็นสองแสนตัน  

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : หลุมฝังกลบขยะยุบประมาณ 1 เมตรจากวันที่ท า ประมาณ 2-3 ปี ตอนนี้ก็ปลูกต้นข้ีเหล็ก มี 
Buffer zone เวลามสี่วนกลางมาตรวจ สเีขียวๆบริเวณนีค้ือปลูกหญ้าคลมุไว้ ให้ดสูวยงาม (ไม่ได้ช่วยเรื่องกลิ่นหรือย่อยขยะ) 
คนร้อยเอ็ดที่ขับรถผ่านระหว่างร้อยเอ็ดกาฬสินต์ วิวเห็นกองขยะขนาดใหญบนถนนเส้นนี้ จะได้กลิ่นกอ่น แต่ก่อนมีก าแพง
สังกะสี บางทีก็มีแคส่แลนขึงข้างบนคลุมกันอุจาดตา ก็เลยมีปญัหา  

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : ขยะ จุดประสงค์เป้าต่อไปของโครงการนี้ ก็ต่อเนื่องกันให้ได้ทั้ง 3 ตัว ถ้าท าอย่างใดอย่างนึงก็จบ 
ต้องท าขยะออกเป็น  3 ส่วนก็จะสามารถเป็นขยะ Zero waste ขึน้มาได้ พอหน้าขยะไม่เกิดมาก พ้ืนท่ีหน้าขยะน้อยกลิ่นก็จะ
ลดไปเอง พ้ืนท่ีตรงนี้โดนทับด้วยดนิและหญ้ากลิ่นมันก็หายไปเองโดยธรรมชาติ ก็เหมือนเราเอาขยะเศษอาคารพอเราฝังดินปั๊บ
ก็จะไมม่ีกลิ่น แต่ว่าจะมมีั้งในช่วงนี้ แต่กลิ่นเจอมวลเขา ว่ิงผ่านเขาไปได้ กลิ่นกล็อยข้ามเขาไปแล้ว ช่วงนี้ความกดอากาศสูง
กลิ่นจะอยูต่่ า ก็จะได้กลิ่น ส่วนหนู แมลงสาบ และสุนัขกเ็ยอะ แตม่นัไม่ออกข้างนอก โดยวัฎจักรมันกจ็ะอยูในโซนของมันเอง 
ชาวบ้านมารื้อก็เยอะ 

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : ขอพูดเรื่องสมการ RDF ก่อน สมการ RDF ตามนวัตกรรมของ ม.สุรนารี ส่วนหน้า ก็จะมีเครื่อง
ร่อน เครื่องร่อนคัดแยก แล้วก็คัดแยกด้วยคน สับแล้วเข้าห้องหมัก แล้วก็ห้องร่อน เดิมมีแค่นี้ จากฮ๊อปเปอร์ ก็จะเป็นสายพาน 
ขึ้นสายพานก็ล าเลยีง คนก็คัดแยก ก็เข้ามาเครื่องน้ี ห้องหมักก็จะมีอยู่ 5 ห้อง ขยะส่วนหน้า เครื่องร่อน เครื่องสับ เครื่องหมัก 
แล้วก็เครื่องร่อน ปัจจุบันเครื่องร่อนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว ข้ันตอนคือ ขยะทุกอย่างผ่านการชั่งหมด น าขยะมาเทกองไว้ท่ีอาคารทับ
85 ฮ๊อปเปอร์ คัดแยกด้วยสายพาน แล้วก็คัดแยกด้วยคน คัดแยกดว้ยคนจะเป็น recycle เอาขยะที่ไม่สามารถผ่านเครื่องสบั
ได้ออก คนเค้ามาช่วยเทศบาล เทศบาลไม่ได้จ้าง ผลประโยชน์ต่างตอบแทน แต่เค้าได้ขยะไปขาย เค้ามาทุกวัน และบังคับให้มี
คนมารับซื้อขยะรไีซเคลิที่โรงงานนี่ แสดงว่าคนแยกขยะมาทุกวันไดเ้งินทุกวัน เพราะเป็นการขายวันตอ่วัน เป็นเงินสดไม่มีเงิน
เซ็นต์ ไม่ต้องมีการเซ็นตส์ัญญา แล้วแต่วันสูงสุดคือ 18 คนที่เคยมา เราแก้ไขกลิ่นและแมลงวันได้ในระดับนึง พอขยะทุกอย่าง
ผ่านเครื่องสับ จุดนี้ตั้งถังฉีด EM เป็นน้ าหมัก EM โดยใช้สตูรก าจดัแมลง (เหล้าขาวผสมน้ าสม้สายชูแลว้ก็ EM ท าเป็นน้ าหมัก) 
แล้วก็มาผสมน้ า แล้วก็ฉีดขยะที่ผา่นสายพานนี้ ขยะผ่านสายพานน้ี 100% ได้ถูกฉีด EM 100% แล้วขยะก็เข้าห้องหมัก 100% 
แต่เดิมใหค้นงานมาฉีดที่ห้องแต่เขา้ไมไ่ด้เลยกลิ่นมันแรงฉีดไมไ่ด้ เลยเอามาตั้งจดุนี้เลยฉีดจดุเดยีวจบ ฉีดทุกวัน พอขยะหมัก
เรียบร้อยแล้วประมาณ 20 วัน ขยะจะแห้งโดยธรรมชาติของมัน ด้วยเทคโนโลยี oxidation โตเกียว เติมอากาศเข้าไป เตมิไป



เรื่อยๆ พอแห้งสุดก็เข้ากระบวนการร่อน ร่อนเสร็จ ก็อัดก้อนเป็น RDF ส่วนท่ีเหลือจากการร่อนส่วนหน่ึงก็เป็น compose 
แล้วก็น้ าเสยีซึ่งน้อยมาก ส่วนมากก็จะเป็นน้ าชะขยะจากน้ าฝน แล้วก็เติมอากาศให้มัน RDF จากท่ีไดม้าก็จะตักขึ้นรถได้ 16 
ตัน เค้าโอเค แต่เจ้าของคนมาซื้อเค้าไม่โอเค เค้าอยากได้ 30 ตันต่อรถ เพราะรถกฎหมายนี้ได้ 50 ตันรวมน้ าหนักรถ เรื่องน้ า
เสียจดัการโดยการเตมิอากาศเข้าไป เป็นคอกเป็นปั๊ม คือเรื่องเอาขยะในห้องตักให้เค้าเลย พอเค้าโอเคตั้งแต่นั้นมาเราก็
กระบวนการทั้งหมดก็จะเป็น สับเสร็จตากให้แห้งแล้วก็ตักขึ้นรถให้ได้น้ าหนัก 30 ตันตามเปา้ เพราะเค้าเช่ารถขนเที่ยวละหมื่น
ห้า ขนสิบตันก็หมื่นห้า ยี่สิบตันกห็มื่นห้า สามสิบคุม้กว่า ไมส่ามารถขนได้มากกว่าน้ี ตอนนี้ก็จะเหลือแค่บริษัทไทยเทคท่ีเดียว 
ส่ง EEC แถวสระบุรี เคยส่ง SCG แต่ SCG เขม้งวดเรื่องกลิ่น เค้าต้องการ RDF ที่มาจากขยะคัดแยกทีม่าจากบ้านและโรงเรียน 
พวกนี้ไม่มีกลิ่น กเ็ลยเป็นข้อจ ากัดที่ส่งไม่ได้เพราะเวลาเอาไปส่งของเอาไปตั้งกลิ่นกระจายไปหมด เค้ารับไมไ่ดเ้ลยตั้งเงื่อนไข 
เค้าจะให้พันซลีแต่โรงงานไม่คุม้ สดุท้ายก็เอาท่ีนี่แทนเพราะง่ายดี ไมต่้องเสียค่ากระบวนการ จากที่เคยจ่ายไปแสนแปดค่า
จัดการ ตอนนี้จ่ายไปแสนเดียว มนัหายไปครึ่งนึง ลดค่าได้ครึ่งนึง ก็เอามาปลูกต้นไม้รอบๆโซน จากสถิติขยะเข้ามา 100% ถูก
คัดแยกได้ประมาณ 90% ท่ีคัดแยกไม่ได้ก็จะเป็น เศษก่ิงไม้ ก็ปล่อยให้มันย่อยสลาย บางครั้งก็มีพวกวัสดุก่อสร้าง พวกที่นอน
ใหญ่ๆ เตยีงนอนใหญ่ๆที่เข้ามาก็อยู่ใน 10% น่ีแหละ ก็เอาไปรไีซเคลิไมเ่กิน 3% เหตุที่รีไซเคลิไม่เกิน 3% เพราะว่าผมบังคับ 
ขยะเข้ามาทุกวันทุกเย็นขยะต้องหาย นี่คือเป้าหมายที่วางไว้ พอไม่มขียะตกค้างกลิ่นก็จะหายไป ช่วงที่มีกลิ่นมากๆก็จะเป็นช่วง
ที่ขยะเข้า ตอนที่รถแมคโครตักหรอืเทขยะ เพราะว่าแกส๊จะวิ่งตาม แต่ถ้าเราไม่ท าอะไรมันไม่ขยับมันก็จะไมม่ีกลิ่น มันคมุกลิ่น
ได้ พอขยะเข้าหมักเสร็จปั๊บ สุดท้ายก็จะมี RDF มาผสม 60% มีขยะ 100 ตัน RDF 60 ตัน จะแยก a b c อะไรก็แล้วแต่ สาร
พวกนี้ไปไมร่อด เวลาหน่วยงานมาตรวจก็ไม่ใช้ปุ๋ย เพราะมีเศษแก้ว ลูกน้องไม่สามารถเอาไปใช้งานได้ ผมเคยให้ลูกน้องใช้ก็แค่
ว่าเอาใส่กระสอบและให้น้ าวิ่งผ่าน แล้วเอาน้ าไปใช้เป็นปุ๋ยน้ า อย่าใช้เนื้อปุ๋ยเพราะมันเป็นเศษแก้ว เพราะเราท าเองเราก็จะ
เห็นว่าเศษแก้วมันเยอะ เพราะเวลาขยะเข้ามาจะผ่านเครื่องสับ แตก ถ้าแก้วมาเป็นขวดก็จะเก็บออก แต่ถ้าแก้วแตกมาแล้วเค้า
จะไมเ่ก็บ ก็เลยไมไ่ด้ RDF เราก็ทดสอบนะ ปุ๋ยเราก็ทดสอบ ค่าความเป็นปุ๋ยเอาไปทดสอบที่ ม.มหาสารคาม ซึ่งค่าความเป็น
ปุ๋ย แต่ก็มีเงื่อนไขเดิมว่า มวลรวมไม่ผา่นคุณมีเศษแก้วก็ตก ส่วน Rdf แล้วก็ค่าความร้อนสูงกว่า 20 หรือ 15 เมกะจูล ไม่แน่ใจ
นะ แต่ของเราเกิน มากกว่านะ ก็ผ่าน ก็เลยไมค่่อยมีปัญหาเรื่องคุณภาพ และส่วนเพ่ิมเติมที่ท า คือพ้ืนที่แยกไว้ส าหรับวางแยก
เศษวัสดุก่อสร้าง กอไม้ก็จะอยู่ตรงนี้ ส่วนขยะที่เป็นเศษอาหารก็จะแยกมาท าปุ๋ยหมัก ก็ตรงนี้เราก าลังสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกลู
แบบกองทราย ในเมื่อพื้นที่น้ีเป็นพื้นที่ท่ีสังคมรังเกียจมากมาย เราก็เอามาอยู่นี่ให้หมด จะได้จบในท่ีเดียว แก้ปัญหาในที่เดยีว 
ขยะเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ย เศษไม้กองเอาไว้เฉยๆแล้วแต่ใครจะมาเอา บางทีจังหวัดก็มาเอา เศษสิ่งปฎิกูลในก่อกองทรายก็
จะกลายเป็นปุ๋ย มันจะมีมาตรฐาน ของศรีษะเกษเค้าก็ท าแบบก่อกองทรายอยู่ เศษวัสดุก่อสร้างก็เอามาท าโยธา ถมถนน ถมที่ 
ไม่ได้เอามาบดให้ละเอียด เราเอามามิกซ์เศษขยะกับดินก็จะเป็นวัตถุมวลรวม ท่ีมีขนาดใหญ่และเล็กผสมกันมันก็จะแน่น ถ้า
ขนาดเดียวกันมันก็จะไม่แน่น ถมที่ในจุดที่ว่าไม่มีการสร้าง เช่นแถวบริเวณก าแพงเมืองที่เป็นภูเขา ใช้เหมือนถมที่ แล้วค่อยเอา
ดินคลุม แล้วแต่ว่าจะเอาไปประยกุต์ยังไง บ่อหมักสิ่งปฏิกลูมสี าปะทาน เมืองร้อยเอ็ด รถสูบส้วม เกิดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ใน
ตับ สาธารณสุขอยากให้แตล่ะอ าเภอมีบ่อ ในจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนีท้ี่น่ีเป็นจุดที่ 4 ใช้วิธีตากแห้งบนลานทราย ก่อกองทราย
ตากแดด แค่ 20 วันก็แห้งสนิท เปน็ระบบปิด แต่มีหลังคาให้แสดงแดดส่องผา่น พอครบก าหนดก็แซะด้านบนออกมาทดสอบ
เชื้อโรค แล้วเอาไปทดสอบที่ ม. บรูพา ฝั่งท่ีท าก็จะเป็นบ่อศรีษะเกษ บ่อกองทรายเป็นบ่อมาตรฐานมีหนังสืออ้างอิงเลยนะครับ 
มีคู่มือปฏิบตัิ และมีหนังสือสั่งการ กรมอนามัย เอามาเป็นรปูแบบมาตรฐานข้ึนอยู่กับ อปท จะเอาไปจัดการ วิธีนี้ใช้งบน้อย ไม่
ต้องมีระบบปั่นและระบบบ าบดัน้ าเสีย กลายเป็นกากน้ าเสยี ต้องเตมิอากาศ ไมม่ีงบประมาณไปจ่ายคา่ไฟ แต่วิธีน้ีจึงคุ้มค่า 
zero ค่าไฟ จะเหมือนข้ีวัวแห้ง พอจับแล้วไมม่ีกลิ่นติดมือ เทคนิคคอืทาให้หน้ามันบางที่สุด แบนท่ีสดุ ให้น้ าซึมเอาตะแกรงขูด
หน้า เพ่ือให้แสงมันเข้า อากาศถา่ยเท ก็จะแห้งเร็ว พอเวลาเราเอาออก ส่วนท่ีเป็นทราย ติดมากับขี้แหง้ ก็เอาไปตีให้แตก ก็เอา
มาใช้ได้เลย เศษไม้ก็เอามาสับไว้รอท าปุ๋ย รอให้ย่อยเองตามธรรมชาติ เวลาเราสักเรากจ็ะเอามาท าปุ๋ยไว้ผสมกับเศษอาหาร 
ของเค้าเอาเศษอาหารใส่ปุ๋ยคอก ใส่แกรบเพื่อมาท าปุ๋ยหมัก เราไม่มแีกลบ เราไม่มปีุ๋ยคอก เราจะใช้เศษอาหารผสมไม้สบัผสม
กันในสัดส่วนท่ีเราท าเอง เพื่อจะยอ่ยเศษอาหาร เพราะปุ๋ยจากขยะมันมีเศษแก้ว แต่ถ้าเราใช้เศษไม้กบัเศษอาหารโดย
ธรรมชาตมิันเป็นปุ๋ยอยู่แล้ว ทดลองแล้วประมาณ 23 วันถึงจะย่อยได้ จะเป็นราสีขาวที่ช่วยย่อย ตอนนี้ท่ีทดลองยังเป็นราสี
ขาวที่บนหน้ามัน พอโดนความร้อนมันก็จะ emphasis หน้ามัน  พวกเชื้อราจะแผร่าวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ย่อยๆ ตอนนี้ขบวนการ



ก็จะเป็นเช้ือราอยู่ ยังไม่ถงขั้นจุลินทรีย์ก็เลยยังตอบไม่ได้ ส่วนมากจะอยู่ท่ีที่ทดลอง ตอนนี้ก็มีอีกเคสนึงขึ้นมาคือตรงภูเขาขยะ
เดิม คือเราได้ท าข้อตกลงกับเอกชน เอกชนมาขอซื้อเรา โดยเค้าเอาขยะเก่าบนภเูขามาร่อนแล้วเคา้จะรับซื้อเป็น RDF ออกไป 
เราก็จะไดม้ีคนช่วยจัดการขยะตกค้างท่ีมีอยู่เดิม เค้ารับซื้อตันละ 10 บาท จะเอาฟรีเราก็ให้ เพราะเทศบาลต้องการที่จะท าให้
ขยะมันหายไป เริ่มสญัญาตั้งแต่ มกราคม 66 เค้ามาขุดเอาของเก่าไปใช้เวลาประมาณ 2 ปี 3 แต่ตอนนี้มันมี leak อยู่ ผมเลย
ท าบ่อรับน้ าไว้ เป็นบ่อบ าบดั 3 บ่อจะสูบน้ าเสียจากตรงนี้ เพื่อจะส่งกลับมาที่บ่อบ าบัดน้ าเสยีตรงนี้เพือ่จะจัดการเติมอากาศ 
ให้ตกตะกอน ฉายแสงแดด ท าขนาดของบ่อลึกให้ไมเ่กิน 1.10 -1.20 เมตร เพื่อให้แดดส่องถึง เติม EM ใช้ oxidation ได้
ระดับนึง ในบ่อเกิดมจีอกแหน ซึ่งเป็นอาหารปลา เคยเอาปลามาปลอ่ยในนี้แต่ตอนนี้ปลาหาย ตอนเอาผักพวกนี้ออกแล้วก็ลอก 
ไม่มีปลา บ่อแรกมีปลาช่อนแสดงว่าปลาอยู่ได้ แต่ปลาตะเพียนนี่หายมีหลายเง่ือนไข อาจจะมีคนเอาไปกิน  

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : ลานขยะหญ้าเขียวขึ้นตอนฝนมา พอหน้าแล้งหญ้าก็แห้งหายไป ขยะ RDF เราขายของเราตันละ 
30 บาท ท่ีเค้ารับซื้อเรานะ ต่อวันได้ 60 ตันท่ีเทศบาลท านะ แต่ของเอกชนได้วันละ 100-110 ตัน แล้วแต่สภาพของคนท่ีมา 
ขยะมาจากเขตเทศบาลร้อยเอ็ดมาจาก 9 คลัสเตอร์ อบจ เค้าจะจ่ายค่าก าจัดให้เรา แต่ก่อนตันละ 400 แต่ตอนนี้เทศบาลปรับ
ราคาตามประกาศของกรมควบคมุมลพิษ ข้ึนเป็น 600 บาทต่อตันเปน็รายได้ของเทศบาล ได้ก าไรคือสิง่แวดล้อมดีขึ้น โทรมช้า 
ถ้าดีขึ้นต้นทางหายแตต่้นทางไม่หาย เรามีการแก้เรื่องขยะต้นทาง รณรงค์มาโดยตลอด ในคลัสเตอรเ์ราท าแต่ก็ได้แค่บางชุมชน 
บางชุมชนท าไม่ไดโ้ดยเฉพาะชุมชนเมืองท ายาก แต่ชุมชนท่ีเป็นชุมชนเล็กๆท าได้ ท าง่าย ถ้าขยะไม่เกนิ 10 ตันท าง่าย แต่ถ้า
เมื่อไหร่ขยะเกิน 10 ตันท ายาก พวกร้านอาหารร่วมมือก็ช่วยแยกขยะเศษอาคารต้นทางไดเ้ป็นอย่างดี วันละ 100 ตันข้ึนตลอด 
บางวันอาจเป็น 300 ตัน มีต่ ากว่า 100 ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เพราะ อปท หยุด ไม่มสี าปะทานให้เอกชนหรือไมไ่ด้จ้างเอกชน
เก็บเทศบาลกับ อบต ท าเองหมด พนักงานท่ีท าอยู่ในน้ีมีทั้งหมด 18 คน      

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : ตอนนี้ท่ีพิษณุโลกก าลังมีการประกาศน าขยะที่ฝัง มาท า RDF แล้ว เพราะมันเต็มหมดแล้ว ของ
เรารายจ่ายต่อปี ง่ายๆคือเราขาดทุนอยู่ตันละ 200 บาททุกวัน ปกติเทศบาลตั้งงบประมาณในการก าจัดขยะปลีะสองล้าน เรา
จัดการได้มากข้ึน แต่เราจัดการเองให้ได้มากที่สดุ เรามีรายได้ชดเชยเข้ามา เราจัดการแค่นี้ งบท้องถิ่นไม่เพียงพออยู่แล้ว ถ้าไม่
พอเราก็ท าเท่าที่เราท าได้ ในสภาพแวดล้อมของเรา ฉะนั้นเราก็ท าบริหารจดัการเอาในแต่ละปีของเรา ท าได้แค่นี้ก็ท าได้แค่นี้ 
ทางผู้บริหารกต็้องยอมรับด้วยว่าท าไมเราถึงไม่ซ่อมเครื่องมือ เราตอ้งซ่อมตามสภาพที่มี แล้วก็ต้องหาวิธีที่จะท าได้ใหด้ีที่สุด หา
ผู้ที่จะเข้าร่วม ไหนๆเค้าเคยซื้อท่ี 30 บาทแล้ว เราก็เลยยังมีรายได้ที่ตรงนี้ จากท่ีบางที่เสียเงินจ้างขนเอาขยะออก แต่ของเราไม่
เสีย ลองไปสืบๆดู การทีเ่ราไม่จ้างเอกชนมาท า งบประมาณรายไดไ้ม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เรามี แต่เรามีรายได้จากการขาย RDF 
มาช่วย รายจ่ายหนักในส่วนของเงินเดือน ค่าต าแหน่ง ค่าซ่อมบ ารุง แต่ที่หนักจริงๆคือ ค่าซ่อมบ ารุง คา่ไฟ ค่าน้ ามันนี่ตายตัว 
ตอนนี้ก าลังท าให้ครบวงจร เราก าลังท า SOLAR CELL ต่อ ตอนนี้ก าลังรอสญัญาจากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
ก าลังท า SOLAR CELL ให้เราฟรี ไฟเหลือไม่ขายไฟ เราจ่ายไฟเงินคา่ไฟให้การไฟฟ้านครหลวง แต่การไฟฟ้านครหลวงจะคิด
ค่าไฟให้ราคาถูกกว่าปกติ 15% เราก็ถือว่าเราได้ค่าไฟถูก เราเลยลงทุนสร้างโซลาเซลลเ์อง ซึ่งราคาคืนทุน solar cell อยู่ท่ี 
10-15 ปี ถ้าเราไมล่งทุนเองอะไรก็ง่าย ตามเงื่อนไขคือเราไม่ขายไฟให้การไฟฟ้า ถ้าไฟฟ้าผลิตเกินไฟก็จะคืนการไฟฟ้า 
เพราะว่านี่เป็นทุนของการไฟฟ้าทั้งหมด พอเราได้ค่า ft ก็ง่าย ค่าไฟฟ้าล่าสดุแสนสามหมื่น เพราะว่ามนัมีระบบผลติมวลรวม 
จากความคิดส่วนตัวนะ ควรมีหนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะถึงจะเพียงพอ มีท่ีสระบุรีที่น้ันเคา้ใช้พลังงานเยอะเค้ามี
โรงปูน ตอนนี้โรงไฟฟ้าที่เกิดที่ขอนแก่นแต่ผลติกระแสไฟฟ้าได้ 5 เมกะวัตต์ ก าลังสรา้งอยู่หลายๆที่ มหาสารคามกไ็ด้
ใบอนุญาตแล้ว กาฬสินธ์ก็ก าลังจะได้ ร้อยเอ็ดไม่มโีปรเจคเพราะว่า การจะเกดิต้องมีกระบวนประชาพิจารณ์ใหผ้่าน 
กระบวนการเยอะ เคยจะท าแล้วรอบนึงแต่เป็นกระบวนการศึกษา ตอนนั้นขอนแก่นจะสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เรากต็ั้งเป้าไว้ มอง
ว่าเราจะขายขยะ RDF ให้กับทางขอนแก่น  โรงไฟฟ้าก าจัดขยะทีร่อ้ยเอ็ดเป็นเรื่องเผาขยะไม่ได้เลย ถ้าเผาม็อบมาทันที เราเลย
ตั้งเป้าที่ขอนแก่น แต่ที่ขอนแก่นเขามีเง่ือนไขไว้ว่าเขาไมร่ับขยะ RDF จากนอกพ้ืนท่ี เค้ากลัวขยะจะวิง่ไปท่ีเค้าเยอะแล้วขยะ
ตกค้างจะเยอะ ก็เลยจบเลย สดุท้ายก็เลยส่งที่สระบุรีแทน  

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : มันมีเยอะก็จริง แต่ถามว่าสร้างไฟฟ้าแล้วขายได้มั้ย การไฟฟ้าปล่อยใบอนุญาตใช้ไฟก่ีกิโลวตัต์ต่อ
จังหวัด ตอนนี้ร้อยเอ็ดมโีรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าตรงข้ามนี้ก็เป็นชีวมวล เค้าไม่มีโอกาสขอใบอนุญาตเปลีย่นเป็น



ขยะได้ ต้องเปลี่ยนใบอนุญาต ถ้าเปลี่ยนใบอนุญาตได้ก็สามารถน าขยะไปเป็นพลังงานได้ เงื่อนไขเป็นชีวมวลอย่างเดียวเพราะ
เค้าขออนุญาตเป็นชีวมวล ถ้าพลงังานสามารถยกเลิกสัญญาบางสญัญาออกไปบ้าง แล้วบบีเมืองไทยให้ผลติไฟฟ้าจากขยะได ้
มันจะเกดิพุ่งพลวดขึ้นมาทันที ทุกคนรู้ว่ามีก าไรจากโรงไฟฟ้าขยะเพราะต้นทุนมันถูก บางทีไ่ด้ค่าก าจดัด้วย ส่วนมากตอนนี้จ้าง
ขนขยะไป 

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : ระยะทางขนส่งมีผลเยอะ อยุธยาวิ่งไปสระบรุี มหาสารคามวิ่งไปสระบุรี โคราชวิ่งไปสระบรุี 
ระยะทางขนส่งไม่เกิน 200 กิโลเมตร ของร้อยเอ็ดประมาณ 400 โลกว่า ถ้าไม่เข้าหน้าฝนก็จะจัดการกองนี้ ความได้เปรียบของ
ที่น่ีคือ ที่อ่ืนฤดูฝนโรงงานขยะเข้าไม่ได้แต่ที่ร้อยเอ็ดโรงงานเข้าได้ รถใครวิ่งมาก็มาเอาขยะได้ จะไปท่ีอื่นช่วงหน้าฝนล าบาก 
บางที่เป็นบ่อดิน รถติดหล่มเพราะดินยุบ รถน้ าหนักมาก ใกล้กว่า สะดวกกว่า เราขาย RDF ที่จังหวัดสระบรุี  และถ้าใน
อนาคตจ านวนขยะเพิ่มมากข้ึนกว่านี้ท่ีนี่ยังคงสามารถบริหารจัดการได้ไหวอยู่ ถ้ายังสามารถระบายขยะออกได้ ถ้าเข้า 100 
ออก RDF 200 ถ้าเข้า 200 ออก RDF 120 ถ้ามีคนมาเอาขยะทุกวนั เงื่อนไขถ้ามีโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆ ฝัง่ตรงข้าม ของโรงไฟฟ้า
สามารถท าให้เป็นศูนยไ์ด้ ขยะ Rdf แคเ่ปลี่ยนจากขยะเปียกใหเ้ป็นขยะแห้ง แต่โรงไฟฟ้ามันหายหมด โดนความร้อนก็
กลายเป็นผง ก็ง่ายมันก็จัดการได้เยอะ   

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : ของจังหวัดร้อยเอ็ดจุดเด่นก็คือการท า RDF คิดเป็นสัดส่วน 60% ต่อวัน ความชื้นที่หายไป ที่
เหลือก็เป็นกองขยะที่ร่อน ต้นทางแยกขยะเทศบาลก็จัดการได้ 5% พอช่วงจังหวัดมีงานมี event มีกจิกรรมก็แยกไมค่่อยได้ 
ในส่วนตัวของผมมองว่าโรงไฟฟ้าขยะจะช่วยเรื่องขยะตกค้างได้เยอะ ไดไ้ฟฟ้าใช้ด้วย ลดค่าใช้จ่ายโดยโซลาเซลล์ ข้อดีของขยะ
เปียกคือมันมีความร้อนเผาเฉยๆกไ็ด้แล้ว 

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : ของจังหวัดร้อยเอ็ดกร็่วมมือกับ jika เหมือนกัน โดยเค้ามาช่วยส ารวจ ออกแบบบริเวณ บ่อ
บ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก ใจก้าวิ่งตรงมาที่ร้อยเอ็ดเลย เมืองฟุกุอิของไจก้า ร้อยเอ็ดเลยไดไ้ปดูงานท่ีเมืองฟุกุอิ ด้วยงบของเค้า 
ญี่ปุ่นไดเ้ผยแพร่เทคโนโลยีของเค้า เค้าคงไดร้ะยะยาวทางธุรกิจ เทศบาลอื่นๆก็คงสนใจ คงอยากให้เราได้ใช้เทคโนโลยีของเค้า 
ญี่ปุ่นเค้าเห็นร้อยเอด็ในยูทูปว่าร้อยเอ็ดเป็นเมืองน้ าใส เค้าก็เลยอยากเสนอเทคโนโลยเีพราะญี่ปุ่นเป็นเมืองน้ าใส เทศบาลไป
ญี่ปุ่นท้ังหมด สามคน ท่ีต่างคือญีปุ่่นเค้าคุมต้นทางได้ เค้าออกกฎหมายเข้ม ขยะเศษอาหารทิ้งได้เฉพาะวันจันทร์ ขยะ
ถุงพลาสติกทิ้งไดเ้ฉพาะวันอังคาร ขยะกระดาษ คนกลัวบทลงโทษ กลัวกล้องวงจรปิด ของสิงคโปร์เค้าก็มีบทลงโทษ ส่วนญี่ปุ่น
เค้ามาสนับสนุนเรื่องการบ าบดัน้ า เรื่องขยะเค้าก็มาดูแล้วแต่ไม่ได้ท าเพราะมันท ายาก เค้าแค่แนะว่าถา้ท าต้นทางได้ก็ง่าย แยก
แบบรับซื้อของเก่า ถุงที่ใส่ขยะต้องเป็นถุงกระดาษเท่านั้น เทศบาลของญี่ปุ่นได้รายได้จากการขายถุง มินิมาร์ทขายถุง คนเค้ามี
วินัยตั้งแต่ต้น ของร้อยเอ็ดท าได้บางเส้นท าถนนปลอดถังขยะ ใช้วิธนีัดวันมารับ  

ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : ที่โพธ์ทองฝังกลบอย่างเดียว ทุกๆสองเดือนขอถมดินฝังกลบ มีข้อพิพาท ร้องเรียนกับชาวบ้านที่
เกี่ยวกับน้ าขยะไปท่ีนาข้าว น้ าในนาข้าวเสีย 

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : น้ าที่ซึมไปจากโรงงานขยะ ถ้ามันเข้มข้นไปมีผลท าให้นาข้าวตาย แต่แปลงถัดๆไปไมม่ีปัญหา น้ า
จากโรงงานขยะเป็นลักษณะปุ๋ยบ ารุงใบ เหมาะกับพืชกินใบ ในจังหวัดมีโรงงานขยะแค่ที่นี่ท่ีเดียว มีพ้ืนที่ฝังกลบในพ้ืนท่ี มีบ่อ
ตรวจน้ ามี 2 จุด ไม่ได้ปล่อยทิ้งออก ซึ่งกรมควบคุมมลพิษมาตรวจให้ทุกปี ค่าไม่เคยเกิน 

ผอ ช่างสุขาภิบาล โรงงาน : มีหมู่บ้านในกาฬสินธ์ท่ีเค้ารับขยะอิเลก็ทรอนิกส์มาท าเฉพาะขยะรีไซเคลิ ไมไ่ด้ท าขยะ
อิเล็กทรอนิกสเ์พราะถ้าท าไมด่ีก็มตีกค้าง คนพวกนี้ท าเป็นครัวเรือนก็เลยไม่มตีกค้าง แต่ที่ร้อยเอด็ไม่มมีีแต่เค้ามารับซื้อเลยไมม่ี
ปัญหา ส่วนมหาสารคามกม็ีโรงงานแปรรูปถุงพลาสติก เป็นพลาสตกิเส้น ได้ถุงพลาสติกจากร้อยเอ็ดบ้าง ร้อยเอ็ดก็มีคดิจะท า
โรงหล่อพลาสติกในพื้นที่ใกล้ๆ แตเ่วลามีปญัหา การแบกรับธุรกิจ หรือการดูแลอุปกรณ์อีกเลยไม่ท า 

 

 



4.5 หัวข้อ: วิสัยทัศน์ แนวคิด และการบริหารเมืองร้อยเอ็ด ในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(วิธีการบริหารและจัดการเมืองที่ท าให้เมืองน าไปสู่สุขภาวะที่ดี) : ระบบการศึกษา (การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก) และการน า
ทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและพัฒนาเป็นเศรษฐกิจเมือง (หอโหวด) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดร. นุชากร มาศฉมาดล  

รองนายก ดร. นุชากร มาศฉมาดล : สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการบริหารท้องถิ่น คือเรามคีณะกรรมการหน้าจริงแต่
อ านาจไม่มีอยู่จริงเลย จังหวัดดูแลทุกเรื่องเลย ท้องถิ่นสามารถคิดนอกกรอบได้นะ ผมยกตัวอย่างของร้อยเอ็ดนะ เรามีพื้นท่ี
ประมาณ 30% เราไม่ไดไ้ปเก็บขยะของชุมชนนะ ชุมชนเก็บขยะหน่วยละ 20 บาท เราเก็บไม่ถึง เราเก็บไม่ได้ เราบอกให้ อสม 
ชุมชน ไปเก็บ แล้วก็เค้าหักไปส่วนนึงแล้วที่เหลือส่งกลับ ทุกคนไดค้่าใช้จ่าย รายได้ส่วนนึงก็เป็นของ อสม ได้ทุนชุมชนมาส่วน
หนึ่งท าประกันชุมชน เค้าได้ตั้งเปน็กลุ่ม  

รองนายก ดร. นุชากร มาศฉมาดล : เน้น 3 เรื่อง การศึกษา วัฒนธรรม แล้วกภ็าษา อันนี้เป็นความเช่ือมโยง ในระหว่างนั้น
ด้านการศึกษา ผมมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไปนอนอยู่ เป็น Host family รุ่นที่ 5 แล้ว จีนเค้าก็ส่งเด็กมาอยู่กับเรา ทุกวันนี้เรามี
ทั้งหมด 8 โรงเรียนมีครสูอนภาษาจีนหมด แล้วในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาเรามีนักเรียนท่ีได้รับทุนไปเรยีนต่อที่ประเทศจีนตอนนี้ 7 
อีก 2 คนสุดท้ายที่จะได้ไปในเดือนหน้า ไปเรยีนในระดับปรญิญาตร ีแล้วเด็กปรญิญาตรีพวกนี้ท่ีจบแลว้ท่ีได้ทุนท่ีรัฐบาลจีนจ่าย
ให้ท้ังหมด ทีนี่ก าลังเรียนต่อปริญญาโทอีก 4 คน คนแรกเป็นลูกชาวบ้านนะพ่อรับจ้างแม่ขายลาบอยูต่ าบลขอนแก่น ออกไป
จากร้อยเอ็ดนี่ 5 กิโล เด็กคนนี่คือเค้าร้องเพลงจีนได้ ก็ส่งไปแลกเปลีย่น 2 คน พอไปแลกเปลีย่นกลับมาก็มีแรงบันดาลใจ 
อยากไปเรียนอีก เลยไปได้รบัทุนไปเรียน คนแรกไดร้ับทุนท่ี ซี่หนาน มณฑลซ่งฉ่ิน เค้าจบแล้ว เด็กท่ีไปเรียนที่จีนเค้าให้ไปเรียน
การสอนภาษาจีน ถ้าเป็นประเทศไทยคือ ไปสอนสอนภาษอังกฤษ ภาษไทย เด็กที่กลับมาไม่บังคับใหก้ลับมาท างานท่ีนี่ มันเป็น
โอกาสของเค้า เด็กคนแรกที่ส่งไปเรียนนี่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะ ได้รับทุนไปเรียนต่อที่ ฮาเบยีลเลย ทุนเรียนต่อปริญญาโท 
ทุกวันน้ีท างานอยู่นิวซีแลนด์ คนท่ีสองนี้เป็นนักร้องประจ าวงดนตรี เพราะผมมีครูอาสาสมัครจากขงจื้อมาสอน สนใจมากเป็น
นักร้องที่เก่ง คือครูเค้าตกใจมากคนท่ีเป็นนักร้องร้องเก่ง คนเป็นนักร้องความจ าดี มันก็เลยไปเรียนภาษาจีนใช้เวลา 1 ปี มา
สอบ NSK ได้ level 5 เลย แล้วคะแนนสูงเลยได้เรยีนที่มหาวิทยาลยัปักกิ่ง กลับมาเสร็จทุกวันน้ี มาเปิดศูนย์สอนภาษาจีน 
เป็นติวเตอร์เปิดหลักสูตรสอนภาษาจีน มันเป็นโอกาสเค้าในเทศบาลร้อยเอ็ดไม่มโีรงเรยีนจีน แต่มสีอนวิชาภาษาจีน แบบเบสิค
ในโรงเรียนทุกโรงเรยีนของเทศบาล โรงเรียนประถมก็มสีอนตอน ป4,5,6 โรงเรียนมัธยมก็สอนเอาเกณฑ์ถึง ม6 ได้ 4,5,6 
คล้ายๆวิชาบังคับนะ วิชาเลือกแตว่่าบังคับ 

รองนายก ดร. นุชากร มาศฉมาดล : จังหวัดร้อยเอ็ดเรามีวัฒนธรรมจีน เรามีกรรมการศาลเจ้า เรามีกรรมการคนจีนอยู่แล้ว 
ทุกวันน้ีเวลาเรามีงานตรุษจีน เทศบาลเราจัดอยู่แล้ว มีการเชิญผู้ใหญ่ในจังหวัดเป็นผูบ้ริหารจัดงาน คนจีนก็ออกบู๊ท นักเรียน
บางทีก็ท าบู๊ทตัดกระดาษบ้าง เขียนค ามงคลบ้าง บู๊ทท าอาหาร ส่วนภาษาอังกฤษเราก็ถูกบังคับเรยีนอยู่แล้ว ก็เรียนตั้งแต่
อนุบาลจนจบปริญญาตรีแล้ว แตก่็ยังพูดไมไ่ด้ ไม่รู้จะท ายังไง เรียนภาษาอังกฤษก็เรียนหนักกว่าเพื่อน สอบก็มากกว่าเพื่อน แต่
เด็กนักเรยีนจีนเนี้ยะ ผมรู้เลยที่เดก็นักเรียนที่จบปรญิญาตรจีากประเทศจีนอาสาสมัครเนี้ยนะ ภาษาองักฤษใช้ได้ดีมาก ดีจริง
พูดเลย ส าเนียงของภาษานะ ผมถามเด็กพวกนี้ว่าคณุเรยีนพิเศษภาษาอังกฤษหรือไม่ เค้าไม่นะเวลาเค้าเรียนในวิชาเค้าเรียน
เข้ม เวลาเราให้เหล่าซือสะท้อนการศึกษาที่อยากจะให้เทศบาลร้อยเอ็ดท า สิ่งแรกที่เค้าพูดคือเด็กเราไม่ค่อยตั้งใจเรยีน ความ
ตั้งใจส าคัญ เมืองจีนนี่ไมไ่ดเ้ลย เพราะบ้านเค้าไม่มีโอกาสอย่างนี้ บ้านเค้าการแข่งขันมันสูง โอกาสน้อยคนเลยตั้งใจ เพราะ
การศึกษาเป็นหนทางในการหารายได้ กับพวกเราที่มันเรียนนะ อย่างเรียนสามัญตอนนี้พอจบ ม4,5 แล้วอยากไปเป็นอะไร 
บางคนไม่มี ชอบจริงๆกม็ี เด็กท่ีเรยีนเก่งๆก็ไมย่ากหรอก ไปเรยีนหมอ เรียนเภสัช เรียนทันตะ เรยีนอะไรก็ได้ กลุ่มนีค้ือเค้ามี
เป้าหมาย พ่อแม่กส็่งลูกโรงเรียนพเิศษ โรงเรยีนช่วยไดส้่วนนึง ท่ีเหลอืก็โรงเรียนพิเศษหมด และส่วนท่ีกลางๆ ก็วิศวะ พยาบาล 
ก็ยังพอไหว แต่กลางๆล่างๆ เรียนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลยัเค้ามันรับได้ กับพวกเราเรียนจบมายังไมรู่้ว่าจะไปท าอะไร ผมเป็น
กรรมการ นักศึกษาลดลงทุกปี การบริหาร เปิดรับ 400 มาสมัคร 120 แล้วถามว่าอีก 280 ท าไง ก็ทุกคนท่ีเลือกอะไรไม่ได้ก็มา
ลงที่ 280 คน เรียนแล้วไปท าอะไร  



รองนายก ดร. นุชากร มาศฉมาดล : ราชภัฎร้อยเอ็ดเรานักศึกษาจากลาวจะมาเรียน เรามีเด็กเวียดนามก็มาเรียนสมัยก่อน
เยอะ เดีย๋วนี้น้อยลงแล้ว ทุกวันนีผ้มก็ท างานกับ สสส นะ ท าอยู่แปดเรื่อง ท าเรื่องเมืองสุขภาวะ สสส ท าเรื่องสุขภาวะมา
น าหน้า ผมท าอยู่ 8 เรื่อง อย่าง ผอ เพ็ญลดา สาธารณสุข ท าเรื่องสิง่แวดล้อม บุหรี่ การจัดการขยะ สขุภาวะชาวบ้านผูสู้งอายุ
อะไรก็ว่าไป ใน section อีกส่วนหนึ่งก็ท าเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ว เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากร้อยเอ็ดนีเ่รามี
บริบทท่ีแตกต่างเราจะท ายังไงให้คนทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมกัน สสส ทุกโครงการก็จะมีเด็ก เด็กของเค้ากจ็ะไป contact กับเด็ก
อาชีวะก็จะมีกองออกแบบ กองแผนอะไรของเค้า ออกพ้ืนท่ี ส่วนนึง สน ก็ท าเรื่องของศูนย์เด็กคือไม่ใช่ศูนย์เด็กเล็กนะ ศูนย์
เด็กเล็กท าหมดแล้วเดี๋ยวจะเล่าใหฟ้ัง คือเค้าจะท าเด็กเกดิจนถึงเด็กก่อนเข้าโรงเรยีน ก็จะมโีรงเรยีนของผู้ปกครองเป็นโรงเรียน
แต่ไม่ใช่โรงเรียนตามสถานศึกษา แต่ก็เป็นโรงเรียนก็จะมี contact กันกับคณะพยาบาลราชภัฎ พยาบาลราชภฎัมีมาแล้ว 9 
รุ่นพยาบาลจบแล้วมีงานท าไม่มตีกงาน มีความต้องการสูงโอกาสการได้งานสูง แล้วก็ให้เด็กพยาบาลมาท าด้วย เค้าจะมีคลินิก 
อบรมให้ชุมชนให้เข้าใจ ใรที่ตั้งครรภ์ก็จะเริ่มแล้ว เริม่ให้ความรู้ โครงการเทคนิคก่อนเกิด ให้ความรู้แลว้ ชุมชนนี้ตั้งกัน 2 คนมี
ห้องกันก็ให้ความรู้ ทางพยาบาลเค้าเนี้ยะจะให้ความรู้ทางการแพทย์ ส่วนของผมทางส านักการศึกษาจะให้ความรู้ในเรื่องของ
สุขภาพ เรื่องของ Thinking วิธีคดิ ค่อยๆสอนผสมผสานกัน อันเรื่องหนึ่งคือเรื่องสาธารณสุขเค้าจะท าเรื่องตรวจสุขภาพแม่
และเด็ก ฝากครรภ์ ท ายังไงให้คนที่ตั้งครรภร์ู้สึก พอดรี้อยเอ็ดโชคดทีี่เราท าได้ขนาดนี้เราต่อเนื่องกับ Montessori มีท่านรอง 
ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จีระพรรณ จากสาธติจุฬาลงกรณ์ เค้ามาท ากับผม 20 กว่าปีแล้วท าปฐมวัย แล้วอาจารยจ์ิระวรรณก็มี
ลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนเคา้มาท าด็กเตอร์อยู่ช่ือ อาจารย์ค าแก้ว 30 ปีท่ีแล้วไม่มีใครท า พัฒนาเด็กใหฉ้ลาดตั้งแต่อยู่ในท้อง 

4.6 หัวข้อ: วิสัยทัศน์ แนวคิด และการบริหารเมืองร้อยเอ็ด ในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(วิธีการบริหารและจัดการเมืองที่ท าให้เมืองน าไปสู่สุขภาวะที่ดี) : ระบบการศึกษา (การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก) ทฤษฎี 
Montessori 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ผอ ส่วนเร่ืองการศึกษา 1 

ผอ : เราจะเรียนคละๆกัน หน่ึงหอ้งเราจะมี 2 ขวบกับ 3 ขวบ เราจะใช้ระบบพ่ีช่วยน้อง ตามปรัชญาหลักสตูรเลย แล้วก็ต่อ
ห้องไม่เกิน 15 คน 

เจ้าหน้าที่: เริ่มปี 2542 เราเริ่มปฏิรูปการศึกษา เมืองร้อยเอด็เราจะท าอย่างไร พอดีเราจะมีอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนสาธิต
เกษตรศาสตร์ ดร.ดารินี อุทัยรตันสิน เข้ามาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงซึ่งท่านเป็นคนร้อยเอ็ดเลย เขา้มาช่วยว่ารอ้ยเอ็ดจะปฏิรูป
การศึกษายังไง ท าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เด็กจะเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดี เด็กจะต้องไดเ้ข้าช้ันเรียนปฐมวัยท่ีดี ก็เลยดึง
อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์จิระพรรณ พูลพัฒน์ เข้ามาช่วย ว่าจะต้องมาท าปฐมวัยด้วย คือระดบัอนุบาล 1, 
2 ก่อนที่จะเข้าการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสาธิตเกษตรศาสตร์ ปี 2542 ท าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พอขยับมาปี 2543 ก็มา
ท าการศึกษาขั้นปฐมวัย พอเสร็จแล้วปั๊บ ท่านอาจารย์จริะพัฒน์ บอกว่ายังไม่พอ เด็กอนุบาลอยู่ดีๆจะเข้ามาเลยไม่ได้ ก่อนหน้า
นี้เด็กต้องมีความพร้อมก่อนท่ีจะมาเข้าอนุบาล อาจารย์จิระพรรณมลีูกศิษย์เอกที่เก่งมีความช านาญในเรื่องการเตรียมความ
พร้อมเรื่องการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ของอาจารย์ค าแก้ว กายสรพงษ์ เป็นต้นแบบของโรงเรียน 
Montessori กเ็ลยดึงเข้ามาช่วยกเ็ลยเป็นท่ีมาที่ไปว่าท าไมเราถึงท าโรงเรียนอนุบาล Montessori ปกติโรงเรียนทางเลือกแบบ
นี้ค่าเทอมเป็นแสนเลยนะฮะ เข้าเรียนยากมาก เป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนทางเลือก 

เจ้าหน้าที่: ท าไมอาจารยค์ าแก้วมาช่วย ก็เพราะอาจารย์จิระพรรณ ขอให้มาช่วยร้อยเอ็ดหน่อย ตอนนัน้อาจารย์ค าแก้วไป
เรียนปรญิญาเอกกับอาจารย์จิระพรรณอยู่ เค้าเป็นเจ้าของโรงเรียนอยู่ เลยให้มาช่วยท่ีร้อยเอ็ดหน่อย เพราะร้อยเอ็ดมศีูนย์
พัฒนาด็กเล็กแล้ว พอเค้าอยากจะช่วย เราก็เอาคณุครูของเราเข้าไปอยู่ท่ีโน่นเลย ไปอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกรแก้วเลย ไปเรียน
ว่าจากท่ีเราเป็นศูนย์ดูแลเด็กเล็กของกระทรวงมหาดไทยท่ัวไป คือศนูย์ดูแลเด็กท่ีพ่อแม่ออกไปท างานแล้วเอาเด็กมาฝากไว้ แต่
ไม่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนทีด่ี แต่พอเอาคุณครูไปเรยีนในนวัตกรรมเค้าก็พบว่า อ่อ เด็กเค้าเล่น เค้าให้ท ากิจกรรม เค้าให้
ท าโน่นท านี่ เรียนตดิกระดุม เรียนรูดซิบ เรียนตดักระดาษ เรยีนอะไรต่างๆ เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ทีด่ี เหมือนเราเตรียม
ความพร้อมให้เคา้ในระดบัท่ีสูงขึ้น เป็นเด็กที่ยังไม่ขึ้นอนุบาลเลย เปน็เด็กเล็กมากๆเลย แค่ 2 ขวบ ก่อนเข้าอนุบาล 



เจ้าหน้าที่: เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อ สื่อท่ีใช้ในแต่ละกลุ่มด้านต่างๆ ทักษะ เดี๋ยวเราจะไปดูในกระบวนการว่าสื่อต่างๆที่เราเอามา
ให้เด็กท า เป็นสื่อท่ีผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วว่าสื่ออันนี้เอามาให้เด็กใช้ เด็กจะเกิดการเรียนรู้อะไร  

เจ้าหน้าที่: ไม่ไดเ้รียนฟรีค่ะ คือตามที่ท่านรองบอกว่าเราจะมีโควตาคณะผู้บริหารชุมชนคนละ 1 น้ันก็คือ 25 ชุมชน 25 คนนะ 
เราจะให้บตุรพนักงาน ลูกจ้างไม่วา่ใครก็ตาม พนักงานท่ัวไป ลูกจ้าง คนกวาดขยะ สามารถมาเรยีนได ้เข้าได้เลย อันนี้ได้
ตัวอย่างมาจากโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ทีลู่กพนักงานสามารถเขา้เรียนได้เลย แตไ่ม่ใช่หลานนะคะ ลูกค่ะ  

เจ้าหน้าที่: พอะดูกระบวนการว่ามีกี่คน สมมติว่าผูบริหาร 25 บุตรพนักงาน 5 คน รวมเป็น 30 เสร็จแล้วที่เหลือจากนี้ เราถึง
จะเปิดรับเด็กจากกลุม่บุคคลภายนอก แม่ค้า ขายของ อะไรก็แล้วแต่ เรารบัเด็กได้ 180 คน ถ้าเด็กเกนิจ านวนท่ีเราจะรับ เราก็
จะใช้วิธีจับฉลากเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม แต่ตอนนี้เด็กไม่ล้นมา 2 ปี แล้ว เพราะอัตราการเกิดเด็กนอ้ยลง เด็กไม่เกิด เพราะ
ช่วงโควิทด้วย  

เจ้าหน้าที่: เด็ก 15 คนต่อครู 1 คน ค่าใช้จ่ายปีนึง 6,000 บาทเนอะ เราแบ่งเป็นภาคเรยีน แต่ค่าใช้จ่ายมีเป็นค่าเสื้อผา้ชุด
นักเรียน ชุดพื้นเมือง ชุดกีฬา ผ้ากนัเปื้อน ท่ีนอน ผ้าปูท่ีนอน ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน 6,000 บาทค่ะ อาหารเรามีงบของเทศบาล
รองรับให้อยู่แล้ว แล้วส่วนท่ีเหลือเราจะมคี่าสระว่ายน้ า เพื่อให้เด็กเล็กไดไ้ม่กลัวน้ ามีค่าบ ารุงดูแลสระว่ายน้ า แล้วก็มีการ
ประกอบอาหารเรามีให้เด็กได้ประกอบอาหารด้วย ซึ่งเราต้องมีเงินในการซื้อพวกนี้ด้วย เวลาแต่ละครัง้ที่เราสอน ประมาณว่า
อาทิตย์นึงท าสักครั้งนึง 

เจ้าหน้าที่: ค่าเทอมเทอมละ 3,000 ทุกอย่างก็คืนให้กับเด็กหมด หรอืกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมทุกอย่างเลยคะ่ คือจากโรงเรียน
ที่ท าต้นแบบ โรงเรยีนอนุบาลกรแก้วนี่เทอมนึงเป็นแสนเลยนะฮะ แต่เอามาท าในคือเราเอามาดึงโอกาสเพราะว่าเด็กบา้นเราไม่
มีโอกาส ท่ีจะไปเรียนแบบนั้น หนึง่คือเดินทางไกล สองคือค่าใช้จ่ายแพง เราเอาสิ่งท่ีดีมาใช้ในพื้นที่ท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่: สิบกว่าปีแล้วค่ะ รุ่นแรกท่ีเรียนที่น่ีตอนนี้น่าจะจบ ม.6 แล้วฮะ เราอยากทดลองที่ว่า เปิดโรงเรียนอนุบาลใกล้ๆ ท.8 
เพื่อจะรองรับเด็กที่จบจาก Montessori เด็กไดเ้ตรียมความพร้อมอย่างท่ีท่านรองพูด เด็กไดเ้ตรียมความพร้อมที่ดีก่อนที่จะเข้า
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น ผลสมัฤทธ์ิจะเป็นยังไง พอข้ึนไป เด็กท่ีจบ ม.6 ปีแรก ตอนนี้เข้ามหาวิทยาลัยแลว้ค่ะ ไปสอบได้แพทย์ 
อะไรประมาณนี้ คือ ทั้งหมดรุ่นแรกท่ีจบ ป.6 ไป 20 คนที่เกิดจาก Montessori จนถึง ป.6 ใน 20 คน พวกนี้คะแนนสอบ O-
net มันสูงกว่า O-net ในระดับประเทศ ท้ังจังหวัดเลย เด็กรุ่นแรกตอนสอบเข้าโรงเรียนประจ าจังหวัด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย มันจะ
มีห้อง giftless หรือ supergift มาจากโรงเรียนนี้หมดเลย ก็เลยเป็นที่เลื่องลือกันว่าโรงเรียนนี้มาจากไหน เป็นยังไง ท าไมเด็ก
ถึงได้ระดับนี้ ท้ังที่เพ่ิงเปิดได้แค่ 6 ปี เลยเป็นท่ีต้องการของผู้ปกครองว่าอยากจะให้ลูกมาเข้าเรยีนที่น่ี  

เจ้าหน้าที่: แล้วใครก็จะเข้าแทรกไม่ได้ ถ้าเค้าบอกว่าจะให้ลูกเข้า ป.1 ได้มั้ย ก็ไม่ได้เพราะเด็ก ป.1 ป.2 จะต้องจบจาก
โรงเรียน Montessori เท่านั้น ในกระบวนการเด็กในการพัฒนา คาดหวังในการเตรียมความพร้อม กอ่นเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล
ของโรงเรียนเด็กเล็ก ผ่านการเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรของจุฬาลกัษณ์ ของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั แล้วมาเรียน
ประถมศึกษาในหลักสตูรของสาธติเกษตรศาสตร์ ผ่าน 3 กระบวนการนี้ เด็กจะประสบความส าเร็จไดย้ังไง เรามีพี่เลี้ยงระดับ
มืออาชีพ คืออาจารย์ทั้งสามมหาวทิยาลัยนี้เคา้มาคุยกันตลอด จากจฬุา จากศูนย์เด็กเล็ก มานเิทศเราตลอด ศูนยเ์ด็กเล็กจะท า
อะไร อาจารย์จากจุฬาก็จะมาดูว่าเข้ากันไดม้ั้ย  

เจ้าหน้าที่: ใช่ค่ะ เทศบาลดูแล สนับสนุน ท่ีมาได้ท้ัง 3 ระดับนี้ได้เครือข่ายจากอาจารย์ที่เค้าช่วยดึงกันเอง เค้าออกแบบ เค้า
อยากจะท าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดี เริ่มแรกจากขั้นพ้ืนฐาน ปี 2542 ปฏิรูปการศึกษาเลยครับ ยังอิงกับหลักสตูรของ สพฐ อยู่ 
ใช้ 2 อย่างรวมกัน เราใช้หลักสูตรของ สพฐ แต่รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนใช้ของโรงเรียนสาธติเกษตรศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่: มันก็โชคดีที่ว่าอาจารยใ์หญ่ของสาธิตเกษตรศาสตรเ์ป็นคนร้อยเอ็ด ท่านก็ยังมาดูแลให้อยู่ ตอนนี้ ดร.ดารินีบุตร 
แทนรัตนกิจ ท่านเกษียณแล้ว แตว่่าท่านยังมาเป็นอาจารย์ใหญ่ international ให้กับโรงเรียนสาธติเกษตรศาสตร์อยู่  



เจ้าหน้าที่: ใช่ค่ะ กระทรวงมหาดไทยรู้ค่ะ เราก็ได้เป็นศูนย์ต้นแบบของมหาดไทย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เค้ามาสาธิต
จุฬาอยู่ แต่เค้าไมส่ามาถเอาหลักสตูรของสาธิตจุฬามาใช้กับพวกเราตรงนี้ไดเ้ลย เพราะเด็กบริบทเราแตกต่าง ไมเ่หมือนกัน ไม่
สามารถท าได้ ทีมอาจารยม์ากัน 6-7 ท่าน ลงมาวิจัยว่า หลักสตูรที่เหมาะกับเด็กท้องถิ่น เด็กท้องถิ่นและอุปกรณ์อะไรตา่งๆ
ท้องถิ่น ควรจะเป็นหลักสูตรอะไร ก็เลยเกดิหลักสูตรจุฬาลักษณ์นี้ข้ึนมา เหมาะส าหรับเด็กท้องถิ่นที่จะเรียนตามหลักสูตรนี้ 
โดยได้ยกหลักสตูรจุฬาลักษณ์เข้ามาใช้ได้เลย แล้วกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่นเลยยกหลักสตูรนี้เข้ามาเผยแพร่ใน
ระดับประเทศได้ แตไ่มไ่ด้บังับกันนะ เป็นหลักสูตรที่ไหลไปพร้อมที่ได้ ตอบโจทย์กระทรวงศึกษาธการได้ว่า ท าไมเราไม่ใช้
หลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ เรามีค าตอบได้วา่ใช้หลักสตูรจุฬาลักษณ์มันจะส่งเสรมิให้หลักสูตรของกระทรวงศึกษา 1, 2, 
3, 4, 5 ตอบโจทย์ได้หมดทุกอย่าง แม้แต่มาตรฐานการประเมินของสภาการศึกษา มาตรฐานของกรม จุฬาลักษณส์ามารถตอบ
โจทย์ 1, 2, 3, 4 สามารถรองรับอะไรได้บ้าง  

เจ้าหน้าที่: คือพวกนี้เราบูรณาการได้ อย่างศูนยเ์ด็กเล็ก เราก็มี EM เข้ามาด้วย อันไหนท่ีเราสามารถบูรณาการได้ เรากะ
บูรณาการเข้ามาในหลักสูตรด้วย เช่นพวกปรัชญาต่างๆ มี PBL สอดแทรกอยู่ตลอด มันไม่ใช่หลักสตูรเป๊ะอย่างเดียว เรา
ปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆปี ถ้ามีนโยบายอันไหนท่ีใหม่ เข้ามา ท่ีสามารถน ามาใช้ได้ เราก็มีการปรับมาโดยตลอด ตอนอาจารย์ 
จิระพรรณ พูลพัฒน์ เกษียณ ท่านก็ให้อาจารย์ วรวรรณ เหมคะญาต ิอยู่ที่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยมาต่อยอด แต่ละปีอาจารย์
จะมีนักศึกษาปรญิญาโทที่เรียนอยู ่ปริญญาโทเค้าก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เค้าเรียนรู้ ปริญญาโท 8 คนที่เรียนในสาขาการศึกษา
ปฐมวัยมาลงพื้นที่ มาคุยกับคุณครอูนุบาลของเรา เค้าเอานวัตกรรมใหม่ๆที่เค้าคิดค้นขึ้น 1,2,3,4 มา 8 คนก็แบ่งเป็นกลุ่มแล้ว
ก็มาน าเสนอว่ามีอะไรบ้าง พอคุณครูเราเรียนรู้ว่าเรื่องใหม่ๆแล้ว คุณครูเรากจ็ะมาคิดต่อยอดของตัวเองว่า อาจารย์ก็จะมาเป็น 
2 รอบ รอบนึงตอนนิสิตปรญิญาโท ปริญญาเอกมาน าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ รอบท่ี 2 นิสิตกลับไป บัณฑิตก็ตามดูว่าเราคิด
อะไรต่อยอดได้ก็จะเกิดการพัฒนาขึ้น คุณครูของเรากะได้รับความรูแ้บบใหม่ 

เจ้าหน้าที่: คือหลักสูตรจุฬาลักษณ์เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ด เป็นต้นแบบ ของจุฬาลักษณ์นี่ไม่มีนะคะยังไม่มีทอ้งถิ่นอื่นเอาไปใช้ เพราะ
ยังไม่มีอาจารย์พี่เลี้ยงอย่างน้ี คือวิธีการสอนของจุฬาลักษณ์ คือเค้าจะสอนให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิด แล้วคณุครูจะมี
บทบาทน้อย ครูพยายามที่จะดึงค าตอบจากกระบวนการคิดของเด็กให้ได้ สมมติว่า เค้าจะต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นให้เด็กไป 
แล้วเด็กต้องตอบให้ได้ว่าไปมาแลว้เจออะไรมาบ้าง ครูจะต้องเก่งในการตั้งค าถาม ซึ่งจุดอ่อนของคุณครูเราคือตรงนี้แหละ การ
ที่จะดึงให้เด็กตอบมามันยาก ฉะนัน้การที่จะใช้หลักสูตรจุฬาลักษณส์อน มันจึงจะยากมาก ครูต้องใจเย็น อาจารย์ที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษายังต้องมานิเทศเอง ขนาดตัวเราถ้ายังไม่ผ่านการคอมเม้นหรือฝึกกับอาจารย์ อาจารย์ก็จะไม่ให้นิเทศ เวลาฝึก
อาจารย์ก็จะถามว่า เวลาไปสอนเห็นอะไรบา้ง เวลาไปฝึกสอนเห็นอะไรบา้ง ผ่านการฝึกกับอาจารย์ด้วยถึงจะเป็นผู้นเิทศได้ คือ
นอกจากการฝึกอบรมครโูรงเรียนอนุบาลแล้ว เอาผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียน อาจารย์ก็จะมาอบรมว่าผู้บริหารนะเวลาลง
ไปนิเทศคณุครูหรือเวลาลงไปดูคณุครู ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทยังไง ผู้บริหารโรงเรียน ผอ รอง ผอ โรงเรียนก็จะต้องไดร้ับการ
อบรมตรงนีด้้วยเหมือนกัน เวลาลงไปดู ลงไปนเิทศคุณครู ก็จะไดรู้้วา่อ้าวคุณครเูค้าสอนแบบน้ีเป็นยังไง สามารถให้
ข้อเสนอแนะ ให้ค าแนะน าในมมุมองในแง่ของผู้ดูได้ เพราะว่าบางทคีุณครเูค้าคิดนวตักรรมต่อยอดเค้าเอาไปสอนแล้ว บางที
เค้าอาจจะมองไม่ออก แต่ถ้ามีนเิทศมีพี่เลี้ยงมศีึกษานิเทศตามหลักสตูรปฐมวัยด้วยเหมือนกัน ผู้บรหิารก็ต้องได้รับการอบรมว่า
เวลานิเทศคณุครูตามหลักสูตรจุฬาลักษณ์ ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจก็จะ อ้าวท าไมไม่พาเด็กอ่าน เขียน abc หรือบวกเลขลบเลข 
เพราะหลักสตูรจุฬาลักษณ์ไมไ่ดเ้นน้เขียนอ่านขนาดนั้น เราเน้นกระบวนการ อย่างเช่นเราเรียนเรื่องเกีย่วกับต้นกล้วย เด็กต้อง
เรียนรูต้ั้งแต่รากของต้นกล้วย ระบบราก ประโยชน์องต้นกล้วยมีอะไรบ้าง กล้วยมีกี่สายพันธ์ุ แตกย่อยไปยังส่วนต่างๆของต้น
กล้วยในประเด็นต่างๆ แตกแขนงเป็นแผนผังความคิด เป็น mind map ความคิด เด็กะเรยีนรู้ทั้งกว้างทั้งลึกในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ซึ่งจะแตกต่างจากกระบวนการของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเป็นกิจกรรม 6 หลัก (กิจกรรมของกระทรวงศกษาธิการ) ของ
เราก็มีนะ ก่อนท่ีจะเข้าเนื้อหาของเราก็จะมี กิจกรรมออกก าลังกาย มีตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาเข้ากระบวนการหลัก ซึ่งเราไม่ได้
เน้นกระบวนการให้เด็กได้ขีดเขียน เราเน้นกระบวนการทักษะใหเ้ด็กได้คิด เวลาเขยีนตอนไหน ก็เขียนเกี่ยวกับกล้วยนี่แหละ 
ฝึกเขียนตัวหนังสือ งานศิลปะก็จะเกี่ยวกับกล้วยนี่แหละ อาหารก็อยูท่ี่กล้วย กล้วยอยู่ดีๆ จะมาไม่ได้ เราเอาเรื่องที่เกี่ยวกับเด็ก
สนใจ เพื่อให้เค้าคิดด้วย เป็นต้นเรือ่งการเรียนรู ้



เจ้าหน้าที่: ปรับให้เหมาะสมตามวัยของเด็ก โรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ สมมติว่าของเด็กเล็ก ซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษเพราะ 
สสส เค้าต้องประเมินเราในเรื่องนี้ พื้นที่ท่ีเหมาะสม อุปกรณ์การออกก าลังกายมีความปลอดภัยมัย้ ในห้องเรียน น่ีละเอียดเลย
ฮะ การติดอะไรต่างๆก็ให้อยู่ในระดับสายตาเด็ก เหมือนเราเอาทฤษฎีมาใช้ด้วย 

เจ้าหน้าที่: สอนทั่วไปไมเ่ก็บเงินเลยค่ะ ก็จะเรียนฟรเีหมือนที่ข้ันพ้ืนฐานเค้าเรยีน เพราะว่ารัฐบาลเค้าจะให้ค่าใช้จ่ายต่อรายหัว
เท่าไหร่ ก็ใช้ตรงนี้ แต่ถามว่าพอมัย้ ไม่พอเพราะเราต้องพัฒนาสภาพแวดล้อม บางครั้งอะไรพังโน่นนีน่ั้น และในส่วนของ
บุคคลากรของเราด้วย บางครั้งครไูม่พอ หรือแม่บ้านนักการภารโรงลาออก เราก็ต้องมเีงินจ้างเค้า เราจะรอให้รัฐบาลหรือ
เทศบาลจดัให้เรากไ็มไ่ด้ เหมือนกิจกรรมที่จดั บางทีมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ตา่งๆ ผู้ปกครองมักจะยินดีจ่าย เช่น กิจกรรมผักผลไม้ 
ให้เด็กเตรียมมา เรยีนรู้เรื่องสีรสชาติ ผู้ปกครองยินดีที่จะส่งเสริม ถ้าเป็นหลักสูตรจุฬาลักษณ์ คือระดับอนุบาลไมม่ีเลยฮะ ค่า
เทอมปกติเหมือนเด็กทั่วไป เหมือนโรงเรียนเทศบาลทั่วไป ส่วนของศูนย์เด็กเล็ก (Montessori) 6000 บาท โรงเรียนเรามีงบ
รายหัวจากส่วนกลางที่ช่วยดูแล เค้าให้มาอยู่แล้วในส่วนกิจกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอนวิธีใหม่ ซึง่เพียงพอเนื่องจาก
กิจกรรมการสอนแบบน้ีไมไ่ดส้อนทุกวัน เราจะก าหนดว่าเดือนนึงจะมีกิจกรรมแบบน้ีกี่ครั้ง คือของเรามีก่อนปฐมวัย (ศูนย์เด็ก
เล็ก หลักสูตร Montessori เก็บคา่เรียนปลีะ 6000 บาท มีค่าอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนจะแพงเราก็จะเปลีย่นเป็นวสัดุ
ท้องถิ่น) บล็อกไม้ก็เอาไม้ที่มีในท้องถิ่นมาหั่นเป็นช้ินๆ มาให้เด็กต่อแทน ไม่ต้องซื้อแพงๆ หลอดด้ายเอามาให้เด็กร้อย ตุ๊กตา
เอามาฝึกอาบน้ า สอนรีดผ้า ตดิกระดุม ตอกไข่ได้ เด็กท่ีเรียนจากศนูย์เด็กเล็กเค้าจะดูแลตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ฝึกการ
เข้าห้องน้ า ผู้ปกครองจะชอบ จะมีการคุยกับผู้ปกครองให้ลูกฝึกดูแลตัวเอง และปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3 หลักสูตรจุฬาลักษณ์ 
ไม่ได้เก็บค่าเรียน รัฐบาลช่วยเงินรายหัว และมีงบประมาณในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

เจ้าหน้าที่: ศูนย์เด็กเล็กแทบจะไมไ่ปเรยีนพิเศษข้างนอกเลยค่ะ แต่ถา้เป็นเด็กประถม เฉพาะผู้ปกครองที่เค้าอยากให้ลูกเค้าไป
เรียนเพิ่มเตมินะคะ เราก็ห้ามเค้าไม่ได้นะคะ ก็มไีปเรียนบ้าง แต่ถ้าพดูไปแล้วตามกระบวนการการที่เราจัดการเรียนการสอน 
คุณครูกจ็ะให้เต็มที่แล้ว ตามโครงสร้างหลักสูตรจะต่างจากท่ีอื่น ครูเค้าเน้นด้านวิชาการ ฉะนั้นเค้าจะเน้นภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ให้กับเด็กนักเรียน เคา้จะมีการเอาครจูากโรงเรียนท่ีเก่งๆมาสอน เด็กก็จะได้เจอครูใหม่ๆ  เปลี่ยนบรรยากาศการ
เรียนการสอน เด็กจะตื่นเต้น เช่น เอาครูจากร้อยเอ็ดวิทยาลัย ครูวิทยาศาสตร์เก่งๆมาช่วย ส่วนเสาร์อาทิตย์เด็กจะไปเรียน
พิเศษเพิ่มเราก็ห้ามไมไ่ด ้

เจ้าหน้าที่: ใช่ค่ะ แต่ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เราก็มีสอนเค้าอยู่แล้ว แต่ถ้าเค้าอยากไดภ้าษาญี่ปุ่นเพิ่มก็แล้วแต่เคา้นะคะ คือ
ถ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้าถามว่ามีไปเรียนพิเศษมั้ยนี่น่าจะไมม่ีเลย นอ้ยมาก แต่ถ้าเป็นระดับอนุบาลนีจ่ะมีอยู่มั่ง เพราะอนุบาล
จะไปสอบเข้า EP ป1 สอบเข้าโรงเรียนอื่นๆที่เป็นทางเลือก ต้องท าความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าระดับของเด็กแค่ไหนถึงควรให้
เค้าอ่านออกเขียนได้ กับท าไมโรงเรียนไม่มีการบา้น ให้เข้าใจว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับท่ีอื่น การบ้านคอืการที่เด็กไปคุยกับท่ี
บ้านในหัวข้อท่ีก าหนดเช่น สัตว์เลีอ้ยคลาน เด็กกต็้องไปแลกเปลีย่นประสบการณ์ผ่านการพูดคุยหรือส ารวจ เป็นการบา้นแทน 

ผอ : เราท ามาเป็น 20 ปี มีค่ะเราส่งประกวดเข้า UN ด้วย เข้ารอบสุดท้ายแต่ไมผ่่านรอบสุดท้าย พอดีของ UN เค้าเน้นเรื่อง
เด็กด้วยพัฒนา ส่วนของเราต่อยอดเป็นเรื่องการพัฒนา  

4.7 หัวข้อ: วิสัยทัศน์ แนวคิด และการบริหารเมืองร้อยเอ็ด ในมิติสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(วิธีการบริหารและจัดการเมืองที่ท าให้เมืองน าไปสู่สุขภาวะที่ดี) : การจัดการพ้ืนที่สีเขียว 

ผู้ให้สัมภาษณ์ หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว หัวหน้าส่วน คุณญาณี 

ผอ. เพ็ญลดา : จ านวนประชากรแฝง 10,000 – 20,000 นิดๆ เป็นคนที่ไม่ได้ย้ายมา คนท่ีมีอยู่ตามทะเบียนราษฎรก็ประมาณ 
35,000 คน   

ผอ. เพ็ญลดา : ผู้สูงอายุประมาณ 5,000 – 6,000 คน ประมาณ 10% ของประชากร 



ผอ. เพ็ญลดา : ในพื้นที่นโยบายหรือโครงการหลักๆจะมาจากทางเทศบาล วันส าคัญที่ทางจังหวัดจัดก็จะถูกด าเนินการโดย
ทางเทศบาล เครื่องมือและอุปกรณ์ การพัฒนาจิตอาสา ทางเทศบาลก็จะเป็นหลักในการจัดกิจกรรม ท าเดือนละครั้ง ส่วนใหญ่
จะเป็นสปัดาห์ที่ 2 ของเดือน 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: ทุ่งกุลาร้องไห้ (ร้อยเอด็ สุรินทร์ ศรสีะเกษ บุรีรมัย์) Branding ข้าวหอมมะลิ ข้าว
ทุ่งกุลาเป็นยี่ห้อของร้อยเอ็ด ข้าวหอมมะลิสรุินทร ์

คุณณัฐธิดา เย็นบ ารุง : ต้นไม้สีเขยีวในเมือง การรักษาต้นไม้โบราณ สวนสาธารณะทีเ่ขียวชอุ่ม ความสะอาด จ านวนพนักงาน
ที่น้อยแต่การดูแลความเขียว ดูแลยังไง 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: แต่เดิมพื้นที่ทางเท้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปัญหาเดมิคือทางเท้าเทปูน ขุดหลุมเจอท่อ
ระบายน้ า เริ่มต้นโดยการทดลองปลูกต้นอินทนินบก สีม่วง คือต้นไม้สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ปัญหาคือรากท่ีจะ
ชอนไชทางเท้า ท่อระบายน้ า แก้ปัญหาโดยใช้ต้นไม้ที่บอนมา “การบอน” คือการตัดรากแก้วออกแลว้ เหลือแค่รากแขนง เจาะ
ทางเท้าเป็นระยะๆ ห่างกัน 5 เมตร รากสามารถแผ่ออกบนท่อระบายน้ า ก าหนดแผนโครงการปลูกในทุกๆปี ท าให้ทางเท้าใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองร้อยเอด็ จึงเต็มไปด้วยต้นอินทนินบก ซึ่งก็จะบานเป็นสีม่วงเต็มถนน แตม่ีข้อจ ากัดคือ ต้นอินทนินดอก
จะบานไม่นาน บานประมาณประมาณ 1 เดือน แล้วจะกลายเป็นเมด็แข็งๆแหลมๆ ร่วงลงตามพื้น  

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: พื้นที่ในเขตเทศบาลมีนอ้ย มีจ ากัด สวนสาธารณะบึงพลาญชัยก็มีพื้นที่จ ากัด เคย
ประกวดได้รางวัล รางวัลโครงการปลูกป่า เทศบาลไมม่ีป่า พอพ้ืนท่ีหมดแล้วเลยหันมาปลูกทางเท้า จนไม่มีที่ปลูกแล้วปัจจบุัน
ก็เป็นการปลูกซ่อมต้นที่ตายไปแลว้ จัดเริ่มต้น ประมาณ 2545-2546 มาก่อนเทรนสีเขียว จดุเริม่ต้นมาจากเทศบาล ช่วงนั้น
เป็นช่วงที่เทศบาลอยากเพิ่มสีเขียวให้กับเมืองประกอบกับไม่มีพื้นทีส่ีเขียวให้ปลูกแล้ว ไม่มีที่ลงต้นไม้ในวันส าคัญแล้ว เลยมา
จับตรงทางเท้า เป็นโครงการปลูกต้นไม้บนทางเท้า ซึ่งต่อมาก็เจอกบัปัญหา ความสูงของต้นไมต้ิดกับสายไฟ การดูแลเลยเป็น
ภาระกับเทศบาลในการตัดแต่ง และทางเทศบาลก าลังจะเริม่น าสายไฟลงท่ีใต้ดินตรงบริเวณรอบหอโหวด แต่ยังไม่หมด แตเ่ดิม
เทศบาลดูแลเองตดัแต่งเองบริเวณสวนสาธารณะบึงพลาญชัย ทางเทา้ และคลองคูเมืองและมีการจ้างเหมาคนภายนอกในการ
ดูแลบางส่วน นอกจากน้ีเทศบาลกม็ีการท าพ้ืนท่ีสีเขยีวบริเวณคลองคูเมือง เป็นนโยบายของผู้บริหารในการท าพ้ืนท่ีสีเขียว
บริเวณคลองคูเมือง หลังจากท่ีท าการย้ายคนในชุมชน ก็จะมตี้นอินทนินบก ต้นคูน ก าหนดโซนว่าจะปลูกโซนไหน คลองรอบ
เมือง ส่วนใหญ่ใช้ต้นอินทนินบก สมี่วงไม่ค่อยร่วง แต่จะยุบเหี่ยวเป็นเม็ด นอกจากน้ีในพื้นที่สีเขียวก็มีตน้ปริดียาธร ปีป หาง
นกยูง (ดอกร่วง) เวลาดอกร่วงก็กวาดเป็นทีๆ ส่วนกัลปพฤกษ์ไมค่่อยเน้น อาจมีเว้นตามบรเิวณที่เป็นอาคาร ทางเท้ามีการเว้น
ไว้บางส่วนเนื่องจากมตีึก มีอาคารของประชาชน 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: สวนสาธารณะในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมี บึงพลาญชัย สวนเฉลิมพระเกียรติ 3 ไร่ 
คูเมืองฝั่งทิศใต้เกือบ 4-5 ไร่ และได้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขยีวไปยังพ้ืนท่ีคลองคูเมืองบริเวณที่มีการเวณคืนท่ีดินจากชุมชน เป็น
สวนสาธารณะใหม่ใช้ช่ือว่า สวนสระพรรษวุฒิ เน้นต้นอินทนินบก ช่อดอกออกสีม่วงอมชมพู บริเวณทีอ่ยู่ติดน้ า ออกดอกไม่ทน
เพราะตดิน้ าออกม่วงอมชมพู แต่อนิทนินบกบนทางเท้าจะออกดอกสมี่วงเข้ม สีของดอกข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยต้นอิน
ทนินบก มีการน าไปใช้ขาย carbon credit ที่เหลือเป็นทางเท้า ส่วนสวนขนาดเล็กหรือ pocket park เป็นนโยบายของ
นายกเทศมนตรี มีการท าแล้วในบริเวณของ มุมบึง I bike เป็นสวนหย่อมประเภทไม้พุ่ม ไม้ประดับและ ไม้ดอก บริเวณ
สระแก้วเป็นที่ดินของนายกเทศมนตรีเอง สามแยกวาปี ไทแซ ท่ารถจัดเป็นสวนเล็กๆ ประมาณ 10 ตารางเมตรขึ้นไป 
นอกจากน้ีมุมตรงข้ามธนาคารกสกิรนอกจากเป็นพื้นที่สีเขยีวก็ยังมพีื้นที่ street art ก าแพงงานศิลปะบนผนังตึก บรเิวณหัวมุม
ถนน โดยใช้ศิลปินจากลูกหลานของคนร้อยเอ็ดที่จบศลิปะ เคยมีการประกวดสวนสาธารณะได้อันดับหนึ่งระดับชาติ แตไ่มเ่คย
มีการประกวดแบบสวนหย่อม มีแต่โครงการชุมชนหน้าบ้านน่ามอง โดยสวนหย่อมเทศบาลดูแลส่วนหนึ่ง และไดร้ับความ
ร่วมมือกับชุมชนช่วยกันดูแล ไม่ให้ใครมาท าลายต้นไม้ สุนัขไม่อึใส่ โดยสวนหย่อมที่เป็นจดุเด่นของเทศบาลไม่นับ
สวนสาธารณะก็จะเป็นสวนคลองรอบเมือง เพราะปลูกเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าบุกรุกเพิ่มเติม ตอนนี้กย็ังมีการรื้อบ้านบริเวณ



โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ ตอนนี้สวนเพิ่มขึ้นเยอะมากจากแต่เดิมมีสวนเฉพาะในบึง พอมีสวนบริเวณคลองคูเมืองก็จะมีคนเข้ามาท า
กิจกรรมบริเวณสวน และมีการดูแลโดยคนในชุมชนร่วมกับเทศบาล  

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: การดูแล Maintenance สวนให้เขียวสดตลอดเวลา แหลง่น้ าและวิธีการดูแล
คลองรอบเมือง ก็จะใส่ปุย๋หมักหรอืใส่ปุ๋ยคอกที่ผลติเองจากเศษหญา้ เศษใบไม้ หรือใบไม้หรือเศษหญา้ที่เกิดจาการตัดแต่งใน
สวนเอง ปีนึงผลิตได้หลายตัน มี EM ท าเองใส่แล้วไมม่ีผลอะไรต่อดนิ ให้ทุกเดือน พอท่ีจะใส่ต้นไม้ทั้งเดือน มีบางส่วนเป็นปุ๋ยท่ี
ได้จากขยะ และมีการให้ปุย๋เคมสี าหรับไม้ดอกผสมด้วยเพื่อใช้ในการเรียกดอก เช่นเฟื่องฟ้าก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีกระตุ้น  

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: เอาน้ าจากคูคลองเมืองจากการสูบ ใช้เครื่องเดโว่บ้าง ต่อท่อเมน สูบจากจดุหนึ่ง
แล้วต่อไป ใช้คนด้วย ใช้สปริงเกอร์ในบางพื้นที่เพราะค่าใช้จ่ายสูง การดูแลยาก และการเสียหาย หรืออุปกรณ์สปริงเกอร์หาย 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: ที่มีรถน้ าฉีดคือบรเิวณสวน bypass ตรงบริเวณเกาะกลางถนนซึ่งมีอยู่ 2 จุดที่
เทศบาลรบัผิดชอบ บายพาสอาจสามารถ กับบายพาสจตุรพักรพิมาน ซึ่งนายกเทศมนตรีไปขอเคา้มา แต่เดิมอยู่ในเขตของทาง
หลวง อาจสามารถกินพ้ืนท่ีเขตเทศบาลไปถึงหนองหญา้ม้า ท่านนายกไปขอรับมาดูแล ส่วนจตรุพักรพิมานเลยบายพาสไป
หน่อย ติดในเขตพื้นท่ีเทศบาลเป็นพื้นที่หมู่บ้าน เหลืออีก 4 บายพาสพื้นที่ของทางหลวงซึ่ง เทศบาลดูแลไมไ่หวแล้ว บายพาสที่
เทศบาลดูแล สวยกว่าทางหลวงดแูล เนื่องจากมีกิจกรรมวันปลูกต้นไม้  มีนโยบายสนับสนุน 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: เพาะพันธ์ุเองค่ะ โดยเฉพาะไม้ประดับ เพาะได้เร็วคือพวกไม้ใบ ไม้ประดับ ตัดช า 
เพาะเมล็ด ไม้ใบเช่นทองอุไร ไม้พุ่มก็เทียนทอง นีออน ชาฮอกเกี้ยน หูปลาช่อน ตัวอย่างที่ถนนเทศาภบิาลก็ใช้ต้นไม้ของ
เทศบาลทั้งหมด ส่วนใหญ่ซื้อไม้ดอก เพราะไม่มีเวลาในการผลติบ ารุงดอก มีโรงเรือนเพาะช า อยากสร้างรายได้จากเรือนเพาะ
ช า โรงเรือนเพาะช าซื้อมาแพงมาก อยากสร้างรายไดจ้ากโรงเพาะเหมือนกัน ช่วงเทศกาลส าคญั เช่นเทศบาลเคลื่อนที่ กองช่าง
ถึงจะมีต้นไม้ไปวางแจกให้เค้าเอาไปปลูก เช่นพวกไม้กินได้ สะเดา หรือสมุนไพร สวนป่าสมุนไพรอยู่ในบริเวณบึงพลาญชัย 
ส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานจากกรมปา่ไม้และกรมทรัพยากรมีค าแนะน าให้มีโครงการปลูกป่าสมุนไพร โดยมีหนังสือมาทางผู้ว่าให้
ทางเทศบาลสนับสนุน ท าโครงการปลูกป่าสมุนไพร เช่น มะขามป้อม สะเดา 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: การท าดัชนีรายการต้นไม้ส าคญัของพื้นที่ ต้นไม้โบราณ หรือต้นไม้พื้นถ่ิน ก าลังคิด
ว่าจะท าป้ายแล้วให้สแกน QR CODE ตั้งใจว่าจะเสนอนโยบายให้ท าบริเวณรอบหอโหวดก่อน ที่เป็นตน้ไม้ใหม่เพราะมีแต่คน
ถามเพราะไมเ่คยเห็น ส่วนใหญ่เรือ่งต้นไม้เรื่องการดูแลสวน การบรหิารจัดการเจ้าหน้าท่ีที่ท า จะมีแตเ่ทศบาลอื่นขอเข้ามาดู
งาน 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี มีการแบ่งเป็นโซน มีเจ้าหน้าท่ี
ภารกิจ 13 คน ท่ัวไป 4 คน จ้างเหมาหรือพนักงานจ้าง 50 กว่าคน เป็นการจ้างเหมารายบุคคล เป็นสญัญาจ้าง 3 เดือน 6 
เดือน หรือ 1 ปี เดือนละประมาณ 9,000 บาท งานสวนท าทุกอย่าง ตัดหญา้ รดน้ า ใส่ปุย๋ (แต่คนกวาดถนนท่ัวไปอยู่กอง
สาธารณะสุข) 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: งบประมาณในการดูแลพื้นที่สีเขียว เฉพาะค่าแรงจ้างเหมา 5,400,000 บาท/ปี
รอบสัญญา โดยค่าแรงจ้างเหมาแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกค่าจ้างของกองช่างเป็นงบประมาณประจ า ส่วนท่ีสองประมาณสอง
ล้านกว่ามาจากรายได้ของสวนสมเด็จป็นรายไดจ้ากหอโหวด ท่ีเอามาใช้ในการดูแลสวนและบึงพลาญชัย ซึ่งหอโหวดช่วยได้
เยอะ มีรายได้จากคนมาท่องเที่ยว งบประมาณค่าวัสดุประมาณ 400,000 บาทต่อปี  

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: โรคที่มากับต้นไม้ การดแูล ไม่ฉดียา เน้นธรรมชาติ ตายกป็ลูกใหม่ ถ้าจ าเป็นต้องมี
การใช้ยาก็จะเป็นก าจดัโรคเป็นต้นๆไป เฉพาะจุด ใช้ให้น้อยท่ีสุด เนน้เรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของคนงานท้ัง
เจ้าหน้าท่ีดูแลสวน และคนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ 



คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: การบริหารจัดการ ชุมชนมีส่วนร่วม คนมีส่วนร่วมเวลามีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในแต่
ละโซน ประชาสมัพันธ์ชวนปลูก ให้คนในพื้นที่รู้สึกได้ถึงความเป็นเจา้ของ 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: ส าหรับต้นไม้ที่มีอายุเยอะ ต้นไมโ้บราณ โพรงที่ถูกท าลาย เคยมีวิทยากรหรือรุกข
กรมาบรรยาย ส่วนใหญ่เทศบาลดแูลเอง มีกรณีศึกษา ต้นฉ าฉาตรงทางเข้าบึงมีอายุเป็น 100 ปี อยู่ดีๆ ถูกตัดแต่งเพราะต้นมัน
ตายไปซีกนึง ตัดแต่งแล้วต้นฉ าฉาไม่แตกยอดใหม่ออกมา เลยแกไ้ขโดยกระเทาะพื้นปูนออกแล้วเอาอิฐรังผึ้งไปปูแทน เลยรอด 
เพราะพื้นเดิม สิ่งก่อสร้างอัดแน่น เทพ้ืนหนา ไม่มีอากาศให้รากหายใจ เทศบาลเลยเอางานศลิปะ โคมไฟไปแต่ง ต้นฉ าฉาฝั่งที่
ไม่ตายแตกยอดมาคลุมฝั่งที่ตายแทน ซ่อมบ ารุงตรงโคนต้นไม้ เอาเฟื้องฟ้า ไปบังส่วนที่ตาย เลยกลายเป็นจุด check in ไปเลย 
ต้นไมเ้ป็นต านานของเมือง ประชาชนแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมแสดงออกโดยการหวงแหน 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: ต้นฉ าฉาส าคญัๆส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณหน้าบึง ส่วนรอบๆบึงก็จะมี ต้นโพธ์ ต้น
ไทรที่เก่าแก่ ต้นจัน ต้นยางอินเดีย ต้นไม้ในเขตวดัไม่นับเป็นของเทศบาล วัดดูแลของวัดเอง ของเทศบาลก็จะได้แก่ 
สวนสาธารณะบึงพลาญชัย สวนรมิคลองคูเมือง ทางเท้า รอบๆเมือง เกาะกลางถนน สวนหย่อมบริเวณหัวมุมสะพาน ถ้านับ
พื้นที่สวนหย่อมของสถานท่ีราชการก็จะได้พื้นท่ีสีเขยีวเพิ่ม รวมๆแลว้พ้ืนท่ีสีเขียวเกือบๆ 50% ของพื้นท่ีเทศบาล (แค่ประมาณ
การ) เคยมีหน่วยงานมาทวนสอบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เคา้ก็จะมาดตูามเกณฑ์  

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: ก าลังจะเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวตรงบริเวณสวนเฉลมิพระเกยีรติ ร.9 ใกล้ๆกับแฟลต
ต ารวจบริเวณบึงพลาญชัย ย้ายชุมชนท่ีตรงนั้นเป็นพ้ืนท่ีสวน ซึ่งนโยบายการสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายส าคญัของ
นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากความชื่นชอบและเอาใจใส่ในพื้นที่สีเขียว ของผู้น าและทีมผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรีมีการน า
เมลด็พันธ์ุต้นบาวล์บัพ ต้นไมโ้บราณจากประเทศญี่ปุ่น ต้นมีขนาดใหญ่มาก ตอนนี้เอาเมลด็มาเพาะประมาณร้อยกว่าต้น ก าลัง
หาต าแหน่งลง คลา้ยๆต้นฉ าฉา มกีิ่งก้าน ขึ้นตั้งแต่ที่ราก ต้นมีขนาดใหญ่ เลยต้องหาพื้นที่ท่ีสามารถรองรับขนาดของต้นไม้ 
อาจจะเป็นพ้ืนท่ีในบึงพลาญชัย ผูน้ าให้การสนับสนุนอย่างเตม็ที่ สรรหาพันธุ์ต้นไม้แปลกๆ คิดเก่ง 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: พื้นที่สีเขียวก็ไมไ่ดม้ีแคค่นท่ีเข้ามาใช้ อาจจะมีทั้ง นก ปลา กระรอกด้วย เยอะ 
ช่วยเอาออกไปที มีเยอะมาก เพราะในบึงพลาญชัยไม่เคยฉดีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อท้ังคนและสัตว ์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่
ปนปื้อน เป็นระบบนิเวศทีส่มบรูณ ์จัดการทั่วไปโดยการล้าง แตม่ีร้องเรียนบ้างเรื่องขี้นก เคยมีการท ากระดิ่ง แต่ใช้ได้แค่
ช่วงหนึง่นกก็กลับมา มีผลไม้ที่กระรอกชอบ  

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: เทศบาลกาฬสินธ์เคยมคีนมาดูงาน พอบอกว่ามีคนดูแลแค่ 4 คนก็มีคนตกใจ
เพราะดูแลได้สะอาดเรียบร้อยดี ถามว่าจัดการกันยังไง เรากต็้องดูแลคนของเราโดยการซัพพอร์ต ให้เค้ารู้สึกรักงาน มีอุปกรณ์
เครื่องมือช่วยลดภาระงาน มีรอบการจัดการจัดแบ่งเวลาการท างาน การท าสม่ าเสมองานจะไม่หนักเทา่การท านานๆที มีน้องๆ
ที่ควบคุมงานแต่จะดูเป็นโซนๆ การจัดการดูแล มีแผนการท างานล่วงหน้าและการจ่ายงานเป็นเรื่องส าคัญ 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: เทคโนโลยีอัตโนมัติอะไรในการดูแลพื้นที่สีเขียว มรีะบบสปริงเกอร์ เครื่องตดัหญา้
เป็นงานประจ า เครื่องตัดแต่งได้ปริมาณงาน ช่างสวนก็ต้องมีความรูท้างด้านนี้ งานสวนเป็นงานท่ีมีวามสุข อยู่แต่กับของ
สวยๆงามๆ ประกอบกับผู้บรหิารก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับต้นไม ้

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: ต้นไมโ้บราณที่สวนก็จะมีอยู่เยอะมาก เช่นต้นจาร (ต้นจัน/หรือต้นทองกวาว) ต้น
ไทร ต้นหางนกยูง ต้นปีบ รากแตกแขนง รอบบึงจะมีต้นไม้โบราณนึกช่ือไม่ออก 

คุณญาณี (พ่ีนก) หัวหน้างานพ้ืนที่สีเขียว: ท าผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับสมุนไพร มีความคดิว่าจะท าโครงการที่จะท าสวนสมุนไพร 
เป็นสวนหย่อมสมุนไพร ให้ดเูป็นศลิปะ 

 


